
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิกษาขนพ่ินฐาน

การนำเสนอผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้

การสิกษาภาคสนามการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
กรณึสิกษา : จังหวัดนครนายก : ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนครนายก
กรณีสิกษา 1 ะ โรงเรียนประถม 1 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและชุมชน
2.2 การบริหารโดยใข้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

กรณีสิกษา 2 ะ โรงเรียนประถม 2 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและชุมชน
2.2 การบริหารโดยใข้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

กรณีสิกษา 3 : โรงเรียนมีธยม 1 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมีอง จังหวัดนครนายก
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและชุมชน
2.2 การบริหารโดยไข้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

กรณีสิกษา 4 : โรงเรียนมี'ธยม 2 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและชุมชน
2.2 การบริหารโดยใซโรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

การสิกษาภาคสนามการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใซโรงเรียนเป็นฐาน
ผูวิจัยเลือกสถานศึกษาในจังหวัดนครนายกเป็นกรณีศึกษา 4 โรงเรียน โดยศึกษาข้อมูลของ 

จังหวัดนครนายก ดังนี้
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครนายก
นครนายกเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งตามหลักฐานทางประวัติศาลตร์ จากการขุดค้นตัวเมือง 

เก ่าพอจะทราบได้ว่า เมืองนครนายกมือายุไม่ตํ่ากว่า 900 ปีมาแล้ว สันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยทวาราวดี 
โดยดูจากลักษณะตัวเมืองที่ปรากฏในยุคกรุงศรีอยุธยา ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าในสมัย
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พระเจ้าอู,ทองได้ตั้งเมืองนครนายกเป็นเมืองชั้นจัตวา และเป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออก ไว้คอย 
ป้องกันคืกทางด้านเขมร ปี 2075 ในสมัยลมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ทรงจัดวางผังเมืองใหม่ในการ 
ป้องกันประเทศ ได้โปรดให้ทำกำแพงเมืองเดิม ซึ่งยังมืหลักฐานปรากฏอยู่บ้างที่วัดศรีเมือง อำ๓ อเมือง 
นครนายกในปัจจุบัน ต่อมาในสมัยพระบาทลมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงการจัดระเบียบการปกครอง และการบริหารราชการขึ้นใหม่ โดยรวมหัวเมืองต่างๆ ให้เข้าเป็น 
อาณาจักรอันเดียวกัน ได้ประกาศจัดตั้งกระทรวงขึ้น 12 กระทรวง และทรงวางรากฐานการบริหาร 
ราชการส่วนภูมิภาค โดยจัดตั้งเป็นมณฑลเทศาบาล และในปี 2453 ได้ทรงตั้งมณฑลปราจีนบุรี 
ประกอบด้วยปราจีนบุรี นครนายก พนมสารคาม และฉะเชิงเทรา โดยตั้งที่ว่าการมณฑลที่ปราจีนบุรี 
ต่อมาได้รวมเอาพนัสนิคม ชลบุรี และบางละมุง เข้ารวมด้วยเป็น 7 หัวเมือง และย้ายที่ว่าการมณฑลไป 
ที่ฉะเชิงเทราในปี พ.ศ. 2445 โดยยกเลิกเจ้าผู้ครองนคร และให้มีข้าหลวงประจำจังหวัด ซึ่งมีพระยา 
พิบูลย์สงคราม (จอน) เป็นข้าหลวงคนแรก และได้สร้างศาลากลาจังหวัดแห่งแรก ตั้งอยู่บริเวณฝังขวา 
ของแม่นํ้านครนายก ปัจจุบันเป็นที่ต ั้งธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคาร 
กรุงเทพ ปัจจุบันได้ย้ายศาลากลางจังหวัดไปตั้งอยู่ที่บริเวณริมถนนสุวรรณศร ตำบลท่าข้าง ห่างจาก 
เทศบาลเมืองนครนายกประมาณ 2 กิโลเมตร และได้เปิดทำการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2520 จนถึง 
ปัจจุบัน

จังหวัดนครนายกเดิมซื่อบ้านนา เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรอยุธยาดินแดนของนครนายกเป็นป่า 
รกชัฏ เป็นที่ดอน ทำนา หรือทำการเพาะปลูกอะไรไม่ค่อยได้ มีไข้ป่า'ชุก'ชุม ผู้คนจึงพากันอพยพไปอยู่ที่ 
อื่นจนกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหากษัตริย์ทรงทราบความเดือดร้อนของซาวเมือง จึงโปรดให้ 
ยกเลิกภาษีค ่านา เพี่อจูงใจให้ชาวเมืองอยู่ที่เดิม ทำให้มีผู้คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จนเป็นชุมชน 
ใหญ่และเรียกเมืองนี้กันติดปากว่า เมือง นา-ยก ภายหลังกลายเป็น นครนายก จนถึงปัจจุบัน

ประว้ติอีกอย่างหนึ่งที่กล่าวว่านครนายกเคยเป็นถิ่นอาลัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณ 
ประมาณ สามพันปีเศษ เริ่มต้นที่ชุมชนเกษตร ริมคลองบ้านนา อำ๓ อบ้านนา ต่อมามีชุมชนที่ 
พัฒนาขนเป็นเมอง ชอ เมองดงละคร มืความเจริญราวพุทธศตวรรษที 1 4 - 1 8  ยุคเดียวกับทวาราวดี 
มีความเชื่อว่า เมืองนครนายกเป็นเมืองที่เขมรสร้างขึ้น มืมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา เมื่อเขมร 
อ่อนแอ จึงถูกกรุงศรีอยุธยาผนวกไว้ การกำหนดอายุเมืองนครนายกในสมัยกรุงศรีอยุธยาน่าจะริ่มต้น 
อย่างช้าในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ดังทีมืปรากฏในกฏหมายพระอัยการ ตำแหน่งนายทหารหัวเมือง 
จ .ศ .1 2 8 9 (พ .ศ .2020) ทีกล่าวถง''ออกพระพิบูลย์สงคราม” ว่าเป็นตำแหน่งเจ้าเมืองนครนายกจวบ 
จนปัจจุบันนครนายกมีอายุ 500 ป ีเศษ

ช่ือ '‘นครนายก” ไม่มีหลักฐานแน่นอน แต่จากการคืกษาทางประวัติศาสตร์พ ิจารณาได้ ดังนี้
1. การยกค่านา ในปี พ.ศ. 2476 รองอำมาตย์ก้าน สภานนท์ ครูใหญ่โรงเรียนนาครลํ่า 

สงเคราะห์ได้เรียบเรียงประวัติศาสตร์นครนายกจากคำบอกเล่าว่า ในสมัยโบราณซึ่งไม,บอกว่าสมัยใด
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พระเจ้าแผ่นดินทรงยกเว้นการเก็บอากรค่านา เพี่อให้ประชาชนได้เข้ามาทำมาหากิน ทำไร่ ทำนา ไน 
พื้นที่รกร้างว่างเปล่า ประชาซนจึงเรียกว่า เมิองนายก ต่อมาเปลี่ยนเป็น นครนายก

2. มาจากคำว่า สมุหนายก ซ่ึงเป็นตำแหน่งในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991 -  2031) 
มาปกครองนครนายกประชาซนจึงเรียกเมืองนี้ว่า สมุหนายก ต่อมากลายเป็น นครนายก

3. มาจากภาษาขอมว่า โกระยก หมายถึง แผ่นดินที่หาเอามา เพราะเดิมเมืองนี้อยู่ใต้การ 
ปกครองชองขอมโบราณ ต่อมาเพี้ยนเป็น นครนายก

สภาพพ่ี'วไป 
ขนาดและท่ีตง
จังหวัดนครนายกเป็นจ้งหวัดในภาคตะวันออก ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 105 

กิโลฒตร ตามถนนเลียบคลองรังลิต และประมาณ 137 กิโลฌตรตามทางหลวงแผ่นดินสายสุวรรณศร 
มีเน้ือท่ีท้ังหมด 2 ,12 2 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,326,250 ไร่และมีอาณาเขตติดจังหวัดใกล้เคียง ดิงน้ี

ทิศเหนือ ติดอำ๓อแก่งคอย อำ๓ อหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อำ๓ อปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา และอำ๓ อประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

ทิศตะวันออก ติดอำ๓อเมืองและอำ๓ อประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดอำ๓ อบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และอำ๓ อบางนํ้าเปรี้ยว

จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดอำเภอธัญบุรี อำ๓อหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และอำ๓อ

วิหารแดง จังหวัดสระบุรี
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพโดยทัวไปเป็นท่ีราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงอยู่ในพ้ืนท่ีของอำเภอบ้าน 

นา อำ๓อปากพลี และอำ๓อเมือง นอกจากน้ีบางล่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อันเป็น 
รอยต่อของ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก โดยมืภูเขา 
ติดต่อกับเทือกเขาดงพญาเย็น มียอดเขาสูงประมาณ 1,292 เมตร ล่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นท่ี 
ราบลุ่ม สภาพพ้ืนท่ีเป็นดินปนทราย ซ่ึงเหมาะกับการทำการเกษตร อยู่ในเขตอำ๓อปากพลี และ 
อำ๓อองครักษ์

จังหวัดนครนายกมีสภาพอากาศทีไม่ร้อนจัดและไม่หนาวจัด มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดประมาณ
3 6 .3  องศาเซลเซียส และอุณหภูมิโดยเฉล่ีย ตาสุดประมาณ 2 0 .3  องศาเซลเซียส มีฝนตกโดยเฉล่ียใน 
รอบปีประมาณ 8 8  ว ัน  ปริมาณน้ําฝนตลอดปี ประมาณ 1 ,1 9 0 .5  มิลลิเมตร

การปกครองและประชากร
จังหวัดนครนายกแบ่งการปกครองเป็น 4 อำเภอ 41 ตำบล 406 หมู,บ้าน 1 เขตเทศบาล 4 

สุขาภิบาล ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี
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1 . อำ๓อเมืองนครนายก มี 13 ตำบล 122 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล
2. อำ๓อบ้านนา มื 10 ตำบล 115 หมู่บ้าน
3. อำ๓อปากพลี มี 7 ตำบล 51 หมู่บ้าน
4. อำเภอองครักษ์ม ี11 ตำบล112หมู่บ้าน
เม่ือส้ินปี พ.ศ. 2545 จังหวัดนครนายกมีประชากรท้ังส้ิน 246,881 คน เป็นชาย 122,501 คน 

เป็นหญิง 124,380 คน ผลิตภัณฑ์รวมในจังหวัด (GPP.) 9,990 ล้านบาท รายได้เฉลี่ย/คน/ปี 39,799 
บาทจำนวนครอบครัว/ครัวเรือน 45,989 ครอบครัว/ครัวเรือนจำนวนบ้าน55,571 หลัง 

ศาสนาและศาสนสถาน
วัดท้ังหมด 202 วัด พระอารามหลวง 1 วัด วัดราษฎร 201 วัด 
มหานิกาย 193 วัด ธรรมยุต 9 วัด วัดมีวิสุงคามสีมา 192 วัด วัดไม่มีวิลุงคามสีมา 9 วัด 
ที่พักสงฆ์13 แห่ง วัดร้าง 25 วัด วัดพัฒนาตัวอย่าง 6 วัด วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น 4 

วัด วัดอุทยานการสืกษา 2 วัด
พระภิกษุสงฆ์1,841 รูปมหานิกาย 1,723รูปธรรมยุต 118 รูปสามเณร 177 รูป 
มหานิกาย 164 รูป ธรรมยุต 13 รูป
ศาลนสถานอ่ืน 31 แห่ง มัสยิด 24 แห่ง โบสถ์คาทอลิค 6 แห่ง โบลถํโปรแตสแตนท์ 1 แห่ง 

พุทธศาลนิกชน 229,230 คน อิสลามิกชน 13,839 คน คริสต์ศาลนิกชน 3,812 คน 
ทร้พยากรธรรมชาติ แหล่งน้ํา และสภาพเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ หินสบู่หรือแร่ทีโอไพไรต์ หินอ่อน และหินแก้วผลึก หรือหิน 

เขี้ยวหนุมาน นอกจากนี้มีพื้นที่ปา ประมาณ 392,679 ไร่ หรือ ประมาณ 628.28 ตารางกิโลเมตร
แม่นํ้าลายสำคัญ คือ เฒ่นํ้านครนายก ซึ่งมรต้นกำเนิดจากเทือก เขาเขียว และเขาใหญ่ ก้ันเขต 

ระหว่าง อำ๓ อเมืองนครนายก กับอำ๓ อปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไหลผ่านตัวเมืองไปทางทิศ 
ตะวันตกเฉียงใต้ เข้าเขตอำ๓ อบ้านนา และอำ๓ อองครักษ์ ไปบรรจบกับแม่น้ําบางประกง ที่ตำบล 
บางแตน อำ๓ อบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เรียกว่า”ปากนํ้า โยธกา" แม่นํ้านครนายกยาวประมาณ 
130 กิโลเมตร เป็นแม่นํ้าที่ให้ความอุดมลมบูรณ์แก่การเกษตรในจังหวัด

สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด สาขาเกษตรกรรมเป็นสาขานำของจังหวัด ประชากร 
ล,วนใหญ่ยังยึดอาชีพทำนา ทำสวน และปลูกพืชไร่ต่างๆ

จากสถิติของสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติจังหวัด 
นครนายก มีมูลค่ารวมผลิตภัณฑ์ (GPP) ตามราคาตลาดรวมท้ังส้ิน 9,329.8 ล้านบาท มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เฉล่ียต่อคน (Per capita GPP) 37.926 บาท
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การจัดการค้านการสิกษาของจังหวัดนครนายก
นครนายกมีเซตพื้นท ี่การสีกษาเขตเด ียว คือ ลำน ักงานเซตพ ื้นท ี่การศ ึกษานครนายก มี

โรงเร ียนที่อย ู่ในความดูแล 171 แห่ง โดยกระจายอย ู่ใน อำเภอต ่างๆ ดังต่อไปนี

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนนักเรียน ครู สถานศึกษาต่ออำ๓ อ

ภาครัฐ ภาคเอกชน
อำ๓ อ นักเรียน ครู สถานศึกษา นักเรียน ครู สถานศึกษา

(คน) (คน) (แห่ง) (คน) (คน) (แห่ง)
ฟ้องนคrนายก 15,847 855 57 1,815 59 8

ปากพลี 2,225 177 18 146 10 2

บ้านนา 9,579 512 40 2,530 109 2

องครักษ์ 9,168 428 40 2,082 117 4

รวม 36,846 1,972 155 6,609 295 16

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนสถานศ ึกษาจำแนกตามระด ับช ั้นการศ ึกษาท ี่เป ิดลอน

ระดับการลีก»-า ภาครัฐ (แห่ง) ภาคเอกชน (แห่ง)
ก่อนประถมลีกษา - 3
ก่อนประถมลีก»า -  ประถมลีก»า 110 2
ก่อนประถมลีก»า -  มัธยมลีก»าตอนดัน 33 2
ก่อนประถมลีกษา -  มัธยมลีกษาตอนปอาย - 1
ประถมลีกษา 1 1
ประถมลีกษา -  มัธยมลีกษาตอนดัน - 1
มัธยมลีกษาตอนดัน - 4
มัธยมลีก»าตอนดัน -  มัธยมลีกษาตอนปลาย 11 -
ปวช.-ปวล. - 2

รวม 155 16
รวมท้ังสิน 171

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนสถานศึกษาท ี่จำแนกตามจำนวนนักเร ียน

ขนาดท่ี 1 ขนาดท่ี 2 ขนาดท่ี 3 ขนาดท่ี 4 ขนาดท่ี 5 ขนาดท่ี 6 ขนาดท่ี 7
(120 คน) (121- (201-300 (301-499 (500- (1,500-2,000 (2,500 คน

200คน) คน) คน) 1,499คน) คน) ข้ึนไป
72 32 25 13 10 2 1
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กรณีสืกษาที่1 โรงเรียนประถม 1 (นามสมมุติ) ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
ข้อมูลชุมชนและโรงเรียน 
ประวัติอำเภอบานนา

อำ๓อบ้านนาเคยเป็นแขวงขึ้นอยู่กับเมืองนครนายก ซึ่งเป็นเมืองลูกหลวง หรือเมืองหน้าด่าน 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และเคยเป็นท่ีตั้งกองโพนช้าง หรือกองจับช้างปา อยู่ในท้องที่ตำบลป่าขะ อำ๓ อ 
บ้านนา จังหวัดนครนายก ปัจจุบันคือ บ้านโรงช้าง

สมัยเริ่มตั้งอำ๓ อบ ้านนา เป ็นสมัยท ี่เม ืองนครนายกมีพระพบูลย์ลงคราม (จอน) เป็นผู้ว ่า 
ราชการเม ืองนครนายก (พ.ศ. 2445 -  2449) อย ู่ในสม ัยร ้ช ้กาลท ี่ 5 (พ.ศ. 2411 -  2443) แห่งกรุง 
รัตนโกสินทร์ และที่ว่าการอำ๓ อต ั้งอย ู่ท ี่ตำบลบางอ ้อ ต ่อมาย้ายท ี่ว ่าการอำ๓ อให ม ่ท ี่ตำบลบางยาง  
ปัจจุบ ันคือ ตำบลบ ้านนา เน ี่องจากบร ิเวณ ท ี่ใหม ่อย ู่ก ึ่งกลางการคมนาคม  
ท่ีต้ัง

อำ๓ อบ้านนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครนายก ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด
ประมาณ 17 กิโลฌตร โดยเอ้นทางหลวงแผ่นดินลายที่ 33 (สุวรรณศร) ห่างจากกรุงเทพประมาณ 120 
กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำ๓ อแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำ๓ อเมืองนครนายก
ทิศใต้ ติดต่อกับอำ๓ อองครักษ์จังหวัดนครนายก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำ๓ อวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ภูมิประเทศ
ตอนเหนือเป็นท่ีเนินสูง มีภูเขาและป่าไม้ ตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบตํ่า พ้ืนท่ีเป็นดินปน 

ทราย เหมาะกับการเกษตรกรรม
ลำคลองที่สำตัญคือ ลำนำบ้านนาใหม่ ผ่านที่ตอนกลางและที่ราบตํ่า เริ่มตั้งแต่เทือกเขาดง 

พญาเย็นด้านตะวันตกไหลลงส่แม่นํ้านครนายก 
การปกครอง

อำ๓ อบ้านนาแบ่งออกเป็น10ตำบล 115 หมู่บ้าน มีเทศบาล 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วน 
ตำบล (อบต.) 10 แห่ง

ตำบลและหมู่บ้านในอำ๓ อบ้านนา มีตังน้ี
1 .  ตำบลเขาเพิ่ม ม ี1 6 หมู่บ้าน
2. ตำบลป่าฃะ มื 13 หมู่บ้าน
3. ตำบลศรีกระอาง มี 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลบ้านพริก มี 12 หมู่บ้าน
5. ตำบลบ้านพร้าว มี 12 หมู่บ้าน
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6 . ตำบลบ้านนา มี า 1 หมู่บ้าน
7. ตำบลอาษา มี 8 หมู่บ้าน
8 . ตำบลทองหลาง มี 8 หมู่บ้าน
9. ตำบลพิกุลออก มี 12 หมู่บ้าน
10. ตำบลบางอ้อ มี 14 หมู่บ้าน

อา?พ
ประชาชนในเขตอำ๓อบ้านนา ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง แรงงาน นอกเขตเทศบาล 

ออกไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ทำนา ทั้งนาดำและนาหว่าน ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด 
อ้อย ไผ่ตง ปลูกไม้ผลยีนด้น ได้แก่ ลัมเชียวหวาน กล้วย ปลูกผัก ได้แก่ แฟง แตงกวา ถั่วฝักยาว มะระ 
บวบเหลี่ยม เผือก เห็ดฟาง ฯลฯ เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่พันธ์เน้ือ หมู โคนม และปลา อุตสาหกรรมใน 
ครัวเรือน ได้แก่ เซรามิคทอพรมเช็ดเท้า เจดีย์หินขัด

โรงเรึยนประถม 1 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
ประว้ติโรงเรียน

โรงเรียนประถม 1 ก่อต้ังเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2 4 8 5  อาลัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นท่ีเรียน 
เปิดสอนต้ังแต่ช้ันเตรียม จนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  มีครู 4  คน มีนายสุวิทย์ นิมิตร กุล เป็นครู'ไหrบ่ 

การจัดการศึกษาเป็นไปแบบสมัยเก่า กล่าวคือ ลักษณะช้ันเรียนเป็นศาลาวัดโล่ง  ๆ มีกระดานดำขาต้ัง 
แบ่งเขตเป็นช้ันเรียน นักเรียนและครูท่ีลอนแต่ละช้ันจะมองเห็นกันโดยตลอดทุกช้ันเรียน จนถึง พ.ศ. 
2 4 8 8  นายลุวิทย์ นิมิตรกุล ย้ายไปโรงเรียนอ่ืน มีครูใหญ่มาดำรงตำแหน่งต่อเน่ืองกัน จนถึงปี พ.ศ. 
2 4 9 3  นายจำลอง เอ่ียมประมูล ร่วมกับพระภิกษุ (พระครูภัทรกิจโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดข้าง)
พระภิกษุฝัาย พรวัฒนา, นายโต๊ะ ทวีทรัพย์ นายพรม ซมศิรี, นายหวาด พิมพิพัฒน์ และนายเปล่ง 
แดงงาม ซ่ึงเป็นผู้นำชุมชนบ้านข้าง ได้รีเร่ิมก่อสร้างอาคารเรียนในท่ีดินของวัด โดยการบริจาคเงินของ 
ประชาซนสมทบกับเงินงบประมาณของกระทรวงคืกษาธิการ สร้างอาคารไม้ 2 ช้ัน ใต้ถุนสูงขนาด 6 
ห้องเรียนสร้างเสร็จเม่ือวันท่ี 5  ธันวาคม 2 4 9 6  สินค่าก่อสร้าง 1 0 0 , 3 0 0  บาท โรงเรียนไข้อาคารเรียน
หลังน้ืจัดการเรียนการสอน 
ที่ตั้งของโรงเรียน

โรงเรียนประถม 1 ลังอยู่ท่ี 7 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ต้ังอยู่ในชุมชน 
ของตลาดบ้านนา ลังกัดสำนักงานเขตพืนที่การคืกษานครนายก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการลอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล 1) ถึงช้ัน 
ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 1,000คน ข้าราชการครูชาย 12 หญิง 25 คน 
รวมท้ังล้ิน 37 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน (ข้อมูลปีการศึกษา 2546) พ้ืนท่ี 5 ไร่ 12 
ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตชุมชนของตลาดบ้านนา ติดกับวัดข้าง แยกจากถนนสุวรรณศรประมาณ 300



121

เมตร อยู่ห่างจากอำเภอบ้านนา 1 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครนายก 17 กิโลเมตร และห่างจากเขต 
พ้ืนท่ีการคืกษานครนายก 17 กิโลเมตร 
ข้อมูลบ้จจุบัน

1. ผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการ 8 และรองผู้อำนวยการ จำนวน2 คน
2. ระบบโครงลร้างการบริหาร แบ่งงานบริหารเป็น 6 งาน คือ งานวิชาการ, งานกิจการ 

นักเรียน, งานบุคลากร, งานธุรการการเงิน, งานอาคารสถานท่ี และงานความสัมพันธ์ 
ชุมชน

3. ปรัชญาโรงเรียน “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”
4. คำขวัญชองโรงเรียน “มุ่งส่มาตรฐานการคืกษ'า พัฒนาคุณธรรม เป็นผู้นำทาง 

วิชาการ ลืบลานวัฒนธรรม”
5. วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นโรงเรียนแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ นักเรียนมีความเป็นเลิศทาง 

ปัญญา ลามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ีอการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นคนดี 
มีคุณธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยชุมชนมีสิวนร่วมในการจัดการคืกษา

6. พันธกิจ (Mission)
1 ) จัดกิจกรรมการเรียนการลอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2) จัดกิจกรรมเพ่ีอส่งเสริมทักษะกระบวนความคิด และทักษะกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร์
3) จัดกิจกรรมการเรียนการลอน และส่งเสริมให้นักเรียนลามารถใช้เทคโนโลยี 

แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
4) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการคืกษา

7. เป้าหมายของโรงเรียน (Objective) นักเรียนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การคืกษาฃ้ันพ้ืนฐาน โดยมีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และมี 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการค้นคว้าหาความรู้โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการคืกษา

โรงเรียนประถม 1 ได้รับการประเมินภายนอก เม่ือวันท่ี 9-11 กุมภาพันธ์ 2547 ผลการ 
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานคืกษา โดยพิจารณาตามมาตรฐาน 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้าน 
ครูผู้สอน และด้านผู้บริหาร สรุปผลการประเมินได้ จังน้ี 
1. ผลการประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน

1.1 ระดับก่อนประถมสิกษา
ครูผู้สอนลามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมเพ่ีอพัฒนาและส ่ง เสริม

ผู้เรียนตามแผนประสบการณ์การเรียนรู้ในหสักสูตรการคืกษาปฐมวัยให้ผู้เรียนระจับก่อนประถมคืกษา 
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพ่ีงประสงค์, มีความรู้ทักษะเบ้ืองต้น, ลามารถในการคิด
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วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดลร้างสรรค์ และผู้เรียนรักการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหา 
ความรู้ มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ีนได้ มีลุฃภาพกาย สุซภาพจิต 
และสุขนิสัยท่ีดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านคิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว มีคุณภาพระดับ 
ดี

1.2 ระดับประถมสิกษา
สถานศ ึกษาสามารถจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการลอน และกิจกรรมพ ัฒนาส่งเสริมให ้ผ ู้เร ียนเป ็นผ ู ้

ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และค ่าน ิยมท ี่พ ึ่งประสงค ์ ผ ู้เร ียนม ีท ักษะในการแสวงหาความรู้ด ้วยตนเอง รัก 
การเรียนรู้ และพ ัฒ นาตนเองอย ่างต ่อเน ื่อง ผ ู้เร ียนม ีท ักษะในการทำงาน ร ักการทำงาน ลามารถทำงาน  
ร่วมกับผู้อ ื่นได้ และม ีเจตนคติท ี่ด ีต ่ออาช ีพส ุจร ิต ผู้เรียนมีสุฃนิสัย ส ุขภาพกาย และส ุขภาพจิตท ี่ด ี ม ี
ความชื่นซม ม ีส ่วนร่วมและม ีส ุนทรียภาพด้านค ิลปะ ดนตรีและกีฬา อย ู่ในระด ับ ดี

ต้องพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนในด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี 
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ และด้านผู้เรียนมีความรู้ และทักษะท่ี 
จำเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตร ด้วยการลอนสอดแทรกในการจัดการการเรียนการลอนในห้องเรียน 
และการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนให้เกิดคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค์แก่ผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัด 
การศึกษา
2. ผลการประเมินมาตรฐานด้านครูผู้สอน

ผู้บริหารลามารถจัดการ โดยมีการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ทำให้ครูผู้ลอนมี
ความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการลอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการ 
มอบหมายหน้าท่ีการจัดการเรียนการลอนแก่ครูผู้สอน ให้มีความเหมาะสมกับความถน์ด และความ 
เช่ียวชาญของครูผู้ลอน และทำให้สถานศึกษามีจำนวนครูพอเพียงตามเกณฑ์
3. ผลการประเมินมาตรฐานด้านผู้บริหาร

ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ ม ีความลามารถในการบร ิหารจ ัดการให ้สถานศ ึกษา มีองค์กร
โครงสร ้างและการบริหารงานอย่างเป ็นระบบครบวงจรให ้บรรล ุเป ้าหมายของการจ ัดการศ ึกษา 
สามารถส ่งเสร ิมความส ัมพ ันธ ์และความร ่วมม ือก ับช ุมชนในการพ ัฒ นาการศ ึกษา ม ีการจัดกิจกรรม
และการเร ียนการสอนที่เน ้นผ ู้เร ียนเป ็นสำค ัญ  และการบริหารจัดการให ้สถานศ ึกษาม ีหล ักส ูตรท ี่
เหมาะลมกับผ ู้เร ียนและท ้องก ิน ม ีส ี่อการเร ียนการลอนท ี่เอ ื้อต ่อการเร ียนร ู้ ในระดับ ดี

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานชุดปัจจุบันได้รับการแต่งต้ังเม่ือปีการศึกษา2547 
จำนวน 15 คน

ก่อนการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญ้ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกิใฃ 
เพีมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ทีกำหนดให้โรงเรียนจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยรูปคณะกรรมการ
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สถานสืกษาฃ้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนมีคณะกรรมการโรงเรียนอยู่แล้ว ซ่ึงเป็นคณะบุคคลท่ีใกล้ชิดกับ
โรงเรียน มีบทบาทในการลน้บสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง  ๆของโรงเรียน

ตารางท่ี 7 แสดงจำนวนนกเรียนโรงเรียนประถม 1

ระดับช้ัน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน (รวม)
ชาย หญิง รวม

ปฐมวัย 8 133 96 229
ร]วงช้ันท่ี 1 (ป.1 -3 ) 11 199 176 375
ช่วงช้ันท่ี 2 (ป. 4 -  6) 10 201 163 364

รวมท้ังสิน 29 533 408 968

ข้อมูลห้องเรียนพิเศษท่ีใซในการจัดการเรียนการลอน ได้แก่
1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขนาด 45 ท่ีน่ัง
2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 44 ท่ีน่ัง
3. ห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 22 เคร่ือง
4. ห้องสมุด ขนาด 6X8 เมตร ( 2 ห้องเรียน)
5. ห้องลำหรับนักเรียนท่ีมีความต้อ่งการพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
6. ห้องปฏิบัติงานธุรการ
7. ห้องพักครู, ห้องจริยะ
8. ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาการงานอาชีพ, ห้องพละสืกษ■ า.ห้องพยาบาล (อาคาร

อเนกประสงค์)
9. ห้องรี]กประลบการณ์สหกรณ์
10. ห้องพัสดุ

เขตบรีการของโรงเรียนประถม 1
1. หมู่ 3 ตำบลบ้านา
2 . หมู่ 5 ตำบลบ้านา
3. หมู่ 7 ตำบลบ้านา
4. หมู่ 10 ตำบลป่าฃะ
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ข้อมูลด้านชุมชน
นักเรียนของโรงเรียนประถม 1 มาจากหลายพื้นท ี่ แต ่ละพ ืนท ี่ม ีความแตกต่างก ันมาก ส่วน 

ใหญ ่น ับถ ือศาลนาพ ุทธ ประกอบอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม
ฐานะทาง เศรษฐกิจชองชุมชน
ชุมชนในเขตพ ื้นท ี่บริการมีอาชีพรับจ้าง เกษตรกรร:ม ม ีบางส ่วนท ี่ประกอบอาชีพค ้าขาย และ 

รับราชการ จ ึงม ีรายใด้ปานกลาง และบางส่วนยากจน
การให้ความร่วมมือและสนับส'น ูนจากชุมชนและองค์กรภายนอก
โรงเร ียนใค้ร ับการสน ับสนุนจากวัดช ้างเป ็นอย่างด ี โดยไนปีการส ืกษา 2544 ท ่านเจ ้าอาวาสวัด 

ช้าง ใด ้สร้างอาคารเรียนขนาด 3 ห ้องเร ียนให ้แก ่โรงเร ียนเพ ื่อใช ้เป ็นอาคารเรียนสำหรับน ักเร ียนระด ับ 
ก่อนประถมดีกษา ในด ้านของช ุมชน กรรมการสถานสืกษา และผ ู้ปกครองให ้ความช่วยเหลือ
สน ับลนุนเป ็นอย่างดี โดยได ้ร ่วมบริจาคเง ินสร้างอาคารเร ียน 2 ช ั้น จำนวน 6 ห ้องเร ียน ให ้ก ับโรงเร ียน 
และยังร่วมมือในการจัดก ิจกรรมต่างๆเป ็นอย่างด ี

ในส ่วนของเทศบาลตำบลบ้านนา ได ้จ ัดสรรงบประมาณให้ก ับโรงเร ียน เช่น อาหารเสริม (นม) 
อาหารกลางวัน

สภาพเศรษฐกิจและสังคมของผู้ปกครองนักเรียน
1. การนับถือศาสนา ได้แก่ ศาลนาพ ุทธร ้อยละ99, ศาลนาอิสลามและอื่นๆร้อยละ 1
2. อาชีพ ร ับจ้างร้อยละ 10, เกษตรกรรมร้อยละ 10, ร ับราชการร้อยละ 10, ค้าขายร้อย 

ละ 20,ธ ุรก ิจส ่วนต ัวร้อยละ 5, และอื่นๆ
3. วุฒ ิการสืกษา ไม ่จบ ป.ธ ร้อยละ 5, จบป.6ร้อยละ 15, จบม.3 ร ้อยละ 50, จบม. 

ปลายและปวส. ร้อยละ 20, จบปรญญาตรีร ้อยละ 10, และสูงกว่าปรญญาตรี
4. รายได้ต ่อเดือน ตํ่ากว่า 5,000 บาท ร ้อยละ15, รายได้ 5,000 บาทขึ้นไป ร ้อยละ30 

รายได ้ 10,000 บาทขืนไปร้อยละ 25, รายได ้ 15,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 2, รายได ้ 
20,000บาทขึ้นไป ร้อยละ 5, รายได ้ 25,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 5

5. สภาพครอบครัว อยู่กับพ่อแม่อยู่ด้วยกันร้อยละ 52, พ่อแม่แยกกันอยู่ ร้อยละ 10, 
หย่าร้างร้อยละ 8, พ่อเสียชีวิตร้อยละ 9, แม่เสียชีวิตร้อยละ 16, และพ่อแม่เสียชีวิต 
ร้อยละ 5

6 . ที่พักอาดัย บ้านตนเองร้อยละ 65, บ้านเช่าร้อยละ 13, อาศัยกับผู้อื่นร้อยละ 22
7. การเข้าเรียน เร่ิมเรียนที่น่ีร้อยละ 89, ย้ายภายในจังหวัดร้อยละ 8,ย้ายจากต่างจังหวัด 

ร้อยละ 3
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ผลการล้มภาษถน์ขังลึก

ประเด็นท่ี 1. ผู้บริหารสถานลึกษา คุณล้กษณะความเป็นผู้นำทางการลึกษา
การปฏิรูปการคืกษาที่กระจายอำนาจส่หน ่วยปฏิบ ัต ิ คือ สถานคืกษา ซึ่งมีผู้'อำนวย 

การเป ็นผู้นำในการดำเน ินงานของโรงเรียน โดยH หลักการบริหารแบบมีส ่วนร่วม ในความคิดเห ็นของ 
บ ุคคลที่เก ี่ยวข ้องก ับการบริหารงานของโรงเร ียน ต่างเห ็นพ ้องกันว่า ผ ู้บริหารลถานสืกษา ค ือบ ุคคล 
สำคัญและนำการเปลี่ยนแปลงจากการทำงานแบบเดม มาส่การปฏิร ูปการคืกษา

“เรามีครูอาวุโสเยอะ ครูเด็กๆ รุ่น'ใหม่ๆ ใม่ม ี ส ่วนใหญ ่อย ู่ท ี่น ี่มานานเป ็น 10 ปี เวลาบอกให้ทำ 
อะไรจะพูดยากมาก ผ.อ. ม ีจ ิตว ิทยาในการจ ูงใจใหค้รูรวมใจก ันทำงาน และเก ิดการแข่งข ัน 
โรงเร ียนเราจ ัดเป ็นลายงาน เข่น สายชั้นอนุบาล สายชั้นประถม 1 ลายชั้นประถม 2 ตอนนี้ครู 
เข ้าใจเรื่องการปฏิรูปมากขึ้น 2 -  3 ป ีท ี่ผ ่าน อบรมกันมาก ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ ผ.อ. 
พยายามให้ท ุกคนร่วมกันคิด และทำงานร่วมกันเป ็นทีม ม ีการเสนอผลงานของแต่ละสายชั้น 
ทุกปี เราม ีงานวิชาการของเราเองท ุกป ี” (รองผ ู้อำนวยการ เมี่อ 10 พ.ย. 47)
“ผ.อ. คนนี้เก ่งรู้ใจครู ให ้ครูค ิดเอง ไม ่ม ีการบ ังค ับ แต่บอกให ้เห ็นว ่าถ ้าเราไม ่ร ู้จ ักท ี่จะ
เปลี่ยนแปลง เราจะอยู่ไม ่ได ้ เพราะ โรงเร ียนอื่นเด ้าปฏ ิร ูปก ันหมดแล้ว ใครค ิดว ่าทำไม ่ไหว ให ้ 
early ไปเลย" (ครูลายชั้นป. 3 เมื่อ 12 พ.ย. 47)

เม ื่อถามถึงความรู้ ความลามารถของผู้อำนวยการโรงเร ียน ได ้คำตอบว่า ผ ู้อำนวยการเป ็นคน 
รักการคืกษา แสวงหาความรู้ และเรื่องใหม่ๆ มาเล ่าให ้ครูฟ ัง โดยเฉพาะงานทางด้านวิชาการ การ 
จ ัดการเรียนการสอน รวมทั้งอาคารสถานที่ ช ่วงท ี่ผ ู้ว ิจ ัยเก ็บข้อม ูล เป ็นช่วงที่อาคารหลังใหม ่กำลัง 
เสร็จ ม ีการเตรียมงานเป ิดอาคารเร ียน และมีการระดมเงิน เพี่อปูพ ื้น'อาคารด้วยกระเบื้อง และการจัด 
อ ุปกรณ ์การเรียนการลอนในห้องเรียนใหม ่ ม ีการประชุมคณะกรรมการสถานคืกษา เพี่อร่วม
พ ิจารณารูปแบบของงานและขอให ้ร ่วมบริจาคเงิน ทำให้ครูช ื่นซมมาก

“ท่านจบปริญญาโทแล้ว ตอนไปเรียนเวลามีอะไรใหม่ๆ จะกลับมาบอกให ้ครูทราบ แล ้วให ้ 
ช ่วยกันคิด ช่วยกันทำ ตอนนีเรากำลังพ ้ฒนาเรื่องอาคารสถานที่ ผ.อ.บอกว่า เราต ้องพัฒนาทุก 
ด้าน อาคารเรียน ห้องนำสำคัญมาก ถ ้าน ักเรียนมีความสุข การเรียนจะดีขึ้นด ้วย พ ี่ว ่าจริงนะ 
เราทำห้องล้วมใหม่หมดเลย ตอนนีละอาดมากนักเรียนและผู้ปกครองพอใจ เดิมนํ้าข ังตลอด ยิ่ง 
ตอนฝนตกจะสกปรกมาก ภารโรงทำไม ่ไหว” (ครูห ัวหน้างานอาคารสถานที่ เมื่อ 13 พ.ย. 47)
“ผ.อ. ชอบอ่านหนังสือ เทอมที่แล ้วท ่านได ้ใปด ูงานท ี่ประเทศสิงคโปร์ กลับมาเล ่าให้ครูฟ ัง และ 
ได ้แนวค ิดในการจัดห ้องเร ียนด้วย เด ้าเป ็นคนกระตือรีอร้นมาก เวลาทำงานจะให้แนวคิดมาก 
แต ่ไม ่บ ังค ับว่าต ้องทำตามทุกอย่าง” (ครูสายช ั้นป.5 เมื่อ 17 พ.ย. 47)

ผ ู้ปกครองให ้ความเห ็นในเรื่องบ ุคลิกภาพของผู้อำนวยการโรงเรียนว่า
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“ป ีน ี้ ผ.อ.ให ้บริจาคเยอะไปหน่อย แต ่โรงเรียนละอาดขึ้น ล ูกบอกว่าห ้องน ํ้าใหม ่ด ี เหมือนอยู่ท ี่ 
บ ้าน ก ่อนหน้าน ี้ล ูกไปยอมฉี่ท ี่โรงเรียนเลย จะกล ันไว ้ เด ียวน ียอมฉี่แล ้ว โดยส่วนตัวรู้จ ัก ผ.อ. 
ท ่านเป ็นคนมีฐานะ ครอบครัวม ีร้านค้าด้วย ทำให ้ม ีห ้วไนการค ิดลร้างลรรค ํด ี รู้จ ักคุยกับ
ผ ู้ปกครองส ่วนใหญ ่ชมนะ ช่วยกันบริจาคด้วย ตอนงานวันแม ่ได ้เง ินเก ือบ 2 แสน ทำงานจริง 
ผู้ปกครองชมว่าเก ่ง ขยันด้วย เป็นคนเก่ง” (ผ ู้ปกครองน ักเร ียนชั้น ป .ร เมื่อ 31 มี.ค 48)

ประเด็นท่ี 2. การบริหารแบบกระจายอำนาจ'ลย่างถ้วนถึงท่ีงโรงเรียน และเน้นการ 
ทำงานเป็นทีม

โรงเรียนประทม 1 ม ีการจ ัดโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเร ียนใหม่ เพ ื่อกระจายอำนาจ 
โดยแบ ่งงานเป ็น 6 กลุ่ม คือ งานวิชาการ งานกิจการน ักเร ียน งานบ ุคลากร งานธุรการการเง ิน งาน 
อาคารสถานที่ งานความล ัมพ ันธ ์ช ุมชน แต ่ละงานจะม ีห ัวหน้างานและบุคลากรอื่นร ่วมงานด้วย ในส่วน 
ของการเรียนการลอนแบ ่งเป ็นสายชั้น ต ั้งแต่อน ุบาลถึงประถมคืกษาปีท ี่ 6 ความคิดเห ็นของครู
บางส ่วนในการทำงาน

“พ ี่อย ู่ลายชั้น ป.2 ลอนชั้นน ี้มาหลายปี พอมีการปฏิร ูป ผ.อ. ม ีนโยบายให ้ท ุกคนได ้เล ื่อนชั้น 
ตามนักเรียนเพ ื่อด ูแลนักเรียนตลอด 6 ปี และยังให ้ครูได ้พ ัฒนาตนเองด้วย ตอนแรกก็ไม่ยอม 
กัน เพราะบางคนกำลังทำผลงานอาจารย ์ 3 มียกเว ้นบางคน ส ่วนใหญ ่ทำตามนโยบาย"
(ห ัวหน ้าลายชั้น ป .2 เมื่อ 14 พ.ย. 47)
“ทำงานวิชาการมาหลายปี ท ี่น ี่ใช ่ว ิธ ีการเล ือกตั้งมาตลอด ด ูแลห ้องลารสนเทศ และงาน 
แผนงานด้วย ผ.อ. คนนี้ชอบให้ค ุยกัน อย ่าเรียกว่าประชุมเลย เพราะจะใช ่ว ิธ ีค ุยมากกว่า เวลา 
ม ีป ัญหาครูท ี่น ี่จะขอคุยก ัน ทำให้งานไปได้ด ี แต ่เวลานอกหน้าที่ บางคนก็ไม ่ค ุยก ัน แต่ละลาย 
ช ั้นก ็เล ือกหัวหน้าก ันเอง เวลาเสนอความดีความชอบ ห ัวหน ้าสายชั้นจะเสนอมา แต่เวลา 
พ ิจารณาจริงๆ ผ.อ.จะเป ็นคนตัดส ิน เรื่องน ี้ม ีป ัญหาทุกแห่ง ท ุกคนพยายามทำงานสนอง 
นโยบาย" (ห ัวหน ้างานวิชาการ เมื่อ 10 พ.ย.47)
“ผมจะให้ครูตัดสินใจกันเอง เลือกหัวหน้าลายชั้น หรือพิจารณาเรื่องงานแผน โครงการในแต่ 
ละระตับช้ัน ทุกคนจะพยายามทำงานให้ทันกลุ่มเพื่อน อย่างแผนการลอน ใครลอนวิชา
เดียวกันตั้งแต่ ป!.- ป.6 ต้องคุยกัน ช่วยกันทำหลักสูตร วิชาที่เราคิดว่าจำเป็น เช่น
คอมพิวเตอร์ เรามีเคร่ืองไม,พอ ให้นักเรียนเร่ิมเรียนช้ัน ป. 4 เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองเราไม่เก็บ 
ค่าเรียน เพราะเครื่องที่มีอยู่เก่าและมีไม่มาก ห้องเรียนก็เล็ก รอให้อาคารใหม่เลร็จก่อน อาจจะ 
พิจารณากันใหม่ แต่ถ้าครูส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ผมไม่ขัดใจ ท่ีนี่มีครูเก่าๆ ท้ังน้ัน บางอย่างเห็น 
ด้วย บางอย่างไม่เห็นด้วย แต่ไม่มีความรุนแรง ผมไม่สนใจพวกใต้น้ํา ผมสนับลนุนคนรัก 
ความก้าวหน้ามากกว่า” (ผอำนวยการ เม่ือ 18 ธ.ค .47)
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“ผมอยู่ฝ ่ายส ัมพ ันธ ์ก ับซ ุนขน เวลาทำงานแล้วช ่วยกันเป ็นสายชั้น โครงการเย ี่ยมบ ้านน ักเร ียน 
นี่ ช ่วยให ้ร ู้จกน ักเร ียนมากขึ้น เวลาประชุมขอทุนให้น ักเรียน จะม ีข ้อม ูลเอามาพ ิจารณากัน 
ร่วมกันคิด งานบางอย่างใม่มีคนทำ ผ.อ. ท ่านจะทำเอง ว ันก ่อนต้องพาน ักเร ียนไปแช่งตระ 
กร้อ ท ่านเอารถส่วนต ัวไปเลย งานทางนี่ก ็ให ้ผ ู้ช ่วยรักษาการแทนไป ท ่านให ้อำนาจทุกคน
เท่ากัน สว ัสด ิการอาหารกลางวัน เรากินกันที่โรงเรียน ผู้ช ่วยดูแลเอง ม ีกำไรเอามาปรับปรุงโรง 
อาหารดีข ึ้น เราทำงานเป ็นท ีมนะ ไม ่ม ีใครเก ่งกว่าใคร “(ครูลายชั้น ป .4 เมื่อ 7 ม.ค 48)

ประเด็นท 3 ความรู้ความเข้าใจในหน้าท่ีของตน โดอเฉพาะคณะกรรมการสถานสิกษา 
ช้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน

การบริหารโดยไข ้โรงเร ียนเป ็นฐาน เป ็นการบริหารท ี่เน ้นการม ีส ่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 
ดีกษา ต ังน ั้นคณะบุคคลที่เป ็นกรรมการสถานดีกษาควรได ้ทราบและเข ้าใจบทบาทหน้าท ี่ของ
คณะกรรมการสถานดีกษาท ี่กำหนดโดยกฏกระทรวงและระเบ ียบว่าด ้วยคณะกรรมการสถานดีกษาชั้น 
พ ื้นฐาน พ.ศ. 2546 เม ื่อถ ูกถามถึงการทำหน้าท ี่ท ีมบริหารของโรงเรียน เริ่มจากการเข ้ามาเป ็น
กรรมการโรงเรียน

“ผมได้ร ับการทาบทามมา เดิมเป ็นกรรมการอยู่แล ้ว ต ั้งแต ่สม ัยท ี่ย ังใม ่ม ีการปฏิร ูปการด ีกษา 
ตอนนั้นถ ือว่าทำหน้าท ี่ช ่วยหาเงิน และสนับลนุนก ิจกรรมของโรงเรียน แต ่สม ัยน ี้ต ้องร่วมคิด 
ร่วมทำ หลายด้าน บางงานผมต้องบอกว่าไม ่ร ู้ ไม ่เข ้าใจ ผ.อ. ต ้องอธิบายเยอะหน่อย แต่ผมว่า 
โรงเร ียนมีแนวทางอยู่แล ้ว พวกผมแค่ร ับรู้และรับรองเท ่าน ั้น” (กรรมการผู้ทรงค ุณวุฒ ิ 2 เมื่อ 20 
ธ.ค 47)
“ให้พูดตรง  ๆ หรือเปล่า ผมไม่ได้สมัครหรอก ผ.อ.เชิญมา ตอนแรกคิดจะปฏิเสธ แต่คิดดู 
โรงเรียนให้เกียรติเรา ทำไมเราไม่ช่วยโรงเรียน ก็เลยรับเป็นกรรมการ ลูกเรียนอยู่ที่นี่ ต้องดูแล 
ลูกอยู่แล้ว เวลาโรงเรียนเชิญประชุมพยายามมาทุกครั้ง ช่วงนี้ขอบริจาคเยอะมาก ผมกลัว 
ผู้ปกครองคนอ่ืนๆ จะไม่เข้าใจ ขอให้โรงเรียนไม่ต้องระบุจำนวน ไห้แล้วแต่ความสมัครใจ 
เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้ร่ํารวยอะไรมาก แต่ได้เงินมากเหมือนกัน ก่อนหน้าน้ีโรงเรียน 
ไม่ได้เก ็บ เงินอะไรเลย พวกเราเข ้าใจ ผ.อ. ท ่านอยากให้อาคารเสร ็จแล ้วดูดีละอาด เพราะที่น ี่ 
ฝ่นเยอะมาก ปลูกหญ้าไม่ทัน อาคาร ท่ีได ้ม าต้องม าปรับแต่งเอง ต้องใช้เงิน หน้าที่ของ 
กรรมการตามตัวหนังสือ อ ่านแล ้วไม ่ค ่อยเข ้าใจ แต ่จากการประช ุมก ันหลายคร ั้งแล ้ว ผมว่า 
หน้าท่ีของกรรมการคือช ่วยก ัน ค ิด  อะไรที่ค ิด ว ่าดีสำหรับลูกเรา ช ่วยก ันวางแผน ทั้งโรงเรียนเลย 
ครูผู้ลอนสำคัญนะ ผมเน้นให้ ผ.อ. ให ้ความใส ไ่จก ับครูและน ักเร ียนมากๆ ” (กรรมการ 
ผู้ปกครองเม่ือ 20 ธ.ค. 47)
เม ื่อได ้ถามผู้อำนวยการโรงเรียนเรื่อง การแต ่งต ั้งกรรมการลถานศึกษาและการขี้แจงบทบาท
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หน้าท ี่ให ้กรรมการทราบอย่างไร
“ผมทำตามระเบ ียบนะ แต ่ไม ่ม ีคนมาสมัครเลย ความรู้ส ึกว ่าเป ็นกรรมการต้องมาเส ียเง ินช ่วย 
โรงเร ียนยังม ีอยู่ ผมไข ้ว ิธ ีประช ุมครูท ี่เป ็นห ัวหน ้าลาย ให ้เลนอชือคนทีครูร ู้จ ัก แล ้วไปเช ิญให้มา 
เป็น แล ้วส ่งไปเขตพ ื้นท ี่แต ่งต ั้งเป ็นทางการ เรื่องการรับรู้บทบาทหน้าท ี่ไม ่แน ่ใจนะ ผมเชิญ 
ประชุม มอบเอกสารเรื่องคณะกรรมการสถานศึกษาฃนพีนฐานให ้ ช ีแจงด้วย แต ่ไม ่ทราบว่าแต่ 
ละคนจะรับรู้มากน้อยแค่ไหน เวลาประชุมจะม ีวาระแจ้งให ้ทราบล่วงหน้า ที่น ี่'จะมีกรรมการ 
เก่าๆ ท ี่เคยเป ็นมาแล้วร่วมด้วย บางเรื่องถ ือว่ากรรมการไว้ใจผม เพราะผมจะพูดตรงๆ เสมอ 
ทุกคนรู้จ ักผมดี เราทำงานก้นได ้ ประช ุมบ ่อยมากก ็ไม ่ได ้ ต ้องทำมาหากินเหม ือนก้น แต่อย่าง 
น ้อยเทอมละ 2 ครั้ง” (ผ ู้อำนวยการ เมื่อ า8 ธ.ค 47)
“พ ี่อย ู่น ี่ต ั้งแต่บรรจุเลย บ ้านอยู่ข ้างโรงเร ียน รู้จ ักคนแถวน ี้เยอะ ตอนประชุมม ีการเล ือกต ั้งก ้น 
เป ็นกรรมการฝ่ายครู ผ.อ.ท ่านชี้แจงเร ื่องหน ้าท ี่เหม ือนก ้น แต ่กรรมการท ่านคงให ้เราทำงานก้น 
ไป ไม่มาแทรกแซงหรอก บางอย่างต ้องยอมรับว่ากรรมการไม ่ร ู้เร ื่อง อย ่างเร ื่องหล ักส ูตร เราทำ 
ก้นเอง ประชุมครู แล ้วแจ้งให ้กรรมการทราบ แสดงความคิดเห ็น ส ่วนมากเห ็นด ้วยท ุกเร ื่อง ไม่ 
ค่อยแย้ง เวลาประชุมมาไม่ครบหรอก แต ่ครบองค ์ประช ุมตลอดนะ (กรรมการครู เมื่อ 27 ธ.ค. 
47)
“ฉ ันอยู่ว ัดน ี้มาตั้งแต่บวซ ว ัดช ่วยโรงเร ียนมากนะ สร้างอาคารเรียนให ้ ตอนนี้ใข ้เป ็นที่เร ียนของ 
เด็กเล็ก เรื่องเป ็นกรรมการนี่ ผ.อ. มาบอก ต ั้งแต่ปฏ ิร ูปมาฉันเห ็นครูย ุ่งมาก ทำเอกสารมาก ฉัน 
ไม ่ร ู้หรอกว่า เป ็นกรรมการแล้วทำอะไรบ ้าง เวลาจะประชุม ผ.อ. ให ้ครูมาบอก บางทีก ็มาเอง 
ค ุยก ้นบ ่อยเหมือนก้น โรงเร ียนน ี้ต ั้งมานานแล้ว ฉ ันช่วยเหลือมาตลอด เด ือนหน้าจะเป ิดอาคาร 
ใหม่ ฉ ันบอกให ้ทอดผ้าป ่าด ้วย” (กรรมการพระภ ิกษ ุ เมื่อ 7 ม.ค. 48)
.ในช ่วงท ี่ผ ู้ว ิจ ัยเก ็บข ้อม ูลโรงเร ียนม ีการประช ุมคณะกรรมการสถานศ ึกษาขั้นพ ื้นฐานของโรง 

เรียนหลายครั้ง เน ื่องจากอาคารเรียนที่สร้างกำลังจะเสร็จ ม ีการต ่อเต ิมป ูกระเบ ื้องพ ื้นข ั้นล ่าง และการ 
จ ัดอ ุปกรณ ์เข ้าห ้องเร ียน จ ึงม ีเร ื่องปรกษาหารือก ับคณะกรรมการมาก เช่น กำหนดวันเป ิดอาคาร การ 
ทอดผ้าป ่า การขอรับบริจาค จำนวนเงิน 6,000 บาท จะได ้ร ับพระกริ่งว ัดข ้าง

“ผมช่วยโรงเรียนอยู่เสมอ คราวนีให้ 6,000 บาท โรงเรียนมอบพระกร่ิงวัดช้าง 1 องค์’' 
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เม่ือ 21 ธ.ค. 47)

“โรงเรียนมีพระกร่ิงอยู่จำนวนหน่ึง ตอนท่ีวัดสุท้ศน์ปลุกเสก ผู้อำนวยการคนก่อนได้มา เก็บไว้ 
ในเซฟ ผมคิดว่าน่าจ ะนำมามอบใ ห ้คนบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนต้ังแต่ 6,000 บาท” (ผู้อำนวยการ เม่ือ 
18 ธ.ค. 2547)

“ปีน้ี'ขอบริ'จาคเยอะ แต่ไม่ได้เก็บค่าเล่าเรียน คอมพิวเตอร์เพิ่ม” (กรรมการครู เม่ือ 16 ธ.ค.47)
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ประเด็นท่ี 4 การจัดทำแผนคุณภาพข'องโรงเรียน
การบริหารโดยใช ้[รงเร ียนเป ็นฐานม ุ่งเน ้นประสิทธิภาพที่เก ิดข ืน การวางแผนเพ ื่อให ้ได ้ผล จ ึงเป ็น 

ส ิ่งจำเป ็น และสำคัญ เพราะจะเป ็นเสม ือนแนวทางการทำงาน แผนคุณภาพที่โรงเรียนจัดทำ คือ 
ธรรมนูญโรงเร ียน ถ ือเป ็นแผนยุทธศาสตร์เฉพาะของแต่ละโรงเร ียน เป ็นการพ ัฒนางานอย่างเป ็นระบบ 
คณะกรรมการสถานคืกษาจะมีบทบาทหน้าท ี่ร ่วมม ือก ับโรงเร ียนในการกำหนดแนวทางการพ ัฒนา 
โรงเร ียน พัฒนาคุณภาพการคืกษ'า สน ับสนูน ส ่งเสริม กำกับ และติดตาม และประเม ินผลการ 
ดำเน ินงานพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ผ ู้ว ิจ ัยได ้ลอบถามถึงแนวความค ิดเห ็นในประเด ็นน ี้ก ับกรรมการ 
สถานคืกษา และครูไนโรงเรียน

“ถ้าจำไม่ผิด ผมได ้อ ่านธรรมนูญโรงเร ียนเหมือนกัน ก ่อนหน้าน ั้นม ีการประชุมระดมความคิด 
เห็นกันมาก แต่เราย ังไม ่ม ีท ิศทางการเข ียน กรรมการจ ึงเสนอให ้ไปค ืกษาจากโรงเร ียนอ ื่นก ่อน 
แล้วนำมาเป็นแนวทางของเรา ตอนประชุมจัดทำ เราม ีการวิเคราะห์จ ุดเด ่น จ ุดด้อย กำหนด 
ว ิส ัยท ัศน ์ กำหนดเป้าหมาย กำหนดบทบาทต่างๆ มากมาย จำไม่ค ่อยได ้แล ้ว แต ่โรงเร ียนได ้ 
ร่วมกันทำแน่นอน ส ่วนว่าจะนำมาปฏิบ ัต ิหรือไม ่ ไม ่แน ่ใจ คงต้องให้ ผ.อ. เป ็นผ ู้ด ูแลต ่อไป" 
(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 1 เมื่อ 18 ม.ค. 48)
“โรงเร ียนประชุมครูและกรรมการเพ ื่อร ่วมก ันจ ัดทำธรรมนูญโรงเร ียน กำหนดวิส ัยท ัศน ์ กำหนด 
เป้าหมาย กำหนดบทบาทหน้าที่ของครู ของน ักเร ียน กำหนดยุทธศาสตร์ (ท ่านอ่านจาก 
ธรรมนูญโรงเรียน) ม ีการจัดทำแผนงาน / โครงการพ ัฒนาต่างๆ ของแต่ละสายชั้น และกลุ่ม 
วิซาต ่างๆ แล ้วไปโยงก ับงบประมาณ ฺท ี่โรงเร ียนได ้ร ับจากค่าห ัวน ักเร ียน ท ี่เราประมาณ การไว ้ 
รวมทั้งเงินอื่นๆ ท ี่คาดว่าจะได ้ร ัช แล ้วก ็เช ิญคณะกรรมการสถานค ืกษามาร่วมรับทราบและ 
แสดงความคิดเห ็นกัน ผมยึดธรรมนูญนี้ในการบริหารงาน เพ ื่อประเม ินค ุณภาพในด้านต่างๆ 
เช ่นคร ู น ักเรียน (ผ ู้อ ำน วย ก ารเม ื่อ1 8 ธ.ค.47)
“ตอนแรกท่ี ผ.อ. บอกว่าจะต้องประชุมร่วมกันทำธรรมนูญโรงเรียน พื่คิดเองนะว่า เหมือน 
รัฐธรรมนูญหรือเปล่า ไม่เข้าใจเลย ตอนประชุมก็ยุ่งยากมาก เป็นเร่ืองใหม่นะ เราไม่เคยทำ 
กันมาก่อน ใช้เวลานานหลายวัน ทำแล้วก็ไม่เคยอ่านอีกเลย เก็บไว้ท่ีห้อง ผ.อ. เอาไว้ 
ประเมินโรงเรียน พ่ืว่าเหมือนรัฐธรรมนูญ ถ้าไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน ธรรมนูญโรงเรียนก็ 
เก็บไว้เฉยๆ เท่านัน แต่ถ้ามีปัญหา โดยเฉพาะช่วงประเมินโรงเรียน จะมีการเอาออกมาใช้ 
งานกัน ครูฝ่ายประเมินจะเข้าใจกว่าใครๆ “ (กรรมการครู เม่ือ 27 ธ.ค 47)

ประเด็นท่ี 5 การมีส่วนร่วมข,องชุมชน'ในการจัดการศึกษา
นอกจากคณะกรรมการสถานคืกษาช้นพ ื้นฐานที่ถ ูกกำหนดโดยกฏหมายและม ีระเบ ียบปฏ ิบ ัต ิท ี่
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โรงเร ียนจะต้องดำเน ินการแล้ว ในส่วนของบุคคลอื่นๆ ในช ุมชน ท ี่ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียก ับการจัดการค ืกษา 
ข ั้นพ ื้นฐาน ค ือผ ู้ปกครองน ักเร ียน ซึ่งมีหลาก'หลายอาชีพ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค ้าท้ังในและนอก 
โรงเร ียน บ ุคคลเหล่าน ี้ใด ้ม ีส ่วนร่วมในการจัดการค ืกษาฃองโรงเรียนด ้วย จากการล ้มภาษณ ์ ผู้ปกครอง 
เครือข่าย ซ ึ่งแบ ่งเป ็นลายขั้น ด้งนี้

“โรงเร ียนม ีการเล ือกผ ู้ปกครองห ้องเร ียน เป็นตัวแทน ทำหน้าท ี่แจ ้งข ่าว ประลานงานในห้องเร ียน 
รวมทั้งด ูแลความประพฤติของน ักเร ียน และเสนอข้อค ิดเห ็นต ่างๆ ท ี่ผ ู้,ปกครองคน่อ ื่นๆ บอกมา 
ให ้โรงเร ียนทราบ น ักจะประชุมตอนก่อนปิดเทอม ก ็ได ้ร ับความร่วมม ือด ี ม ีข ้อเลนอเยอะมาก 
แม้แต่เข ้าแถว ตากแดด หรืออาหารไม่อร่อย ลูกไม่ก ินผัก หลากหลายมาก ผ.อ. ท ่านฟ ังนะและ 
ช ี้แจงกลับไปให ้ทราบ บางอย่างโรงเร ียนไม ่ร ู้ก ็ได ้ร ู้ ครูบางคนไม่เข ้าใจ หาว่า ผ.อ. เอาใจ
ผู้ปกครองมากเก ินไป" (ผ.ช เมื่อ 10 พ.ย. 47)
“ได ้ร ับเล ือกในห ้องเร ียน ตอนประกาศผลสอบ ก่อนปิดเทอม ม ีการต ิดต ่อก ัน ม ีทะเบ ียนรายซื่อ 
ผู้ปกครอง เบอร์โทร ต ิดต่อเวลามีป ัญหากับลูก หรือก ับโรงเร ียน ไม ่เหน ื่อยอะไร รู้จ ักกันหมดแล้ว 
เวลาโรงเรียนมีก ิจกรรม เช่น กีฬาสี เราก็ช ่วยกัน ให ้ขนม อาหารบ ้างแล ้วแต ่ลายขั้น โรงเร ียนรับ 
ฟ ังความคิดเห ็นด ี ตอนนี้ผ ู้ปกครองส ่วนใหญ ่อยากให ้เด ็กเร ียนคอมพิวเตอร์มากขึ้น เครื่องมีน้อย 
บางคนไม ่เคยได ้จ ับเครื่องเลย แต่โรงเรียนไม่ได ้เก ็บต ังล ้นะ เห ็นว่ารอให ้ต ึกเรียนเลร็จก ่อน จะจัด 
ห ้องเรียนใหม่ ซ ื้อเพ ิ่ม จะได ้เร ียนก ันท ั่วถ ึงกว่าน ี้” (ผ ู้ปกครองน ักเรียน ป. 5 31 ม ี.ค.48)
“เป็นโยบายของ ผ.อ. ให ้แต ่ละห ้องเร ียนม ีกรรมการผ ู้ปกครองท ี่เป ็นเครือข ่ายก ันหมด ในกลุ่ม 
ห ้องแต ่ละห ้องก ็ประชุมร่วมกันอ ีกท ี เก ือบร้อยคน ท ุกคนเต ็มใจท ี่จะไห ้ความร่วมม ือก ับโรงเร ียน 
ครูประจำขั้น ต ้องรู้จ ักด ้วย เวลาประกาศผลสอบได้เจอกันที ส ่วนใหญ ่จะมาฟ ังผลกันท ุกคน เป็น 
โอกาสดีท ี่คร ูได ้พบผู้ปกครอง นอกจากนั้นก ็ม ีการเย ี่ยมบ ้านน ักเร ียน ครูประจำขั้นจะไปพบ
พูดคุยท ี่บ ้าน ด ูสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ ฐานะด้วย บางคนถ่ายรูปมา บางคนไม ่ยอมให้ถ ่าย 
เก ็บเป ็นแฟ ้มข ้อม ูลของห้องเรียน ป ีต ่อมาก็ส ่งต ่อไปอีกตลอด 6 ป ีเลย”(ครูว ิชาการ เมื่อ 10 พ.ย. 
47)

ประเด็นท่ี 6 ระบบธรรมาภิบาลในการบริหาร ความโปร่งใสและเป็นธรรม
การยึดหลักธรมาภิบาล ทำไห้โรงเรียนมีระบบจัดการท่ีดี ยึดหลักคุณธรรม โปร่งไส และลนอง 

ประโยชน์ต่อองค์กรชุมชน ในเร่ืองนีโรงเรียนได้ดำเนินการหลาบรูปแบบ จากการล้มภาษณ์บุคคลที่ 
เกียวข้อง ได้ทราบว่าโรงเรียนอนุบาล 1 มีการบริหารที่เป็นระบบลายขั้น การจัดลุคลากรให้เหมาะลม 
กับงาน รวมทังมีระเบียบข้อปฎิบ้ติในการบริหารงาน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย รวมท้ังมี
แผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ตังน้ี
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“ผมให ้แต ่ละลายซั้นเล ีอกหัวหน้ากันเอง เป ็นการยอมรับกันในระดับหนึ่ง เวลาประเม ินงาน
หัวหน้าลายงานจะจัดอ ันด ับมาให ้ ท ีมบริหารพิจารณา ส ่วนผมขอไว้ 10% ในส่วนของผม 
ไม ่อย่างน ั้นใม ่ม ีใครทำงานพิเศษให ้ผม (ผ.อ. เมื่อ 18 ธ.ค. 47)
“ไม่ม ีความเป ็นธรรมทุกแห่งหรอก บางอย่างเป ็นเหตุผลส่วนตัว ข ึนอย ู่ก ับว ่าเป ็นท ี่ยอมรับมาก 
น้อยแค่ไหน ท ุกคนคิดว่าต ัวเองทำงานเยอะ ทำงานดีกว่าใคร ต ้องได้ อ ันว่าครูท ี่น ึ่ไม,ค ่อยพูดมาก 
แต่น้อยใจก็มี บางคนมาทำบุญบ่อย ก ็มาบ ่นเหม ือนกัน แต่ ผ.อ. ม ีเหตุผล เราต ้องให ้เก ียรต ิก ัน 
(กรรมการพระ เมื่อ 7 ม.ค. 48)
“ท ุกคนยอมรับนะ เพราะแต่ละลายชั้นมีเหตุผล และอธิบายได ้ เวลาประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ท ุกคนมีอ ิลระในการอภิปราย และสรุปเป ็นที่ยอมรับ และ ผ.อ. จะเป ็นผ ู้พ ิจารณาต ัดส ินส ุดท ้าย 
ร่วมกับรองฯ ส ่วนการใช ้งบประมาณเป็นไประเบ ียบราชการอยู่แล ้ว ส ่วนเง ินบริการ โรงเร ิยน
แต่งตั้ง กล ุ่มกรรมการกับครูเราเป ็นผู้ด ูแลเง ิน จะใช ้ หรือเบ ิกจ ่ายอะไร จะอยู่ในการพ ิจารณา มี 
ก ารท ำบ ัญ ช ีร ับ -จ ่าย ถ ูก ต ้อ ง  เรองเงินนี้สำคัญมาก (รอง ผ .อ . เม ื่อ 1 0 พ .ย .47)
“ป ีน ี้ โรงเร ียนรับเงินบริจาคเยอะมาก หลายแลนบาท เป ็นเพราะผู้ปกครองและชุมชน เห็นผลงาน 
ว ่าโรงเรียนใช ้เง ินท ี่เป ็นประโยชน์ต ่อน ักเร ียน (กรรมการผู้ปกครอง เมื่อ 20 ธ.ค. 47)

ประเด็นท่ี 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน / การประเมินคุณภาพภายในตามสภาพจริง
ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน นอกจากการกำหนดแผนพัฒนา และยังต้องมีการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน โดยจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งหมายถึง แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงาน 
ในหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละคน จะช่วยลดความขัดแย้งในการทำงาน และเป็นการ 
ดำเนินงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์คือ ทีผลผลิต / ผลงาน

“ครูทุกคนทราบว่าจะต้องมีผลงานไว้เพื่อการประเมินงาน ทั้งประเมินภายในและประเมินกาย 
นอก ทุกคนจะมีแผนการสอน / โครงการลอน การดูแลนักเรียน/ ช่วยเหลือนักเรียน มีประวิติ 
รายชีอนักเรียนทีประจำขัน หรือท่ีสอนในแต่ละปี โรงเรียนมีธรรมนูญโรงเรียน หัวหน้าลายชั้น 
และแต่ละกลุ่มวิชาจะผ่านการประเมินมาก่อน เวลาประเมินจริง กรรมการจากเขตพื้นที่ หรือ 
ผู้ตรวจจะมาเราถึงรวบรวมมาไว้ท่ีห้องประเมิน นอกจากงานประจำแล้ว ก็ยังมีงานพัฒนาใน 
ด้านต่างๆ เช่น งานทัศนคืกษานอกลถานที่ วันจันทร์หน้า จะพานักเรียนไปเขาดิน เด็ก  ๆ
ตื่นเต้นมาก ครูบางคนไม่เคยไป พอกลับมาก็ต้องสรุปงานนี้ ผลท่ีได้รับ ปัญหาหรืออุปสรรคใน 
การทำงาน"(ครูวิชาการ เม่ือ 10 พ.ย.47)
"กรรมการได้ซมผลงานของครู และนักเรียนทุกปีนะ เวลาประชุม ผ.อ. จะรายงานให้ทราบ 
บางครั้งขอเงินสนับสนุนจากกรรมการอีก “(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 เม่ือ 18 ม.ค. 48)
ครูบางคนรู้สึกเป็นภาระมากข้ึน ก่อนการปฏิรูปครูทำกันอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ บาง
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คนกำลังส่งผลงานขอตำแหน่งอาจารย์ 3 ไม่ค่อยได้สอน เอาเวลาไปทำผลงานส่วนตัว แต่ตอน,นทุกคน 
ต้องทำ เป็นการประเมินท้ังโรงเรียน ทุกคนจึงต้องมีผลงาน ฝ่ายบริหารก็ต้องบังคับให้ครูทุกคนมี 
แผนการลอน มีการทำบันทึกการดูแลนักเรียน

“พี่ว่าทุกคนเริ่มเข้าใจมากขึ้น ถือเป็นหน้าท่ีต้องทำ แต่เอกลารมากเหลือเกิน แรก  ๆ เบือมาก 
เหมือนเป็นการบังคับให้ทำ ตอนน้ีเร่ิมเบาลง พอทำแล้วมีเอกสารไว้เป็นแนวทาง เวลาเขียน 
รายงานง่ายขึ้น ห้องสารลนเทศมีเอกสารมากนะ ลองไปค้นท่ีห้องนันได้ ตอน ผ.อ. ประเมิน 9 
มีคนช่วยทำเอกสารกันหลายคน ผลการประเมินภายใน ภายนอกดีหมด แต่ควรมีการตรวจผล 
อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจะได้ไม่หยุดน่ิง พ่ี'หมายถืง ท้ัว  ๆ ไปนะ ที่นื่มีงานเกือบทุกเดือน ประชุม 
ครูทุกเดือนเหมือนกัน” (ครูลายช้ันป. 2 เม่ือ 14 พ.ย. 47)
“มีการนิเทศภายในเสมอๆ นะ บางที ผ.อ.ท่านนิเทศเอง บางวันครูลาหลายคน ผ.อ. ไปลอน 
แทนได้คุยกับนักเรียน รู้ปัญหาหลายอย่าง การพัฒนาครูตลอดอยู่แล้ว ทุกภาคเรียนจะมีการ 
สัมมนาของกลุ่มโรงเรียน หรือของเขตพ้ืนท่ี ปลายปีมีการประเมินผลงาน สรุปงานของแต่ละ 
ฝ่ายด้วย “ (ครูสายช้ัน ป. 4 เม่ือ 7 ม.ค. 48)

ประเด็นท่ี 8 การท่ีอสารเผอแพร่ ประซาสัมพันธ์ เพ่ีอ«ร่างความรู้ ความเข้าใจและการ 
ยอมรับท่ีงภายในและภายนอกโรงเรียบ

การจัดทำรายงานผลการดำเน ินงาน เพ ี่อแสดงผลการรับผิดชอบต่อการจัดการสืกษาตาม
ธรรมนูญโรงเร ียนต ่อหน่วยงานต้นสังก ัด และ สาธารณซน อีกท ั้งบ ังเป ็นการประชาส ัมพ ันธ์[รงเร ียน 
สร ้างท ัศนคต ิท ี่ด ีต ่อช ุมชน และความรู้ส ึกท ี่ด ีต ่อก ัน ระหว่างโรงเร ียนกับชุมชน

“โรงเร ียนม ีสารประชาสัมพ ันธ์ท ุกเด ือน ไห ้ข ่าวสารและความรู้ท ั้วไป รวมทั้งผลงานของครูและ 
น ักเรียน เป็นแผ่นพับ และส่งไห ้ว ิทย ุช ุมชนช่วยออกข่าว และประชาสัมพันธ์ด ้วย ผมทำด้วย 
ความรู้ส ึกว่า โรงเร ียนต ้องเข ้าหาชุมชน แต่ละเด ือนจัดทำตามเทศกาลด้วย เช่น ไห ้วครู ลอย 
กระทง “ (ครูห ัวหน้างานอาคารสถานที่ เมื่อ 13 พ.ย. 47)
“ตาม พ .ร.บ.การสืกษา โรงเร ียนต ้องทำรายงานประจำป ี เสนอเขตพื้นที่ กรรมการ และ 
ผู้ปกครอง ผมให้ท ุกฝ่ายสรุปงาน และรวบรวม เพี่อรายงานทุกเทอม เวลาประชุมผู้ปกครอง 
ผมแจ้งให้ทราบ และให ้กรรมการสถานสืกษาร่วมแสดงความคิดเห ็นด ้วย ผลการรายงานมีผล 
ต ่อการเข้าเรียนของนักเรียนด้วย ย ุคน ี้เป ็นการแช่งข ัน ผู้ปกครองมีส ิทธิเล ือก โรงเร ียนได้
งบประมาณจากรายหัวน ักเร ียน ถ้าโรงเรียนทำดี ผ ู้ปกครองพานักเรียนมาเรียนเยอะ เราได้เงิน 
เยอะ (ผ.อ. เมื่อ 18 ธ.ค 47)
“เราจัดป้ายนิเทศตลอดปี ให ้ความรู้ผ ู้,ปกครอง เรื่องอนามัย อาหาร โรคกัยต ่างๆ เวลา 
ผู้ปกครองมารับลูก ได ้อ ่าน ได ้เห ็น จะได ้ร ู้จ ักระวังต ัว และป้องกันให้ล ูก เป ็นความรู้ท ี่โรงเรียน
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จัดให้ และได้รับคำชมจากผู้ปกครองเสมอ เวลามีโรคติดต่อ เราก็จะประกาศเตือนนักเรียน
เป็นการประซาสัมพันธ์ผลงานตนเอง เวลามีการประเมิน มีหสักฐานให้เห็นอีกด้วย (ครูห้วหน้า
อาคารสถานท่ี )

กรณีสืกษาท่ี 2โรงเรียนประถม 2 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
ข้อมูลชุมซนและโรงเรียน 
ประวัติตำบลองครักษ์

ในสมัยก่อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว ได้ทรงเสด็จประพาลจังหวัดปราจีนบุรี 
และเสด็จผ่านมาตามลำแม่นํ้านครนายก มีทหารองค์รักษ์ปวยและเสียชีวิตลง พระองคํจึงทรงมีพระ 
ราชดำรัสให้ต้ังศาล เรียกว่า “ศาลเจ้าพ่อองค์รักษ์’, และใช้เป็นซื่อของตำบลในปัจจุบัน และตำบลองค์ 
รักษ์เป็นตำบลในเขตปกครองของอำ๓ อองค์รักษ์จังหวัดนครนายก 
ท ี่ต้ังตำบลองครักษ์

เทศบาลตำบลองครักษ์ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำ๓ อองครักษ์จังหวัดนครนายก อยู่หลัง 
ท่ีว่าการอำ๓ อองครักษ์ และอยู่ห่างจากจังหวัดนครนายกประมาณ 32 กิโลเมตร 
สภาพทวไปของชุมชน

เทศบาลองครักษ์มีพ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบทั้งหมด า.36 ตารางกิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ีส่วน 
ใหญ่เป็นที่รายลุ่ม มีน้ําท่วมขัง และมีน้ําขังเป็นบางปี พร้อมมีนํ้าหนุนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ -  
พฤษภาคม ของทุกปี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยหน่วยงานราชการ และเป็นอาคารพานิซ ราษฎร 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ร้บจ้างและค้าขาย 
อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่ 5 และ หมู่ 9 ของ ตำบลทรายมูล อำ๓ อองครักษ์
ทิศใต้ ติดต่อกับหมู่ 2 และหมู่ 7 ของตำบลองครักษ์อำ๓ อองครักษ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ 3 ตำบลองครักษ์อำ๓ อองครักษ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ 8 ตำบล คลองใหญ่ อำเภอองค์รักษ์

ประชากร
เทศบาลตำบลองครักษ์มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น2,834 คนชาย 1,376 คนหญิง 1,448 คน 

เขตการปกครอง
แบ่งออกเป็นชุมชน จำนวน 5 ชุมชน ดังน้ี

1. ชุมชนกรุงศรี 35 ประชาร่วมใจ ได้แก่ หมู่ 2 ตำบลองครักษ์
2. ชุมชนคริลตพัฒนา ได้แก่ หมู่ 2 ตำบลองครักษ์ และหมู่ 5 ตำบลทรายมูล
3. ชุมชนตลาดเลาวภาองครักษ์ได้แก่ หมู่ 1 ตำบลองครักษ์
4. ชุมชนคลองอ้อมร่วมใจพัฒนา ได้แก่ หมู, 5 และหมู่ 9 ตำบลทรายมูล
5. ชุมชนรักษ์สามัคคี ได้แก่หมู่ 1 และหมู่ 3 ตำบลองครักษ์
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เทศบาลตำบลองครักษ์ได้รับพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล 
พ.ศ. 2542

ประวัติโรงเรียนประถม 2
โรงเรียนประถม 2 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ติงอยู่ท่ีหมู่ท่ี 1 ตำบลองครักษ์ อำ๓ อ 

องครักษ์ จงหวัดนครนายก บนพ้ืนท่ี 1 8 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวาโดยในปี พ.ศ. 2 476 ได้รับบริจาคท่ีดิน 
จาก นางปทุม ราษฎร์นายก บนฝังทิศเหนือ คลองรังสิตประยูร(วักดี้และในปี พ.ศ. 2511 ใด้รับบริจาค 
ที่ดินจากนายสวิง -  นางอนงค์ วงษ์ดนตรี จำนวน 16 ไร่ 32 งาน ซ่ึงในปัจจุบัน การศึกษานอกโรงเรียน 
ได้ซอพ้ืนท่ีส่วนน้ีเพ่ีอสร้างห้องสมุดประชาซน (เฉลิมราชกุมารี) เป็นพ้ืนท่ี 3 ไร่ 3 งาน และโรงพยาบาล 
องครักษ์ขอพ้ืนท่ีจากโรงเรียนอีก 7 ไร่ เพี่อสร้างสถานพยาบาล

โรงเรียนประถม 2 ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2464 เม่ือ 
วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2469 ผู้จัดต้ังคือ หลวงศรีคณาภิบาล ซ่ึงดำรงตำแหน่งเป็นนายอำ๓ อองครักษ์ 
ในขณะนั้นและได้เปิดสอนช้ันประถมศึกษาปีที่1-4 ครูใหญ่คนแรกซองโรงเรียน คือ นายสวัสดี้ ไพฑูรย์ 
พงษ์ มีนักเรียนจำนวน 76 คน อาคารเรียนในขณะนั้นเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว มุงหลังคาด้วยจาก ปลูกใน 
ที่ชลประทาน เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) ต่อมาเปลี่ยนซื่อตามโครงการ 
โรงเรียนลหวิทยาเขต(เครือข่ายอนุบาล) เป็น โรงเรียนอนุบาล 2 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 
ตามประกาศคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครนายก ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษานครนายก 31 กิโลเมตร

โรงเรียนประถม 2 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 984 คน จำนวนครู 42 คน 
พ้ืนท่ีเขตบริการของโรงเรียน คือ ตำบลองครักษ์ หมู่ท่ี 1, 2, 4, 6, 7 ตำบลทรายมูล หมู่ท่ี 1, 5. 

7, 9, และตำบลคลองใหญ่ หมู่ 8
อาคารเรียน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง สระว่ายนํ้า 2 สระ 

วิสัยทัศน์
อ่าน เขียนถูกต้อง คิดคล,องคณิตศาสตร์ สามารถดนตรี มีพร้อมคุณธรรม 

คุณสักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน
ขยัน ประหยัด ชื่อลัตย์ มีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อม

ภารกิจ
1. ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และสนับลนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมใจ

การจัดการศึกษา
2. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสวงหา

ความรู้
3. ผู้เรียนในโรงเรียนมีโอกาสแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และดำรงชีวิตในลังคม
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อย่างมีความสุข 
เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
2. ผู้เริยนมีสุขภาพลมบูรณ์
3. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ส่ือเทคโนโลย่ีท่ีทันลมัย
4. ผ ู้เร ียนม ีผลสัมฤทธึ๋ท ี่ผ ่านเกณฑ ์มาตรฐาน
5. ครูทุกคนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
6. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน
โรงเรียนแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 6 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานกิจการ 

ผู้เรียน งานบุคลากร งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานความสัมพันธ์ระหว่าง 
โรงเรียนกับชุมชน โดยมีครูรบผิดชอบงานเป็นหัวหน้างานแต่ละฝ่าย จำนวน 6 คน และมีผู้'อำนวยการ 
โรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 2 คนทำหน้าที่ควบคุมกำกับ ติดตามการทำงานของทุก 
ฝ่าย มีการประชุมครูทุกเดือน 
ข้อมูลชุมชน

โรงเรียนประถม 2 ต้ังอยู่ในเขตชุมชน สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม มีนํ้าท่วมถึงและนํ้า 
ท่วมขังเป็นบางปี พร้อมมีน้ําหนุน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ -  พฤษภาคมของทุกปี ประซาซนส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพทำนา รับจ้าง ค้าขายและอ่ืนๆ

ชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีประชากรประมาณ 5000 คน โดยประชากรส่วนใหญ่มีฐานะค่อนช้าง 
ดี มีรายได้ปานกลาง ชุมชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมีอดีกับทางโรงเรียน

การเลือกสรรคณะกรรมการสถานดืกษา จากการสังเกตการปฏิบัติงานในโรงเรียน และการ 
สนทนากับครู อาจารย็ในโรงเรียน ทราบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ไม่ได้ดำเนินการ 
ตามระเบียบ เน่ืองจากไม่มีผู้สมัคร จึงดำเนินการโดยการเสนอชื่อจากผู้ปกครองและครูอาจารยํใน 
โรงเรียน ที่สังเกตคือประธานกรรมการเป็นญาติกับผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้วิจัยทราบเหตุผลจาก
กรรมการด้วยกันว่า ไม่มีการเลือกต้ังโรงเรียนเสนอช่ือและแจ้งให้ทราบ และจากเหตุผลของ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งว่า ประธานกรรมการ เป็นลูกของลุง สะดวกในการปรึกษาหารือและขอ
อนุมัติงาน / โครงการต่างๆ จากการสัมภาษณ์รองผู้อำนวยการ และครูอาจารย์ทราบว่า ประธาน 
กรรมการ เดิมมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบันขายสลากกินแบ่งของรัฐบาล ในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละครั้งสมาชิกมาไม่ครบ อาจจะมีสาเหตุจากการแต่งตั้งประธาน
กรรมการ และกรรมการกลุ่มผู้ทรงวุฒิ ซ่ึงเป็นนักธุรกิจในพ้ืนท่ี บางคนเห็นว่าไม่เหมาะสมที่ตั้งญาติ
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ผู้อำนวยการเป็นประธาน แต่จะมีผู้ปกครองเครือข่ายร่วมประชุมด้วย เนื่องจากกรรมการส่วนใหญ ่
ค้าขาย ไม่สามารถมาประชุมในเวลาราชการ

ผลการสัมภาษณ์เลึงลึก

ประเด็นท่ี 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คุณลักษณะความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียนประถม 2 เป็นคนในพ้ืนท่ี จึงเป็นท่ีรู้จักของบุคคลท่ัวไปในชุมชน จากการได้ 

สัมภาษณ์บุคลากรครูในโรงเรียน กรรมการสถานสืกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้ทราบเร่ืองราว 
เก่ียวกับผู้บริหาร ดังน้ี

“บ้าน ผ.อ. อยู่ข้างโรงเรียน หลัง,ใหญ่ๆ สิฟ้า เมื่อก่อนฐานะไม่ดีหรอก แต่แม่ท่านมีที่ดิน ขายที่ 
ได้ มาเริ่มทำก่อสร้าง จนรวย ตอนย้ายมาเป็น ผ.อ. ท่ีนื่ ครูทุกคนรู้จักอยู่แล้ว ภรรยาท่านสอน 
อยู่ที่นื่ด้วย ตอนแรกเข็มงวดมาก แต่ครูที่นื่ส่วนใหญ่อาวุโสกว่า มีปัญหากันบ้าง บางเรื่อง 
หยุมหยิมเกินไป เช่น การออกไปตลาด ครูเคยออกไปชื้อของได้ เวลาว่าง แต่ ผ.อ. ไม่ให้ไป จะ 
ออกไปข้างนอกต้องมาขออนุญาต ตลกมากเลย งานอี่นที่ควรจะเข็มงวด ไม่ทำ ครูที่เคยลอน 
ชั้นเดิม ถูกปรับหมด ทำให้ครูยุ่งยาก บางคนกำลังทำผลงาน ต้องทำเรื่องชี้แจงเป็นรายๆ ไป 
“(กรรมการครู เมื่อ 24 พ.ย. 47)
“ครู'ท่ีน่ืส่'วน'ใหญ่อายุเยอะแล้ว ผมเรียกพ่ีเกือบหมด มาไหม่ๅ ต้องมาจัดระเบียบกัน ครูออกไป 
ตลาดนัด ซาวบ้านจะโทรฯมาบอก ผมต้องให้มาขออนุญาต เวลาราชการจะออกไปเดินได้งั๊ย 
บางคนโกธร ผมไม่ว่าอะไร ตอนน้ีปรับปรุงเร่ืองส่ิงแวดล้อม รื้ออาคารไม้หลังเก่า นำไม้ท่ีดี 
บางส่วนมาทำห้องดนตรีไทย นาฏดิลป๋ ตอนมาใหม่ๆ หลังห้องทำงานผมเป็นกองขยะ ผมร้ือ 
สร้างสระว่ายนํ้าเลย ผู้ปกครองยินดี จ่ายค่าเรียนเทอมละ 300 บาท ผมจ้างครูมาดูแล โรงเรียน 
เอกชนเอาอย่างบ้าง ถือว่าแข่งข้นนะ เด็กเขาลาออกมาเรียนกับเรา ล้ค่าเทอมไม่ไหว
หรอก"(ผู้อำนวยการามื่อ 30 พ.ย. 47)
“ผ.อ. มีโครงการเยอะ ตอนผมมารับงานใหม่ๆ ทำเรื่องมาขอคอมพิวเตอร์ผม ทีละ 1 0 - 2 0  
เคร่ือง ผมบอกไม่มีให้ งบประมาณ ปลัดจัดสรรหมดแล้ว ทำโครงการมาใหม่ปีหน้าจะพยายาม 
จัดสรรไปช่วย โกธรผมว่าไม่สนับสนุน ท้ังๆ ที่เราฝากเด็กเล็กไว้กับเขา จ่ายค่าอาหาร ค่านม 
จ้างครู 2 คน แต่โรงเรียนยังเก็บเงินอีก คนละเป็นพัน ผมว่าทำงานไม่ใช่ต้องใช้เงินอย่างเดียว 
ฐานะนักเรียนไม่ได้รํ่ารวย พวกท่ีมีเงินเรียนโรงเรียนคริตลัหมด” (กรรมการ อบท เม่ือ 21 ม.ค.
48)
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‘‘’งานวิชาการ ส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนทำ มีผมกับอาจารย์...ที่เราต้องคอยประสานกับสายชัน 
อ่ืนๆ ผ.อ. มักจะแนะให้ปรับเปลี่ยนการสอน คือให้ครูใม่ลอนชำชันเดิม แต่ครูส่วนใหญ่ไม่เห็น 
ด้วย อยากให้เป็นความสมัครใจ ท่านเขียนมาเลยนะว่า ให้คนมันสอนชันนัน ให้คนนีลอนชันนี 
กว่าผมจะสรุปเร่ืองน้ีไต้ ใช้เวลาหลายอาทิตย์ งานอ่ืนผมก็ต้องทำ ผมสอนคอมพิวเตอร์ทุกชัน 
เคร่ืองยังมีไม่พอ ขอให้ชื้อเพ่ิมไม่ได้ ผมต้องซ่อมเอง ยำไปหลายเครื่องแล้ว ใช้ตลอดเวลาไม ่
ว่างเลย เก็บเงินค่าเรียนเทอมละ 300 บาท เด็กบางคนบ่นไม่ได้จับเครื่องเลย เราจัดให้ 2 คน 
ต่อเครื่อง’’ (ครูหัวหน้างานวิชาการ เม่ือ 25 ก.พ. 48)
“ผ.อ. ไม่เคยเดินออกจากห้องทำงานเลย ไม่รู้ว่าครูทำอะไรบ้าง ห้องสมุดเรามักเรียนไม่เช้าเลย 
ครูท่ีจบบรรณารักษ์มาไม่มี เวลาว่างชองมักเรียนจะเล่นกันตามระเบียงหน้าห้อง หรือเช้าห้อง 
คอม ผมว่าที่เราทำอยู่นี่เห็นแก่มักเรียนและผู้ปกครอง ปีน้ี'มักเรียนเพ่ิม เพราะโรงเรียนรอบ 
นอกยุบ ย้ายเช้ามาตลอด จะไม่รับไม่ได้”(รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง เม่ือ 20 ก.พ. 48)

ประเด็นท่ี 2 การบริหารแบบกระจายอำนาจอย่างถ้วนถึงท้ังโรงเรียน และเน้นการทำงาน 
เป็นทีม

ในส่วนของการทำงาน หรือการมอบหมายงาน ผู้วิจัยได้สนทนากับครูหลายระดับ ดังน้ี
“อาจารย์...จะรับทำโครงการต่างๆ เสนอให้โรงเรียน ตามมาตรฐานที่จัดทำขึ้น บางงานครูอื่นๆ 
ไม่รู้เร่ือง แต่ต้องช่วยทำ เพราะเป็นงานท้ังโรงเรียน อย่างกิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน วันละคร้ัง 
ส่วนใหญ่จะเป็นหลังพักกลางวัน มักเรียนเหนื่อยจากการเล่น มาน่ังนิ่งๆ บางคนหลับไปเลย 
เรียกไม่ยอมต่ืน สมาธิหายไปเลย”(ครูภาษาไทย เม่ือ 14 ก.พ. 48)
“ที่นี่แบ่งงานตามลายชั้น เลือกหัวหน้าสายชั้นกันเอง แต่ ผ.อ. จัดคนมาลงเกลี่ยครบทุกสายชัน 
เลย ต้ังแต่ ป.1 กึง ป.ธ พ่ิไม่รู้ว่า เขาคิดอย่างไง แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีใครพูด บางคนต้องลาออก 
จากงานท่ีเคยทำ เพราะไม่ถูกใจเขา อย่างงานสหกรณ์ งานอาหารกลางวัน เขาให้ภรรยาเขา 
ทำ(กรรมการครู)
'‘ผมเลือกคนทำงานนะ บางคนจะทำอะไรต้องใช้เงิน ผมดูคนไหนขยัน เช้าใจในลี่งที่ผมพูด 
งานบางอย่าง ไม่น่าขาดทุน ปรับคนทำงานใหม่หมด จัดเวรกัน ตอนน้ีพอจะมีกำไรแล้ว 
(ผู้อำนวยการ)

ป ร ะ เด ็น ท ี่ 3 ค ว า ม ร ู้ค ว า ม เข ้า ใ จ ใ น ห น ้า ท ี่ข อ ง ต น  โ ด ย เฉ พ า ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศ ึก ษ า  
ท ั้น พ ื้น ฐ า น ข อ ง โร ง เร ีย น

การทำงานร่วมกันย่อมต้องเช้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น และรวมกึงความพึงพอใจใน
เพ่ือนร่วมงาน (กรรมการหลายคนที่ผู้วิจัยติดต่อฃอลัมภาษณ์ปฏิเสธไม่ยอมให้สัมภาษณ์)
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“ตอน ผ.อ. บอกให้เป็นกรรมการ ใม่ได้บอกอะไรมาก ผมเป็นลูกพ่ีลูกน้องกัน เขาอยากให้เป็น 
ก็เป็น ตอนหลังถึงมาบอกว่าต้องทำอะไรบ้าง กรรมการอ่ืนๆ บางคนอาจไม่ค่อยพอใจ คิดว่า 
เราเป็นญาติกัน จะช่วยเหลือกัน โดยฐานะผม ไม่ค่อยดีหรอก ขายหวยอยู่หน้าตลาด 
(ประธานกรรมการ เม่ือ 25 ก.พ. 48 )
“ ผมเป็นนายก (อบท.) ตามระเบียบเป็นได้แค่กรรมการ แต่ผมว่าประธานน่าจะดูดี หรือมี 
ความรู้ ความลามารถหน่อย กรรมการอื่นไม่อยากมาร่วมงานด้วย (กรรมการ อบท. เม่ือ 30 
ม.ค. 48)
“อาตมาไม่รู้หรอก ครูอ้วนมาบอกว่าเชิญเป็นกรรมการ กับ ผ.อ. รู้จักกันตอนเรียนมัธยม เคย 
เจอที,โรงพยาบาล แต่ยังไม่เคยไปประชุมเลย ครูอ้วนได้แต่บอกว่าเรืองอะไรบ้างเท่ามัน ตอนนี 
ลืมแล้วว่าประชุมเร่ืองอะไร “ (กรรมการ'พระสงฆ์ 1 วัดนี้อยู่ห่างจากโรงเรียนมาก)
“อาตมาไม่ได้เป็น ไม่รู้เร่ืองเลย ไม,เคยไปประชุมด้วย” (กรรมการพระสงฆ์ 2, ผู้วิจ ัยไปขอ 
ลัมภาษณ์ได้รับการปฏิเสธ)
“ หนูไม่รู้จักกรรมการเลยพ่ี อาจจะเห็นหน้ารู้จักกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นกรรมการโรงเรียน คนท่ีพ่ีถาม 
ถึง เป็นญาติกับ ผ. อ. เดิมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่ตอนนี้เห็นขายหวยอยู่หน้าตลาด ตอน 
สร้างสระ1ว่ายนํ้า คนน้ีเป็นผู้รับเหมา" (ครูลายชั้น ป. 5 เม่ือ 14 ม.ค. 48)
“ตอนจะสร้างสระว่ายนํ้า ผมยังไม่ได้เป็นกรรมการ รู้แต่ว่ากู้เงินแม่ตัวเองมาสร้าง แล้วผ่อนส่ง 
เป็นรายเดือน ไม่รู้ว่ากรรมการชุดน้ันเห็นด้วยอย่างไร แต่ผมว่าเป็นภาระมาก ต้องจ้างครู ลอน 
บำรุงดูแล สารเคมี มักเรียนบ้านนอกส่วนใหญ่ว่ายนํ้าเป็นอยู่แล้ว ในตลาดเท่านั้นที่ยังว่ายไม่ 
เป็น”(กรรมการ อบท. เม่ือ 30 ม.ค. 48)
ช่วงเวลาที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูล โรงเรียนมีการประชุมคระกรรมการสถานศึกษาชั้นพ้ืนฐาน 1 คร้ัง มี 

กรรมการมาร่วมประชุม 4 คน (จากกรรมการ 15 คน) และประชุมร่วมกับผู้ปกครองเครือข่ายอีก 14 คน 
เรื่องที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโรงเรียนที่กำลังจะดำเนินการในปีการศึกษาหน้า และสอบถาม 
ปัญหาต่างๆ ท่ีผู้ปกครองเสนอแนะแก่โรงเรียน

“ลูกอยู่ ป. 4 เรียนว่ายนํ้ามา 2 ปีแล้ว ยังว่ายนํ้าไม่เป็นเลย” (ผู้ปกครองเครือข่าย เม่ือ 31 มี.ค.
48)

“ ผมยังไม่ได้แต่งต้ัง ผ.อ. เพิ่งบอกให้มาเป็นกรรมการโรงเรียน”(ผู้ปกครอง เม่ือ 31 มี.ค. 48) 
“ผมมาคร้ังแรก ก่อนหน้าน้ีไม่ทราบว่าประชุมอะไร” (กรรมการองค์กรชุมชน เม่ือ 31 มี.ค. 48)

ประเด ็นท ี่ 4 กไรจัดทำแผนคุณภาพของโรงเรียน

การจัดทำแผนคุณภาพ หรือธรรมนูญโรงเรียนของโรงเรียนอนุบาล 1 ดำเนินการโดยการแต่งตั้ง 
กรรมการ 5 คน ดำเนินงานในช่วงปิดภาคเรียน จากการสัมภาษณ์ครู และกรรมการบางคน ตังน้ี
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“หนูทำหน้าท่ีสารสนเทศ จัดทำเอกสารให้ ผ.อ. มีต้นแบบมาให้ ผ.อ.จะเขียนมาให้พิมพ์ และมี 
อาจารย์..มาช่วยตรวจดูความถูกต้อง แล้วให้ครูทราบ กรรมการอาจจะทราบด้วย ตอนประชุม 
เปิดเทอม”(ครูภาษาอังกฤษสายชั้น ป. 6 เม ื่อ22 ก.พ.48)
“ตอนทำแบบประเมิน ตามตัว'ช้ีวัดต่างๆ ต้องอาอัยธรรมนูญโรงเรียนมาดูด้วย เอกสารล้วน 
ใหญ่จะอยู่ในห้อง ผ.อ. ล้วนอ่ืนๆ จะอยู่ที่ครูผู้สอนไมิมีห้องเก็บเอกสาร เคยมีกรณีหาย เลยไม่ 
มีใครวางบนชั้นเอกสาร เวลามีการประเมิน ต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นอาทิตย์ ประธานนักเรียนของ 
เราเก่ง เรารี!กให้รู้จักการประชุม เช่น การจัดกีฬาสี จะทำอย่างไร มีบันทึกการประชุมด้วย” (ครู 
ลายชั้น ป. 5 เม่ือ 1 4 ม .ค.48)

ประเด็นท่ี 5 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสืกษา
โรงเรียนจัดเครือข่ายผู้ปกครองตามลายชั้น ประถม 1 -  6 ห้องละ 3 คน และถือเป็นผู้แทนในการ 

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนจะจัดประชุมผู้ปกครองวันฟังผลลอบ ก่อนปิดภาคเรียน โดยให้ครูประจำชั้น 
ชีแจงกับผู้ปกครองในห้องเรียน หลังจากน้ัน ตัวแทนห้อง 3 คน จะร่วมประชุมกับผู้อำนวยการ พร้อม 
กรรมการสถานสีกษา ในวันประชุมน้ันมีกรรมการมาร่วมประชุม 4 คน จาก 15 คน ใด้ทราบจาก ผ.อ. 
ว่าแจ้งกรรมการไม่ทัน และบางคนไม่ว่างต้องค้าขาย (กรรมการ 3 คน เป็นเจ้าของร้านค้าในตลาด อีก 
3 คน เป็นเจ้าของฟาร์มไก่ และปลา) จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองเครือข่ายบางคน ดังน้ี

“โรงเรียนเก็บเงินเยอะมาก ค่าเรียนคอม 300 บาท ค่าว่ายนำ 300 บาท ค่าสาธารณูปโภคอีก 
ค่าอาหาร ค่าอะไรอีกจำไม่ได้ เกือบ 1,500 บาท ลูกฉันยังว่ายนํ้าไม่เป็นเลย เรียนมา 2 ปี 
แล้ว” (ผู้ปกครอง ป. 3 เม่ือ 14 ก.พ. 48)
“ผมว่าการแจ้งผลการเรียนแบบนี้ดี โรงเรียนได้พบกับผู้ปกครอง ในห้องลูกผม เลือกผมเพราะ 
เห็นผมพูดเก่ง วันน้ี ผมเสนอให้ครูตรวจการบ้านนักเรียนด้วย ไม่ใช่ขีดเฉยๆ แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
แพง ปีน้ีให้เรียนจบคนหน่ึงก่อน ปีหน้าถึงให้น้องเช้าอีกคน ไม่ไหว คนละเกือบ 2,000 
บาท"(ผู้ปกครอง ช้ัน ป. 6 เม่ือ 31 มี.ค. 48)
“ผมเชิญหมดเลยนะ ผู้ปกครองเครือข่าย กรรมการด้วย แต่จะมาเท่าไรไม่รู้ อาจารย์มาวันนั้น 
แล้วกันจะได้เจอกรรมการ" (ผู้อำนวยการ เม่ือ 18 มี.ค. 48)

ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาลในการบริหาร ความโปร่งใสและเป็นธรรม

การพิจารณาผลการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน การเสนอซื่อตามลำดับลายชั้นเรียน และการมี 
ล้วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผลการสนทนาสัมภาษณ์ ดังน้ี
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''ผมให้หัวหน้าแต่ละลายชั้น พิจารณาเรียงลำดับมา ผมจะเป็นผู้ตัดสินเป็นคนสุดท้าย ถือเป็น 
ท่ีสุด ห้ามโวย ผมขอส่วนของผมไว้ 10 % ไม่ให้ ผ.อ. บ้างหรือ ผมจะไปไชใครทำงานให้ละ’' 
(ผู้อำนวยการ เม่ือ 18 มี.ค. 48)
“ไม่!ว่ากรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาความดีความชอบหรือเปล่า คิดว่าส่วนใหญ่ ผ.อ. 
คนเดียว พ่ีคิดว่าไม่มีท่ีไหนเป็นธรรมหรอก ลังคมไทย ยังมีการเล่นพรรคเล่นพวก ใครสนิทกับ 
ใคร ทำงานกับใคร เรา!แต่จะพูดหรือไม่'พูดเท่าน้ัน ครูที่นี้อาวุโลมากกว่า ผ.อ. ไม่มีใครอยากมี 
ปัญหา" (ครูลายชั้น ป. 5 เม่ือ 14 ม.ค. 48)
“ครูท่ีน่ีไม่ค่อยแลดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ส่วนใหญ่จะพูดกันส่วนตัว เหมือนแบ่งฝ่ายกัน 
ใครพวกใคร ผ.อ. เอาคนของตัวเองเป็นหัวหน้าลายชั้นเกือบหมด ความ!สึกว่าพูดแล้วติดลบ 
เลยไม่พูด แต่ไปพูดกันเอง" (ครูลายชั้น ป.5 เม่ือ 1 4 ม.ค.48)
“กรรมการบางคนไม่เคยมาประชุมเลย ผมไม่!ว่าทำไม อาจจะไม่อยากร่วมงานด้วย หรือไม่ 
ว่าง เวลาประชุม ผ.อ. ถามเสมอให้ท่ีประชุมเสนอแนะ แต่ไม่ค่อยมีใครเลนออะไร แต่กลุ่ม 
ผู้ปกครองเสนอเยอะ เกี่ยวกับลูกตัวเอง” (กรรมการ อบท.)

ประเด็นท่ี 7 การประเมินผลการปฎิบํติงาน / การประเมินคุณภาพภายในตามสภาพจริง
โรงเรียนมีการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง เพี่อรองรับการประเมินภายนอก ในการ

ดำเนินการดังกล่าว ผู้ว ิจัยได้ลอบถามความสำเร็จของงานที่จัลทำตามสภาพจริง ดังนี้
“มีคำลังแต่งตั้ง แบ่งงานกันตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ทั้งหมด ไห้มีการประเมินจริงๆ ผลการ 
ประเมินนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ชุมชนให้ความร่วมมือดี โรงเรียนเก่าแก่มาก คนในพ้ืนท่ี 
สนับสนุนอยู่แล้ว” (ผู้อำนวยการเมื่อ 18 มี.ค. 48)
“การประเมินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี แต่บางอย่างผมว่า ถ้าพูดตามความจริง ไม่ได้ตามเกณฑ ์
เท่าไร บางอย่างไม่มีการแต่งตั้ง แต่พอจะประเมินมีคำลังย้อนหลังเป็นปีก คนที่ทำ!กันอยู่ไม่กี่ 
คน ผมทำงานไห้อยู่แล้ว ไม่เคยเกี่ยงงาน แต่บางครั้งเหมื่อยมาก ลอบคอมพิวเตอร์มีผมคน 
เดียว ไม่มีเวลาว่างเลย ถ้าต้องไปทำงานวิชาการ การลอนก็ต้องงดไป นักเรียนบ่นเหมือนกัน 
เร่ืองชุมชนท่ีม่ืเร่ือยๆ ไม่ได้สนับล'นนเท่าไร นักเรียนในพ้ืนท่ีน้อย แม้แต่ลูกครูยังส่งไปเรียน 
ครีตลั ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนอกๆ เขามีรถในหมู่บ้านมารับ -  ส่ง ไกลหน่อยแต่ไม่ลำบาก 
เย็นๆ รถจะติดมาก หน้าโรงเรียน เป็นรถรับ ส่งพวกน้ี” (หัวหน้างานวิชาการ เม่ือ 15 ก.พ. 48) 
“ทุกคนสรุปงานของตนเอง และงานของโรงเรียน เป็นการประเมินตนเองด้วย แต่ไม่ค่อยมี 
เอกสารให้สืบค้น เพราะทุกคนเก็บไว้กับตัว กลัวหายเพราะเคยหาย วุ่นวายกัน
มาก,,(ลารสนเทศโรงเรียน เม่ือ 16 มี.ค. 48)
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ประเด็นท่ี 8 การท่ีอสารเผยแพร่ ประชาส้มพันธ์ เพ่ีอสร่างความรู้ ความเข้าใจและการ 
ยอมรับท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน

โรงเรียนมีการประซาสัมพันธ์โดยมีเว็บไซร์ของโรงเรียน มีป้ายหน้าโรงเรียน แผ่นพับ ผู้วิจัยลนทนา 
กับครูและผู้ปกครอง ดังน้ี

“ผ.อ. พูดเก่ง เวลาประชุมผู้ปกครองจะพูดชักจูงให้ผู้ปกครองคล้อยตาม แต่ต้องเสียเงิน ถือ 
เป็นการประซาสัมพันธ์แบบหน่ึงนะ (ครูลายชั้น ป. 6 เม่ือ 7 มี.ค. 48)
“ผมเป็นคนทำเว็บเอง หลายปีแล้ว ไม่ได้ปรับเปลี่ยนข้อมูล ตอนน้ี ผ.อ. เข้าไปทำเอง ในล่วน 
ของผู้บริหาร ประชาสัมพันธตัวเองมากกว่าโรงเรียน” (หัวหน้างานวิซาการเมื่อ 1 5 ก.พ.48) 
“โรงเรียนมีเว็บลงในเขตพ้ืนท่ี ผมให้ครูสรุปผลงานไนรอบปี ทำรายงานเสนอกรรมการและ 
ผู้ปกครองเวลาประชุม ผลงานส่วนใหญ่เน้นคุณธรรม มารยาทของนักเรียน ทุกคนพอไจ 
นะ”(ผู้อำนวยการ)
“เคยอ่านเหมือนกัน เป็นประกาศของโรงเรียน เรื่องเกี่ยวกับรับสมัครนักเรียนใหม่ ผมได้รับ 
จากลูก ปกติแม่เขาจะดูแล นานาๆ คร้ังผมถึงจะได้อ่านสักคร้ัง ก็ดีผู้ปกครองจะได้รู้เร่ือง 
บางอย่างให้เด็กมาบอกไม่เข้าใจ ต้องมีหนังสือมา"(ผู้ปกครองนักเรียนป.3)

กรณีสืกษาท่ี 3 โรงเรียนมัธยม 1 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมีอง จังหรัดนครนายก
1. สภาพชุมชนตำบลศรีจุฬา

สภาพโดยท่ัวไปเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม มีความลาดเท 0 - 1 % จะลาดเทจากทิศไต้ส่ทิศเหนือ สภาพ 
ภูมิอากาศไม่ร้อนจัด มีคลองส่งนํ้าหลายสาย ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมซาติ และท่ีชุดข้ึนโดยกรม 
ซลประทาน เพี่อนำนํ้าไปไข้ในการเกษตรและบริโภค

อ า ณ าเข ต ต ิด ต ่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดงละคร ตำบลดอนยอ อ.เมืองนครนายก
ทิศใต ้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางลมบูรณ์อ. องครักษ์จ. นครนายก
จำนวนห ม ู่บ ้าน แบ'งพ้ืนท่ีการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ดังน้ี
หมู่ท่ี 1 บ้านศรีจุฬา หมู่ท่ี 2 บ้านปากท่อ
หมู่ท่ี 3 บ้านบางหอย หมู่ท่ี 4 บ้านคลองลอง
หมู่ท่ี 5 บ้านบางขอม หมู่ท่ี 6 บ้านบางเม่า
หมู่ท่ี 7 บ้านบางเม ่าใต ้ หมู่ที่ 8 บ ้านกำแพ ง เสียร
หมู่ท่ี 9 บ้านคลองห้า หมู่ท่ี 10 บ้านไผ่แถว
หมู่ท่ี 11 บ้านบางปรัง หมู่ที่ 12 บ้านบางเม่าเหนือ
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ประชากร
มีประชากรท้ังส้ิน 5,714 คน แยกเป็นชาย 2,862 คน เป็นหญิง 2,852 คน มีจำนวนครัวเรอน 

1,067 ครัวเรือนมีความหนาแน่นซองประชากรโดยเฉล่ีย 85.79 คน/ตารางกิโลเมตร
อาร!พ
ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพทำนา 1 เลียงปลา■  และเลียงไก่ มีบางส่วนทีประกอบอาชีพ 

เล้ียงกุ้ง เน่ืองจากพ้ืนท่ีบางส่วนใกล้น้ําเค็ม
จากการส ังเกตของผ ู้ว ิจ ัย ช ุมชนศรีจุฬาเป็นชุมชนใหญ่ การคมนาคมสะดวก แม้จะไม่ม ีรถ 

โดยสารประจำทางผ ่านโรงเร ียน แต ่ม ีถนนตัดผ ่านเข ้าไปในหม ู่บ ้านต ่างๆ ปลายถนนเป ็นท ี่ต ั้งโรงเร ียน  
มัธยมศรีจุฬา สองข้างทางเป ็นสวนผลไม้ บ ่อปลา บ่อกุ้ง วัดบางปรัง และท ี่ทำการองค ์การบริหารส ่วน  
ตำบลศรีจ ุฬา โรงเร ียนได้ร ับงบประมาณค่าพาหนะ จึงจัดรถสองแถวบริการรับ -  ส ่งม ักเร ียนที่อยู่ 
บริเวณ ใกล ้เค ียงได ้ ส ่วนม ักเร ียนที่อาต ัยอยู่ด ้านนอก จะไปเร ียนในเม ือง ประกอบกับโรงเร ียนวัดศรีจุฬา 
เป ิดซยายโอกาส ช่วงชั้นที่ 1 -  3 ทำให ้ม ักเร ียนที่จะเร ียนระดับม ัธยมไปเรียนที่โรงเร ียนมัธยมศรีจุฬาไม  ่
เพ ิ่มเท ่าท ี่ควร

2. ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
ประวิดิความเป็นมา

โรงเรียนมัธยม 1 ก่อต้ังข้ึนในปี พ.ศ.2534 โดยนายทองหล่อ ซุยวงษ์ศา ผู้บริหารโรงเรียน 
เมืองนครนายกในซณะน้ัน ได้ก่อต้ังโรงเรียนสาขาข้ึนท่ีตำบลศรีจุฬา ในนามโรงเรียนเมืองนครนายก 
สาขาบางปรัง ได้ให้นายมุนี พันธุศร เป็นผู้ประลานงานและปฏิบัติหน้าท่ีผู้บริหารโรงเรียน ได้อาตัย 
ศาลาการเปรียญวัดบางปรังเป็นสถานที่เรียนชั้วคราว เปิดรับมักเรียนชั้นมัธยมคีกษาปีที่ 1 เป็นปีแรกมี 
มักเรียนจำนวน 75 คน โดยมีคณะครู อาจารยโรงเรียนเมืองนคร'นายก เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลศรีจุฬา 
เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านบางปรัง ผู้ใหญ่ลำพึง แดงปุน และเจ้าอาวาสวัดบางปรัง มาช่วยลอน
มักเรียน จนมีมักเรียนเพ่ิมขึ้นถึงช้ันมัธยมคีกษาปีท่ี 3 ต่อมาสถานที่เรียนคับแคบ สภาตำบลศรีจุฬาได ้
จัดที่ดินลาธารณประโยชน์ และจังหวัดนครนายกได้อนุมัติให้สร้างโรงเรียน บนพ้ืนท่ี 50 ไร่

วันท่ี 28 ธันวาคม 2536 กระทรวงคีกษาธิการได้ประกาศต้ังเป็นโรงเรียนประจำตำบล ช่ือ 
“โรงเรียนมัธยม 1” และกรมสามัญศึกษามีคำส่ังแต่งต้ังนายมุนี พันธุศิริ เป็นครูใหญ่คนแรก มีครู 
อาจารย์4 คน แต่ยังไม่มีอาคารเรียน

ต่อมาพลอากาศเอกวีระพงษ์ ลิงหเลนี ซึงมีบ้านพักอยู่ท่ีหมู่บ้านบางปรัง ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ถาวรหลังแรก มีช่ือว่า “อาคารลิงหเลนี’’ เป็นอาคารขนาดกว้าง 
7 เมตร ยาว 53 เมตร รวมเป็นเงินบริจาครวมค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ประกอบท้ังส้ิน 754,900 บาท ได้ 
ทำการมอบในวันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
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วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด ็จเย ี่ยม  
โรงเรียนมัธยม 1 เป ็นการส่วนพระองค์ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจ ิมแผ ่นค ิลาฤกษ ์อาคารเร ียน ก

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ 
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให ้ค ุณหญ ิงจร ัสศรี ทีปิรัช ผ ู้ว ่าราชการจังหวัดนครนายก เป ็นประธานในพ ิธ ีวางค ิลา 
ฤกษ ์อาคารเร ียน (เอกสารสารสนเทศของโรงเรียนมัธยม 1 ,2 5 4 7 )

จากการสนทนากับผู้นำชุมขน ได้เล่าเร่ืองราวการเร่ิมก่อสร้างโรงเรียนมัธยม 1ว่า ก่อนสร้าง 
โรงเรียนน้ี เด็กในชุมชนท่ียากจนไม่มีโอกาสเรียนต่อมัธยม เพราะการคมนาคมไม่สะดวก นํกเรียน 
ส่วนหน่ึงไปเรียนที,โรงเรียนเมืองนครนายก อีกส่วนหน่ึงไปเรียนไนเมือง นักเรียนท่ีมืฐานะยากจนจะ 
ไม่ได้เรียน ทำให้โรงเรียนเมืองนครนายกมืนักเรียนเพ่ิมมากข้ึนทุกปี แต่มืปัญหาคือขาดอาคารเรียน
และนักเรียนเดินทางไป -  มาลำบาก โดยเฉพาะในช่วงหน้าน้ํา น้ําจะท่วม ถนนท่ีเป็นดินเหนียว ล่ืน 
นักเรียนจะขาดเรียนมาก ประกอบกับในขณะน้ัน นโยบายของกรมสามัญคืกษา ให้มีการ'จัดต้ัง
โรงเรียนสาขา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองนครนายกขณะน้ัน จึงได้มืแนวคิดท่ีจะก่อต้ังโรงเรียนสาขา 
ข้ึน โดยเร่ิมมาติดต่อกับเจ้าอาวาสวัดบางปรัง และพูดคุยกับครู อาจารย์ท่ีโรงเรียนวัดบางปรัง ซ่ึง 
ภรรยาของท่านเป็นครูอยู่ท่ีน่ึ และนำเร่ืองน้ีกลับมาพูดคุยท่ีบ้าน ซ่ึงขณะน้ันท่านมือาชีพเป็นช่างตัดผม 
ท่านสนับสนุนภรรยาให้อาสาช่วยงานน้ี เน่ืองจากท่านเล็งเห็นว่า ถ้ามืโรงเรียนมัธยมในพ่ินท่ี นักเรียน 
ไม่ต้องเดินทางมาก และเด็กส่วนหน่ึงท่ียากจนจะได้เรียนด้วย ท่านจึงซักชวนชาวบ้านในละแวก
ใกล้เคียง รวมต้ังญาติพ่ีน้องของท่านมาช่วยกัน ปีแรกมืนักเรียนประมาณ 75 คน ใช้ศาลาวัดเป็น
ห้องเรียน มีเจ้าอาวาสกับตัวท่านและครูที,มาจากโรงเรียนเมืองนครนายก ช่วยกันลอน ปีต่อมา จึง 
ช่วยกันหาท่ีดินท่ีเป็นท่ีลาธารณะ ก่อสร้างโรงเรียน โดยมืผู้บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรกให้
และได้รับการช่วยเหลือในการถมดิน และอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ จากผู้นำชุมชน และชาวบ้านเป็น 
อย่างดี (เม่ือ 5 ก.ย 47)

การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนมัธยม 1 จัดการสืกษาแบบสหคืกษา ต้ังแต่'ช่วง'ช้ันท่ี 3 และ 4 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1 -  6) 

จำนวน 8 ห้องเรียน ใน'ช่วง'ชุนที 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) โรงเรียนจัดการเรียนการลอนโปรแกรม 
วิทยาศาสตร์ ทังๆ ทีไม่มืครูวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง คือ เคมี ทิเลิกลั ชีววิทยา จากการสนทนากับ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ทราบว่าที่จัดการเรียนการสอนสายวิทย์ เนื่องจากเป็นความต้องการของนักเรียน 
และผู้ปกครองทีคิดว่าการเรียนสายวิทยาศาสตร์จะลามารถลอบเช้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้หลาย 
สาขามากกว่าลายคิลป๋ โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจาก อบต. ศรีจุฬา ในการจ้างครูลอน
วิทยาศาสตร์1 อ’ตรา และผู้อำนวยการโรงเรียนช่วยสอนวิชาเคมีด้วย ( เม่ือ 1 ล.ค 47)
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ห้องเรียนจัดเป็นศูนย์การเรียนวิชาต่างๆ เช่น ห้องพระพุทธศาสนา ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง 
วิทยาศาสตร์ มีแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ และท่ีโรงเรียนจัดข้ึน เช่น สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี ศูนย์ 
ศึกษาการเจริญเติบโตของพืช ห้องสมุด ห้องโสตทัศนศึกษา กิจกรรมสหกรณ์ ธนาคารนักเรียน โดย 
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่างๆ จะนำเงินมาฝากไว้ที่ธนาคารมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลการเบิกใช้เงิน 
เพื่อป้องกันไม่ได้นักเรียนเบิกใช้มากเกินไป 

ท่ีต้ัง
โรงเรียนมัธยม า ต้ังอยู่เลชท่ี 19 หมู่ท่ี 12 ตำบลศรีจุฬา อำ๓ อเมีองนครนายก จังหวัด 

นครนายก ระยะทางจากโรงเรียนไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก ประมาณ 27 กิโลเมตร 
พ้ืนท่ีติดกับจังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชนท่ีเป็นทางตัน โดยแยกจากถนนใหญ่สาย
นครนายก -  บ้านสร้าง เช้ามาในชุมชนตำบลศรีจุฬาประมาณ 7 กิโลเมตร นักเรียนล่วนใหญ่จึงอยู่ใน 
พ้ืนท่ี และท่ีมาจากเขตจังหวัดปราจีนบุรี จำนวนนักเรียนในแต่ละปีเพ่ิมไม่มากนัก อันเน่ืองจากการ 
คมนาคม และจากการสนทนากับผู้อำนวยการโรงเรียน ทราบว่า ท่ีต้ังของโรงเรียนอยู่ลึก/ห่างจากถนน 
ใหญ่มากเกินไป นักเรียนท่ีอยู่รอบนอก จึงไปเรียนในเมืองโดยไปกับผู้ปกครองท่ีต้องเดินทางไปทำงาน 
ในเมือง ท่ีต้ังของโรงเรียนเป็นท่ีดินสาธารณะบริเวณกว้างกว่า 100 ไร่ เป็น'ทุ่งเล้ียงสัตว์ จึงลามารถ 
จัดสรรเพ่ือสร้างโรงเรียน โดยภาครัฐ และหน่วยงานของจังหวัดดำเนินการ โดยไม่ได้คำนึงถึงทำเลท่ีต้ัง 
การคมนาคม และจำนวนของประชากรในอนาคต ไม,มีรถโดยสารประจำทางท่ีเช้าถึงโรงเรียน
โรงเรียนต้องจัดหารถบริการรับ -  ส่งนักเรียน โดยงบประมาณส่วนหน่ึงจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จำนวน 
นักเรียนท่ีมาเรียนจึงน้อยลง หรือเพ่ิมไม่มาก 
โครงสรางการบริหารโรงเริยน

โรงเรียนปรับโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากจำนวน 
ห้องเรียนของโรงเรียนไม่ได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 9 ห้องเรียน จึงไม่มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน แต่
เพือให้การบริหารงา,พาายในเป็นไปตามระบบโครงลร้าง จึงมีการแต่งตั้งครูให้ดำรงตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่ายเป็นการภายใน คือ 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แต่ละฝ่ายจะมีหัวหน้างานรับผิดชอบกระจายไปตามความถนัดของแต่ละคน เน่ืองจาก

โรงเรียนมีบุคลากรน้อย ครู อาจารย์จึงทำหน้าที่หลายอย่าง นอกจากการลอนแล้ว งานโครงการพิเศษ 
ต่างๆ ต้องช่วยกันดำเนินการด้วย เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(top star) โครงการสอบนักธรรม ฯลฯ
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามระเบียบและกฎกระทรวงท่ีให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน ตังแต่ พ.ศ. 2543 

โรงเรียนจึงดำเนินการคัดเลือก และ แต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ชุดปัจจุบันแต่งต้ังเม่ือปีการศึกษา 2546 ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 9 คน

จากการสนทนากับผู้อำนวยการ ครู อาจารยหลายท่าน และกรรมการสถานศึกษา ในเร่ืองการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบทุกอย่าง เช่น การรับ 
สมัคร ไม่มีผู้สมัคร โรงเรียนจึงประชุมครู และกรรมการท่ีปรึกษาโรงเรียน มีการเสนอซ่ือบุคคลท่ีเป็นที 
ยอมรับของชุมชน เป็นบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้ตักกันดีในชุมชน และติดต่อทาบทาม เชิญให้เป็นกรรมการ ซ่ึง 
มาจากหลายอาชีพ และลามารถร่วมประสาน ทำงานเพ่ีอประโยชน์ของโรงเรียน และมีกรรมการหลาย 
ชุด เวลามีงานโรงเรียนคณะกรรมการฯ จะช่วยกันหารายได้ อาจเป็นอาหารท่ีเป็นข้าวหม้อ แกงหม้อ 
มาเล้ียงนักเรียนและครูท้ังโรงเรียน มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ีอขอความคิดเห็น รวมทังร่วมรับรู้ 
รับทราบการดำเนินงานของโรงเรียน ผลสัมฤทธ๋ึทางการเรียนของนักเรียน การตัดกิจกรรมต่างๆ

ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

ประเด็นท่ี 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คุณสักษณะความเป็นผู้นำทางวิชาการ
โรงเรียนมัธยม 1 ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2534 มีผู้บริหาร'โรงเรียน 5 คน คนปัจจุบันเป็น 

หญิง ย้ายมาคำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อปีการศึกษา 2544 จากตังหวัดสุพรรณบุรี และปรับ 
ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเม่ือ ปีการศึกษา 2547 ก่อนย้ายมาเป็นผู้บริหาร ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นับว่าเป็นการดำรงตำแหน่งผู้บริหารเป็นครั้งแรก ภาระงานที่เกิดขึ้น 
ในโรงเรียนในช่วงการปฏิรูปการศึกษา คือบทบาทของผู้น์าการเปลี่ยนแปลง ทั้งงานวิชาการ
งบประมาณ รวมท้ังการสัมพันธ์กับชุมชน โดยเฉพาะการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมเป็นคณะบุคคล ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และการประสานงาน 
ท่ีบังเกิดผลดีต่อโรงเรียน

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนางานในโรงเรียนไม่ใช่แค่เพียงผู้บริหารคนเดียว จากการ 
สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ทัศนะว่า

“พ่ีไม่ได้คิดว่าเราเป็นเจ้าของโรงเรียนผู้เดียว ต้องให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยเฉพาะ
ครูและนักเรียน รวมถึงชุมชนด้วย” (ผู้อำนวยการ เม่ือ 12 มิ.ย.47)
และเป็นท่ียอมรับว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลแรกท่ีนำการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึน จากการ 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลต่างยอมรับว่าผู้บริหารเป็นบุคคลสำคัญท่ีสุด
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“ถ้า ผ.อ. ไม่ให้นโยบายและแนวคิดต่างๆ มาเราคงไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างการ 
ปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารงา'นภายในโรงเรียน โรงเรียนมีจำนวนห้องเรียนไม่พอกัป
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ผ.อ. แต่งตั้งคณะทำงานขึ้น เพ่ือให้ทุกคนได้รู้บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง ทำงานสบายใจมากขึ้น แต่งานหลายด้าน   ท่านเป็นผู้บริหารครังแรกท่ีน่ี แนวคิด
ในการปฏิรูปการสืกษๆจึงเร่ิมต้นได้ดี ทำให้ครูทุกคนเขาใจ และร่วมคิดที่จะทำงานร่วมกัน ” 
(รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเมี่อ 26 ก.ค. 47 )
“ผู้บริหารบางคนทำให้ผมน้อยใจ กันหน่ึงผ.อ.พูดกับครูว่า ผู้ใหญ่พึงมาทำไม ตอนน้ันผมทุ่มเท 
มาก มาดูครูสอน ยืนข้างห้อง ครูคนไหนดี เวลาประชุมเราจะได้ส่งเสริม แต่เค้าบอกไม่อยากให ้
ผู้ใหญ่พึงมาเลย เหมือนมาจับผิดเรา” (กรรมการผู้แทนชุมชน เม่ือ 14 ส.ค. 47)
ในประเด็นเกี่ยวกับเพศหญิงหรอชายไม่ใช่อุปสรรคในการทำงาน
“ผ.อ. ผู้หญิงก็ดี คนนี้ทำงานเก่ง รู้จักใช้คน ตอนแรกผมไม่ค่อยชอบเท่าไร เค้ามาจากที่อึ่น 
สุพรรณนะ แต่เค้ารู้จักเข้าหาชุมชน เวลาประชุมก็จะขอร้องให้ช่วยกันดูแลน้กเรียน ผมเห็น 
น้กเรียนไม่เรียบร้อย ก็บอกโรงเรียน ผ.อ.ผู้ชายบางคนก็ไม่เอาไหน อย่าให้พูดเลย" (กรรมการ 
ผู้แทนชุมชน)
นักเรียนหญิงจะชอบผู้บริหารหญิงมากกว่านักเรียนชาย “ผ.อ. ผู้หญิงดีค่ะ เข้าใจนักเรียนดีกว่า 
ผ.อ. ผู้ชาย แต่ก็ดุเหมือนกัน ช่วยลอนเคมีด้วย” (นักเรียนหญิงม.5 เม่ือ 24 ก.ย.47) 
บุคลิกภาพของผู้บริหารมีส่วนช่วยให้การทำงานร่วมกันดีข้ึน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

เข้าหาชุมชน
“พี่ไปหาผู้ใหญ่บ่อย เวลาขับรถผ่าน จะแวะคุยด้วย ได้ผู้ใหญ่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้
โรงเรียนเราเล็ก เมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเหมือนกัน พ่ีขอ'ไห้สาร'กัตร มาช่วยอบรม 
นักเรียน และเป็นหูเป็นตาให้ เรามีโครงการ Top Star เป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตอนน้ี 
อยู่ในช่วงสรุปผล” จากการสังเกตของผู้วิจัยที่มาโรงเรียนเพี่อเก็บข้อมูลเกือบทุกกัน
ผู้อำนวยการจะพูดคุยด้วยความเป็นกันเอง ซวนรบประทานอาหารกลางกัน ซ่ึงโรงเรียน
ดำเนินการเอง เป็นโครงการอาหารกลางกัน ที่ให้นักเรียนจ่ายเป็นรายเดือน ให้นักเรียนทุน 
บางส่วน และจำหน่ายโดยระบบคูปอง
ความมีนำใจของผู้บริหาร ทำให้ครู อาจารย่ช่ืนชม และยินดีทำงานด้วยความสุข แม้จะต้อง 

ทำงานล่วงเวลาบ่อยๆ
“บางกันงานเยอะ ไม่ได้กลับบ้านก็มี นอนกันท่ีบ้านพักครู ผ.อ. ช้ือขนม บางทีผลไม้มาให้ อยู่ 
ด้วยตลอด ดีนะ ทำให้ครูทุกคนเกรงใจ” (ครูสังคม เม่ือ 25 ก.ย 47)
นอกจากกับครูในโรงเรียนแล้ว ผู้บริหารโรงเรียนยังมีน้ัาใจกับชุมชน ช่วยเหลืองานในเชิงวิชา 

การให้ และเป็นที่ปรกษาชุมชนในการจัดงานต่างๆ
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“ผมมาให้ผ.อ. ช่วยทำเอกสาร ของบประมาณกับจังหวัด ผมความรู้น้อย บางอย่างทำไม่ได้” 
(กรรมการชุมชน เม่ือ 7 ล.ค. 47)
ผู้บริหารยังเอาใจใส่นักเรียนดี มีการจัดระบบน้ําด่ึมใหม่ เนื่องจากโรงเรียนจะมีปัญหาเรื่องนํ้า 

โดยเฉพาะในหน้าแล้ง
“ผ.อ. ทำนํ้าเย็นให้ใหม่ ก่อนหน้าน้ี ไม่มีนํ้าเย็นดื่มเลย” (นักเรียนหญิง ม.5 เม่ือ 1 9 ส.ค.47)
ผู้บริหารที่ผ่านมาให้ความสำคัญแก่ชุมชนไม่เหมือนกันบางคนเข้าหาชุมชนมาก บางคนวาง 

เฉย ไม่ลนใจชุมชนเท่าท่ีควร การประลานลัมพันธ์ไม่ต่อเน่ือง แต่ผู้นำชุมชนบางคนยังใส่ใจโรงเรียน 
ตลอด เพราะเป็นผู้ร่วมก่อต้ังโรงเรียนมา

“ผ.อ. เข้าหาชุมชนดี มีการออกกระจายเสียง หอกระจายข่าวซองหมู่บ้าน พบปะซาวบ้านเสมอ 
ชุมชนให้การสนับลนุนดี” (ครูคอมพิวเตอร์ เม่ือ 30 ก.ย. 47)

ประเด็นท่ี 2. การบริหารแบบกระจายอำนาจอย่างแท้จริงท่ัวถึงท่ังโรงเรียน และการ 
ทิางานเป็นทีม

การบริหารงานภายในโรงเรียน มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับโครงสร้าง 
การปฏิรูปการศึกษา และมอบหมายงานด้านต่างๆ ให้ครูร่วมรันผิดชอบ ภายใต้การกำกับดูแลของทีม 
บริหารโรงเรียน มีการจัดต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะอนุกรรมการในการทำงาน 
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้านวิชาชีพ วิชาสามัญต่างๆ ท่ี 
สนองความต้องการของท้องถ่ินที่นักเรียนลามารถนำไปประยุกตไชได้ในชีวิตประจำวัน นำภูมิปัญญา 
ท้องถ่ิน เทคโนโลยี สื่อที่แอต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการจัดการเรียนร่วม 
เด็กพิการ แต่เนื่องจากบุคลากรของโรงเรียนมีน้อย แต่ปริมาณงานมีเท่าโรงเรียนขนาดใหญ่ บทบาท 
หน้าท่ีของครูแต่ละคน จึงสลับบทบาทกันไป ตามประ๓ ทของงาน

“โรงเรียนปรับโครงสร้างการบริหารภายในหลายคร้ังแล้ว เรามีครูน้อย แต่งานมากเท่าโรงเรียน 
ใหญ่ การมอบหมายงาน บางทีอาคัยว่าใครเคยทำงานอะไรก็ทำไป ส่วนใหญ่เวลามีงานทุก
คนร่วมทำกันหมด มีคำลังทุกงาน ถือว่าทำงานเป็นทีมนะ" (ผู้อำนวยการ)
ในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน ครู อาจารย์ส่วนใหญ่จะทำงานตามหน้าที่ที่ใด้รับมอบหมาย รวมท้ัง 

ครูอัตราจ้าง
“เวลาทำงานเราจะช่วยๆ กัน คำสั่งมีนะ แต่เวลาปฏิบัติช่วยกัน 2-3 ปีก่อน งานมากจนไม่รู้ใคร 

ทำหน้าท่ีอะไร ต้องทำเอกสารมาก เซ่น แผนกลยุทธ์ แผนงานการป้องกันยาเสพติด โครงการ 
top star ตอนน้ีเร่ิมการประเมินรอบใหม่ ต้องทำเอกสารอีกแล้ว แต่อาจจะง่ายขึ้น เรารู้แนวการ 
ทำงานแล้ว” (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ)
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ความพ ึงพอใจในงานที่ได ้ร ับมอบหมาย ก ับผลการปฏ ิบ ัต ิงาน ครูส ่วนใหญ่พ ึงพอใจดี การ 
ปฏิบ ัต ิงานต ่างๆ จากการส ังเกตของผ ู้ว ิจ ัยไม ่ค ่อยสม ํ่าเสมอ เน ื่องจากครู อาจารย ์ม ีหน ้าท ีหลายหน ้าท  ี
เซ่น งานแนะแนว งานห้องสมุด โรงเร ียนไม ่ม ีบ ุคลากรลายงานตรงก ับล ักษณ ะงานบ ัน ครูผู้ลอนต้องทำ 
หน้าที่ครูแนะแนว และเวลาใช ้ห ้องสม ุดบ ักเร ียนต ้องไปขอก ุญ แจห ้องจากรองผ ู้อำนวยการฝ ่ายว ิขาการ  
ซึ่งต ้องดูแลงานห้องสมุดด้วย

“การบริหารงานขับช้อน เน ื่องจากครูน ้อย บางคนเป็นหัวหน้างานหนึ่ง เป ็นลูกน ้องอีกงานหนึ่ง 
(ครูคอมพิวเตอร์)
“โรงเรียนขาดครูพละ ว ิท ย ์ เพ ิ่งได ้มา ขาดบ ุคลากรเฉพ าะด ้าน  การจ ัดการก ็ลำบากเหม ือน ก ัน ” 
(กรรมการผู้ทรงวุฒิ เมื่อ 26  ล .ค .47)

ประเด็นท่ี 3. ความรู้ ความเข้าใจในหน้าท่ีของตน โดยเฉพาะคณะกรรมการ
สถานสืกษาฃ้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน

แนวคิดการบริหารการศึกษาทีใ่ชโ้รงเรียนเปน็ฐาน (SBM) มุ่งเน้นใช้โรงเรียนเป็นองค์กรหลักใน 
การพฒันา หรอืปฏรูิปการศกึษาใหม้คีณุภาพสงูขึน้ โดยมกีารกระจายอำนาจ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน 
การจดัการศกึษา มคีวามรู ้ ความเชา้ใจในบทบาทหนา้ทีข่องแตล่ะคน ซึง่เป็นส่ิงส ำค ัญ ท่ีช่วยใหก้าร 
ทำงานประสานกนัได้อย่างดี ผูอ้ำนวยการจงึตอ้งมกีารประขมุใหข้อ้มลูแกท่กุฝา่ย ในส่วนของ
ผู้บริหารต้องปรับบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมสนับลนุนครูให้มีการพัฒนาตนเอง เปน็ผูน้ำทีล่ามารถประลาน 
พลังครูในโรงเรียน รวมท้ังขุมซนต่างๆ ไดอ้ยา่งด ี เพือ่พฒันาโรงเรยีนตามเปา้หมายทีว่างไว้

“ตอนมารับงาน'ที่น ื่ใหม่ๆ พ ี่ศ ึกษาข้อม ูลโรงเร ียนและขุมชนมาก เพ ี่อจะได ้พ ูดค ุยก ันได ้
พยายามบอกครูตลอดเวลาในเรื่องการทำงาน การรู้บทบาทหน้าท ี่ของแต ่ละคน ม ีป ัญ หาอะไร 
ให ้มาพ ูดค ุยก ัน โรงเร ียนเราเล ็ก ค ุยก ันได ้ง ่ายใครถน ัดงานอะไรให ้บอกกัน ช ่วยก ันทำงาน" 
(ผู้อำนวยการ)
ในส่วนของครู อาจารย์ส ่วนใหญ ่จะบอกว่างานมากขึ้น โดยเฉพาะงานเอกสาร รายงานต่างๆ 

การจ ัดทำแผนงาน โครงการ ทำแผนการสอนในกลุ่มสาระต ่างๆ และงานพิเศษที่โรงเรียนมอบหมาย 
เช่น โครงการระบบดูแลช่วยเหลือน ักเรียน

“งานมากขึ้นนะพิ่ ผ.อ.ได ้โครงการTop Star มาอีก เราช่วยกัน บางวิชาไม่มีครูลอน เช่น เ ค ม ี 

ผ.อ. สอนเอง ประชุมครูเก ือบท ุกอาท ิตย ์” (กรรมการครู เมื่อ 9 ก.ย.47)
ในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาข ั้นพ ื้นฐานของโรงเร ียน ส ่วนใหญ ่ไม ่ทราบบทบาทที่แท ้ 

จริงของกรรมการ แม้จะมีการประขุม แจกเอกสารที่สำน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษานครนายกให ้มา แต่ 
การทำงานร่วมกันได้ด ี ผ ู้อำนวยการเคยชี้แจงให ้กรรมการท ุกคนทราบบทบาท หน้าที่ และได้พ ูดคุยกัน 
กรรมการรู้จ ักก ันหมดทุกคน แต่เวลาประขุมม้กมาไม่ค ่อยครบ
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“ผมเป็นกรรมการมาหลายปี เคยไปประชุมที่กล ุ่มโรงเรียนจัดประชุม แต่ไม ่ค ่อยเข้าใจ ผ.อ.ให้ 
หนังสือมาเล่มหนึ่ง ย ังไม ่ได ้อ ่านเลย เวลาประชุมก็พ ูดค ุยกันตามเรื่องท ี่ผ.อ. บอกมา,’
(กรรมการชุมชน)
“ตอนที่ผ.อ.มาบอกให ้เป ็นกรรมการโรงเรียน ผมไม,ร ู้ว ่าม ีหน ้าท ี่อะไรบ้าง ผมคิดเองว่าคงช ่วย  
ทุกรื่องท ี่โรงเร ียนขอมา อย ่างป ัญ หาน ักเร ียนหน ีเร ียนบ ้าง ซู้สาวก็มี โรงเร ียนฃอให้ผมเป ็น  
วิทยากรอบรมนักเร ียน ผมไปโรงเรียนพูดคุยกับนักเรียน อธ ิบายให ้ครูฟ ัง ช ่วยก ันแกไขไปตาม  
เหต ุการณ ์ ม ีกรรมการดีกว่าไม ่ม ี เร ื่องการขอบริจาคไม่ม ีแล้ว ผมว่าอย ู่ท ี่การสรรหากรรมการ  
มากกว ่า ความรู้กรรมการ ให ้เข ้าบทบาทหน ้าท ี่ ร ู้บ ้างม ั๊ยประชุมอะไร เรื่องอะไร เวลาม า  
ประชุม ผมไม่อยากไห ้ใครขาดประชุม เราม ีต ัวเส ือกกรรมการไม ่มาก ผมบอก ผ.อ. ให ้เอา  
ข ้าราชการบำนาญ  ผ ู้เส ียลละเวลา เพราะป ัญหาของชุมชนเรา บางครั้งไม,มาประชุม บ างท ีเล ่น  
พวกกัน คนละขั้วกัน เป ็นการเม ือง ที่ พ.ร.บ. กำหนดมาไม่อ ิสระ กลัวไม่โปร่งใส แต่'ท่ีนี่1โม่ม  ี
กรรมการ 8 -9  คน ล ้าใส ่ใจจะได ้ประโยชน ์มาก อย ่างเร ื่องว ิชาท ี่เป ิดสอน กล ุ่มสาระต ่างๆ พูด 
กันหลายประเด ็น ผมเป ็นตำรวจจะมีแนวทางอย่างไร พระจะมาสอนจริยธรรม เป ิด กว ้าง... 
ความรู้กรรมการสำค ัญท ี่เด ียว” (กรรมการผู้ทรงวุฒิ)
“อาตมาไม่เข้าใจหรอก แต ่เสนอให้โรงเรียนเน ้นค ุณธรรม จริยธรรม ว ิน ัย อาตมาพาน ักเร ียน 
ไปลอบนักธรรมทุกปี ก ่อนไปลอบก็ไปลอน สรุปให ้ น ักเรียนลอบได ้ท ุกป ี .... เร ื่องงบประมาณ 
ไม่รู้หรอก แต ่ช ่วยหาท ุนให ้น ักเร ียนท ุกป ี”(กรรมการพระ เมื่อ 15 ล.ค 47)
“บางเรื่องไม่เข ้าใจหรอก ครูเค ้ารู้ด ีก1ว่าเรา แต่ให ้ช ่วยอะไรบอกมาฉันช่วยมาตลอด ตั้งแต่ตั้ง 
โรงเร ียน ญาติพ ี่น ้องฉันให้ท ุนน ักเรียนทุกปี แต ่ล ้าถามว่าเป ็นกรรมการต้องทำอะไรบ ้าง ตอบ 
ไม ่ได ้ ย ิ่งเร ื่องหลักสูตรฉ ันไม ่ร ู้เร ื่องหรอก เวลาประชุมก็ไป เอาข้าว เอาแกงไปเล ี้ยงครู เลี้ยงเด็ก 
ท ั้งโรงเร ียน ครูท ุกคนก็รู้จ ักกันดี'’ (กรรมการองค์กรเม ื่อ 22 ล.ค.47)
“ฉันช่วยจ้างครูว ิทยาศาสตร์ให ้หน ึ่งคน ตั้งงบประมาณไว้เลย และยังให ้ท ุนการด ีกษาอีก ป ีละ 
หกพัน แต่หน้าที่จริงๆ อย ่างท ี่อาจารย์บอกมาไม่ร ู้เลย เวลาโรงเรียนเรียกประชุมไปทุกครั้งเลย 
อยู่ใกล้ก ันแค่น ี้ ล ้าไม ่ต ิดประชุมชองที่น ึ่ไม ่เคยไม ่ไป’’ (กรรมการอบต.เม ื่อ 22 ล.ค.47)
กรรมการส่วนใหญ่ยังคิดว่า การเป็นกรรมการ คือการช ่วย เหลือโรงเรียนในด้านการเงิน การ 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
“มีส่วนด้วย กลัวบริจาค กรรมการบางคนเจอแบบน้ีเหมือนกัน ลูกน้องผมเองเคยไปประชุม 
ซอให้บริจาค 500 บาท บ่นกับผมว่า ช่วยคิด เลียเวลามันสมองความคิด มาขอค่ากับข้าวผม 
เขาจน เราเห็นใจ อย่าบังคับ เด๋ียวน้ีไม่มาประชุมเลย” (กรรมการชุมชน)
แต่ละคนมีทักษะในการทำงานเซิงบริหารบ้าง เน่ึองจากมีอาชีพท่ีต้องใช ้ทักษะเป็นผู้นำท้อง
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ถิ่น แต ่ป ัญหาด้านการคิกษา เซ่น หลักสูตร การใช้งบประมาณ และทักษะ ความรู้ ความเช้าใจเกี่ยวกับ 
ระบบการคิกษา การปฏิร ูปการคิกษา การบริหารแบบมีส ่วนร่วม ยังใม่ค ุ้นเคย จ ึงไม ่ลามารถร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ประกอบกับโรงเรียนใม ่สามารถอธิบายกระบวนการทางการลัดการค ิกษาให ้เช ้าใจ
ทั้งหมด การประชุมแต่ละครั้ง กรรมการมาไม่ครบ เรื่องท ี่ประชุมส่วนใหญ ่ขอความคิดเห ็นเป ็นเร ื่องๆ 
และกรรมการส่วนใหญ ่ร ับทราบการดำเน ินงานของโรงเร ียน โดยพิจารณาจากผลการดำเน ินงานแต่ละ 
เรื่องท ี่โรงเร ียนรายงาน เซ่น ผลการเรียนของนักเรียน การดำเน ินงานตามโครงการต ่างๆ เซ่น การ 
แข่งขันทักษะ การแข่งขันกีฬา

ในการประชุมแต ่ละครั้ง ผ ู้ดำเน ินการประชุมคิอผ ู้อำนวยการ เน ื่องจากประธานกรรมการ ไม่ 
ค ่อยเช ้าใจกระบวนการประชุม และไม่ค่อยมาประชุม ส ่วนใหญ ่จะสรุปงานที่ดำเน ินการแล้วให ้ทราบ 
และขอความเห ็นในเรื่องใหม่ การอภิปรายมีบ ้าง ม ีช ้อสรุปท ุกครั้งท ี่ประชุม

จำนวนครั้งในการประชุมไม ่แน ่นอน ตามระเบ ียบอย่างน ้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง แต่บางภาค 
เรียนมากกว่า 2 ครั้ง

“ก ่อนเป ิดเทอมประชุม จะบอกว่าเด ็กเราจบไปเร ียนอะไร รับ ม .1 บางทีพ ่อแม ่พาเช ้าเม ือง ไม่ 
มองชุมชนของต ัวเอง เราช่วยกันเวลาประชุมผู้ปกครอง ม ีร ุ่นพ ี่ใด ้โควด้าเกีนกว่าครื่ง จำนวน 
กรรมการ บางทีเกรงใจ เค้าไม่มา ด ูว ่าครบองค์ประชุม แต่ไม่เต ็มร้อย “ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ)

ประเด็นท่ี 4 การจ ัดทำแผนคุณภาพของโรงเรียน
การบริหารงานโรงเร ียน เพื่อ,ให้'บรรลุผลดี จ ึงต ้องม ีแผนพัฒนา หรือ ธรรมนูญโรงเร ียน เป็น 

กรอบในการดำเน ินงาน โรงเร ียนลัดทำแผนกลยุทธ์ต ่างๆ เพ ื่อเป ็นแนวทางในการดำเนินงานของ
โรงเร ียนด ้วย แนวทางการลัดทำแผนต่างๆ หรือธรรมน ูญโรงเร ียน จากการสนทนากับครู และ 
คณะกรรมการสถานคิกษาของโรงเรียน ตังนี้

“โรงเร ียนส่งครูไปอบรม แล้วกลับมาระดมความคิด ช่วยกันทำ ตอนทำธรรมนูญโรงเรียน ใช ้ 
เวลาหลายว ันเช ิญ คณ ะกรรมการมาร ่วมร ับร ู้ร ่วมค ิดด ้วย” (ผ ู้อำนวยการ)
“ฝ่านแผนฯ จะแจกเอกสารให ้ครูท ุกคน แบ่งงานกันเป ็นกลุ่ม แล ้วนำมารวมกัน สรุปผลของแต่ 
ละกลุ่มออกเป ็นรูปเล่ม กรรมการมาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย จำไม่ได้ว ่า ก ี ่คน”( ฝ ่า ย ว ิช า ก า ร )  

“ให ้ประธานนักเร ียนมาคุยด ้วย น ักเร ียนม ีความค ิดเหม ือนกัน" (กรรมการผ ูค้ ุณ ว ุฒ ิ

ประเด็นท่ี 5. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
เน ื่องจากโรงเรียนมัธยม 1 ก่อตั้งขึ้นจากคนในชุมชน การมีส ่วนร่วมในการจัดการศึกษาจึงมี

ช ุมชนเช ้ามาช ่วยเหล ือมาก ท ุกอาชีพ ทำให ้การแต ่งต ั้งคณะกรรมการสถานศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐานไม ่ย ุ่งยาก
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และยังมีคณะกรรมการรุดเก่ามาเป็นกรรมการท่ีปรกษา คณะกรรมการรุดปัจจุบัน ได้รับการเลนอซ่ือ 
และแต่งต้ังข้ึนจากความเห็นชอบของครู ผู้ปกครอง และกรรมการท่ีปรกษา

''ผมเป็นกรรมการโรงเรียนมาตลอด ถึงไม่ได้แต่งต้ังเป็นทางการ ก็ช่วยอยู่แล้ว" (กรรมการ 
ชุมชน)
“เรามีกรรมการเยอะนะพ่ี จนไม่รู้ว่าตอนน้ีไครได้รับการแต่งต้ังบ้าง ท่ีคุ้นเคยมาก ก็มี ผู้ใหญ่ 
ลารวัตร นายก อบต. รุมซนเราช่วยเหลือกันดีนะ เวลามีงานเค้า เราก็ไปช่วย”(รองฝ่าย
วิชาการ)
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการเป็นวิทยากรช่วยสอน

เช่น กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง ท่ีมีความรู้ช่างเหล็กดัด ได้ช่วยสอนวิชาอาชีพเหล็กดัดแก่นักเรียน ทุกวัน 
อังคาร การเรียนการลอนใช้วัสดุ อุปกรณ์ชองโรงเรียน และให้ผู้เรียนได้ซ่อมแซมหน้าต่าง และอาคาร 
เรียนท่ีชำรุดด้วย

“ผมเป็นช่างเหล็กดัดมาก่อน ตอนน้ีเล้ียงปลา เล้ียงไก่ โรงเรียนขอให้เป็นวิทยากรท้องถ่ิน ลอน 
นักเรียนทำเหล็กดัด ตอนน้ีซ่อมไปหลายอย่างแล้ว” (กรรมการผู้ปกครอง,เม่ีอ 29 ก.ย. 47) 
โรงเรียนมีเงินค่าวิทยากรท้องถ่ินจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้เป็นค่าตอบแทน

ประเด็นท่ี 6. ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ความโปร่งใสและเป็นธรรม
การบริหารการดีกษาแบบมีส่วนร่วมท่ีใซโรงเรียนเป็นฐาน จะสร้างความม่ันใจให้รุมชน และ 

บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนได้ คงต้องมีความโปร่งใส และเป็นธรรม ผู้บริหารท่ีมีคุณธรรม สร้างขวัญ 
กำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างท่ัวถึง ประเด็นเร่ืองการพิจารณาความดี ความชอบแต่ละคร้ังนักสร้าง 
ความรู้สึกแก่บุคลากรในโรงเรียนจากการลัมภาษณ์กรรมการรุมชน

“มีครูท่ีสอนคอม มาคุยกับผมเหมือนกัน ปีท่ีผ่านมานักเรียนไปแช่งชันได้รางวัลมา แกน่าจะได้ 
แต่ผ.อ. ไม่ให้ บอกผมว่าจะย้ายแล้ว ไปอยู่ใกล้บ้านดีกว่า ทุกวันน้ีชับรถมาเกือบ 50 กิโล”

และจากการสัมภาษณ์ครูลอนคอมพิวเตอร์
'‘อยากย้ายไปอยู่ใกล้บ้าน ผมย้ายมาปี 43 กับ ผ.อ.คนก่อนช่วยกันร้ือห้องคอม จัดห้องเรียน 
I lกนักเรียนให้รู้จัก home page จนได้รางวัลชนะเลิศ โครงการ ทลรท. เช้ามาช่วยเหลือ มอบ 
เคร่ืองให้ 20 เคร่ือง (พระราชทาน) เก็บค่าเรียน 150 บาท แต่ท้อใจเหมือนกัน แต่นักเรียนขยัน 
สนใจเรียน เคร่ืองไม่เคยว่างเลย กลางวันนักเรียนก็มา ผมกับอาจารย์ (ภรรยา) ไม่ได้พักเลย 
ต้องเอาข้าวมากินในห้อง พ่ีดูรางวัลท่ีอ ย ู่หลังห ้อ งแล้วกัน ผมไม่เคยบ่นเลย แต่เค้าไม่เห็น 
ผลงานเรา เพราะเราอยู่แต่บนน้ี ปี หๆน่ึงของบประมาณมาก...เดิมผมสอนภาษาไทย แต่ชอบ 
และสนใจคอมพิวเตอร์มาก ไปเรียนเอง ดีกษาเอง จนลอนคนอ่ืนได้”(ครูคอมพิวเตอร์)
ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ความกระจ่างในเร่ืองน้ีว่า
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“โรงเรียนเรามีเม็ดเงินน้อย เวลาพิจารณาต้องช่ังน้ําหนักงานประจำ งานพิเศษ งานอ่ืนๆ ท่ี 
มอบหมาย บางคนรับผิดชอบงานลอนดี แต่มีงาน'หน้าเดียว แต่อีกคนท่ีทำงานดี และมีงาน 
หลายหน้าท่ี พ่ีคิดหนักนะ แต่ละคร้ัง ต้องมีคนไม่พอใจอยู่แล้ว เวลาประชุมก็พยายามช้ีแจง 
บอกเกณฑ์ทุกอย่าง” (ผู้อำนวยการ)

ประเด็นท่ี 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน /กระประเมินคุณภาพภายในตามสภาพ
จริง

การบริหารท่ีใซ้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ต้องมีการประเมินเพ่ีอพัฒนา และปรับปรุงการจัด 
การคิกษาให้ตรงตามความต้องการจำเป็นของชุมชน การประเมินผลการปฎิบ้ติงานจึงควรต้อง
ดำเนินการเป็นระยะๆ

การประเมินผลการปฎิบ้ติงานตามโครงการและงานต่างๆ  โรงเรียนมีการประเมินตนเองตาม 
มาตรฐานการเรียนรู้ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการประเมินภายใน และการประเมินภายนอก

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะในส่วนของชุมชนและการได้รับความร่วมมือในต้าน 
ต่างๆ  เช่น วิทยากรท้องถ่ิน ความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา ท้ังจ้างครู
วิทยาศาลตร์ 1 อัตราตลอดปี และครูพละ โดยขอครูพละจากโรงเรียนประถมใกล้เคียงมาช่วยลอน 2 
วัน นอกจากน้ัน อบต.ให้ทุนเรียนต่อระดับอุดมคีกษาด้วย

จากการสัมภาษณ์กรรมการถึงผลการประเมินโรงเรียนท่ีผ่านมา
“ถ้าโรงเรียนเราเป็นเพชร อยู่ในป่าเขาก็มา แ ต ่ผมเคยประชุมหลายคร้ัง บอกเลยครูอาจารย์ 
บางคนอย่าถือว่าเตะต้องไม่ใต้ ให้ผมช่วยปัดกวาดบ้าน จะใต้ละอาดข้ึน มีครูบางคนพูดเลยว่า 
ทำไมผม anti ครู ครูเขาจบปริญญาตรี เรียนจบมาลูงๅ ผมบอกใช่ เป็นครู เป็นปัญญาชน แต่ 
ครูก็เกิดจากคน มีท้ังดี ไม่ดี ถ้าดีก็ดี แ ต ่ไม่เท่ากัน ทดลอบเด็กด้วย พัฒนาเด็ก แล้วก็มาถึง 
ผู้ปกครองด้วย ครู เด็ก ชุมชน โรงเรียนน้ันเป็นเพชรแน่นอน อยู่ท่ีใหนก็มีคนเห็นว่าดี”
(กรรมการชุมชน)

ประเด็นท่ี 8 การพ่ีอสาร เผยแพร่ ประซาสมพันธ์ เพ่ีอสร้างความรู ความเข้าใจ และ 
การยอมรับท่ีงภายในและภายนอกโรงเรียน

โรงเรียนแจ้งผลการดำเนินงานของโรงเรียน จัดทำเป็นเล่มรายงานผลการดำเนินในรอบปี แจ้ง 
คณะกรรมการสถานคิกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน และมีสารประชาสัมพันธ์ รายงานข่าวลารต่างๆ  
แจ้งผลงานของครูและนักเรียน มี w e b  s i t e  ของโรงเรียน มีการแจ้งข่าวลารทางหอกระจายข่าวของ 
หมู่บ้านในตอนเช้าด้วย
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‘'เรามีสารประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวทุกเดือน ทำเป็นแผ่นพับบ้าง ถ้าข่าวเยอะจะเป็นเล่มเล็ก ใช้ 
กระดาษ เอ 4 พับคร่ึง นักเรียนมาช่วยทำด้วย เป็นงาน‘ฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักการจัดหน้า ใช้สี 
และตัวอักษรด้วย นักเรียนชอบ สนุกตับการทำงาน บางคร้ังให้ไปสัมภาษณ์นักเรียนท่ีเก่งๆ  มา 
ลงด้วย” (ครูคอมพิวเตอรี)
“ก่อนปิดภาคเรียนเราต้องสรุปงาน รวบรวมผลงานชองครู นักเรียน ประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษา เป็นการรายงานให้ทราบ และเสนอเร่ืองใหม่ชองปีการศึกษาหน้าด้วย แต่บาง 
เร่ืองต้องรอเปิดเทอม ล่วนใหญ่กรรมการจะรีบทราบ มีช้อเสนอบ้าง เช่น ให้พระมาสอนมากข้ึน 
เน้นการแต่งกายให้เรียบร้อย” (ผู้อำนวยการ)

กรณีสืกษาท่ี 4 โรงเรียนมิ'ธยม 2 ตำบลเขาเพ่ิม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ข้อมูลชุมชนและโรงเรียน
องค์การบรีหารส่วนตำบลเขาเพ่ิม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

สภาพทวไป
ท่ีต้ัง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพ่ิม อย่ทางทิศเหนือซองอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ระยะทางจากอำ๓อบ้านนาประมาณ 12 กิโลเมตร ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน ถนนสุวรรณศรและถนน 
ลายบ้านนา -  แก่งคอย

ทิศเหนือ ติดต่อตับอำ๓ อแก่งคอย
ทิศใต้ ติดต่อตับเขตตำบลบ้านพริก ตำบลปาชะ และตำบลศรีกระอาง
ทิศตะวันออก ติดต่อตับเฃตอำ๓ อแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อตับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำ๓ อวิหารแดง

จังหวัดสระบุรี
เน๋ึอท่ีองค์การบรีหารส่วนตำบลเขาเพ่ิม
มีเน้ือท่ีประมาณ 33.57 ตารามกิโลเมตร หรือประมาณ 20,981.25 ไร่ 
ภูมิประเทศ
ลักษณะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเนินเขา
จำนวนหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพ่ิมมีหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน 
ประชากร
มีประชากรท้ังส้ิน 8,678 คน แยกเป็นชาย 4,239 คน หญิง 4,439 คน/ ตารางกิโลเมตร มี 

ความหนาแน่นเฉล่ีย 258 คน/ตารางกิโลเมตร
สภาพเศรษฐกิจ
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อารพ-ประซากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ดังน้ี
1. อาชีพกสิกรรม ทำนา ทำสวน เพาะเห็ดฟาง 70 %
2. อาชีพรับ'จ้าง 20 %
3. อาชีพค้า'ขายและรับราชการ 10%

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
1. ปัมน้ํามันและแก๊ส 3 แห่ง
2. โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
3. โรงลี 1 แห่ง

สภาพสังคม
1. การศึกษา-โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง

- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- ท่ีอ่านหนังลึอประจำหมู่บ้าน 3 แห่ง

2. ลถาบ้นและองค์กรทางศาสนา มีวัด 2 แห่ง ศาลเจ้า 1 แห่ง
ประว้ติโรงเรึอบนสะท่ีด้ังโคอย่อ
โรงเรียนมัธยม 2 ต้ังอยู่ถนนทางหลวงหมายเลข 3222 บ้านนา -  แก่งคอยซ่ึงอยู่ห่างจาก 

อำ๓ อบ้านนา 12 กิโลเมตร ตำบลเขาเพ่ิม อำ๓ อบ้านนา จังหวัดนครนายก เดิมสังกัดกองการ 
มัธยมศึกษา กรมลามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2521 ในท่ีดินของ 
รท.เล่ือน นารีผล และนางทองคำ นารีผล ซ่ึงมอบให้กรมสามัญศึกษา เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2520 
จำนวน 35 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา และนายอำนาจ บุญมี มอบท่ีดินเป็นทางเข้า เม่ือวันท่ี 12 
สิงหาคม 2534 จำนวน 1 ไร่ 1งาน รวมท้ังล้ิน 36 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา (เดิมท่ีดินเป็นท่ีดินตาบอด ไฝ 
มีทางเข้า -  ออก ) โรงเรียนห่างจากถนน 20 เมตร ด้านหน้า ฝังซ้ายปากทางเข้าโรงเรียนเป็นท่ีทำการ 
สาธารณสุข ฝังขวาเป็นร้านค้า ขายอาหารและของขำ

โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการมัธยมศึกษาเพ่ือซนบท รุ่นท่ี 2 (มพซ. 2 รุ่น 2) เม่ือ 
ปีงบประมาณ 2527 โดยได้รับงบประมาณช่วยเหลือเป็นส่ิงก่อสร้างโรง‘รกงาน พร้อมท้ังครุภัณฑ์ 
ประกอบห้องเรียนลายวิชาต่างๆ

ปัจจุบันเปิดทำการลอนแบบสหศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 -  6 โดยรับนักเรียนท่ีจบข้ัน 
ประถมศึกษาในเขตตำบลเขาเพ่ิม และตำบลใกล้เคียง นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวท่ีมีฐานะ 
ยากจน

วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาของชุมซน ท่ีมุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคักยภาพของผู้เรียนให้ได้คุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
พันธกิจ
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-พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
- พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างท่ัวถึง 
-พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ประลบความสำเร็จทางการสีกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถสีกษาต่อและ 

ประกอบอาชีพได้ ตามพักยภาพของแต่ละบุคคล รวมท้ังดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
(สารสนเทศโรงเรียน, 2547)

จากการสนทนากับผู้อุปการะคุณโรงเรียน ผู้บริจาคท่ีดินให้ก่อต้ังโรงเรียน และเป็นประธาน 
คณะกรรมการสถานสีกษาฃ้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน ถึงการก่อต้ังโรงเรียน เดิมท่านรับราชการทหาร
บิดามารดามีท่ีดินมาก ปลูกสัม มะม่วง ไม้ผลอ่ืนๆ  เม่ือท่านสืบทอดมาไม่สามารถดูแลได้ท่ัวถึง 
ประกอบกับในช่วงน้ันไม่มีโรงเรียนมัธยม นักเรียนต้องเดินทางไปเรียนในอำ๓ อบ้านนา การคมนาคม 
ไม่สะดวก ถนนเล็ก แคบ มีอุบัติเหคุบ่อยคร้ัง เพราะเป็นถนนระหว่างจังหว้ด มีรถบรรทุกปูน หิน ทราย 
จากจังหวัดสระบุรีไปกรุงเทพ และจังหวัดแถบภาคตะวันออก เช่น ชลบุรี ระยอง จันทบุรี จึงบริจาค 
ท่ีดินบางส่วนให้กระทรวงสีกษาธิการ โดยผ่านนายอำ๓ อบ้านนา และสีกษาธิการอำเภอบ้านนาใน 
ขณะน้ัน “ลุงให้ท่ีดินโรงเรียน โดยอยากให้นักเรียนแถวน้ี ไม่ต้องเดินทางมาก เด็กยากจนเยอะ ไม่ได้ 
เรียนเยอะ ทางเข้าโรงเรียนก็ขอบริจาคมาอีก เป็นท่ีตาบอด ติดคลอง หน้าน้ําบางปีน้ําท่วมเหมือนกัน 
ตอนหลังน่ีทำเข่ือนก้ัน น้ําไม่ท่วมแล้ว” (สัมภาษณ์ เม่ือ 25 กรกฎาคม 2547)

โรงเรียนมัธยม 2 ต้ังอยู่ท่ีตำบลเขาเพ่ิม ซ่ึงประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน ประชากรโดยเฉล่ีย 
ประมาณ 7,165 คน กระจายอยู่ในพ้ืนท่ี 33.75 ตารางกิโลฌตร พ้ืนท่ีมีท้ังท่ีราบ เนินเขา และภูเขา 
เล็กน้อย ตำบลเขาเพ่ิมติดต่อกับเขตจังหวัดสระบุรี ประชากรมีอาชีพทำนา ทำสวน ผลไม้ ทำไร่ ทอพรม 
เช็ดเท้าเป็นหัตถกรรมในครัวเรือน งานรับจ้าง และอ่ืนๆ  เช่น การเพาะเห็ด ฐานะโดยท่ัวไปประชากรมี 
ฐานะปานกลาง และยากจน ทำให้ต้องด้ินรนในการดำรงชีวิต เพ่ือหารายได้มาใข้ในครอบครัว ไม่ว่าจะ 
เป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก จะมีกิจกรรมในการเพ่ิมรายได้ โดยเฉพาะการทอพรมเช็ดเท้า ซ่ึงเป็นอาชีพเสริมท่ี 
สำคัญของชุมชนเขาเพ่ิม และด้วยสภาพดังกล่าว ทำให้ความสำคัญของการเล่าเรียนศึกษา ไม่ได้รับ 
การสนับสนุนจากผู้ปกครองมากเท่าท่ีควร

ผู้วิจัยได้ร่วมงานกับโรงเรียนในโครงการเย่ียมบ้านนักเรียนเพ่ือเก็บข้อมูลของชุมชน การเย่ียม 
บ้านนักเรียนเป็นโครงการท่ีโรงเรียนดำเนินการมา 3 ปี โดยแบ่งนักเรียนท้ังหมดเป็นกลุ่ม ใช้ระบบการ 
ร่วมพัฒนาดูแลพ้ืนท่ีของโรงเรียน โดยแบ่งตามพ้ืนท่ีท่ีอยู่อาพัยท่ีใกล้เคียงกัน บางกลุ่มใหญ่ บางกลุ่ม 
เล็ก จำนวนต้ังแต่2 - 1 5 คน กำหนดวันเย่ียมนักเรียนในวันเดียวกับพิธีไหว้ครูท่ีจัดตอนเข้า (ใช้เวลา 
ประมาณ 2 ช่ัวโมง ) หลังจากน้ันอาจารย์ประจำกลุ่มจะนัดหมายกับนักเรียนในตอนบ่าย ให้นักเรียน



156

แจ้งให้ผู้ปกครองทราบและรอพบอาจารย์ แต่ละกลุ่มจะมีห้วหน้าท่ีรู้จักบ้านนักเรียนทุกคนในกลุ่มเป็น 
ผู้นำอาจารย์ไปพบผู้ปกครองตามบ้าน

จากการเย่ียมบ้านนักเรียนในวันท่ี 10 มิถุนายน 2547 หลังเสร็จพิธีไหว้ครู ต้ังแต่เวลา 11.30 
-  15.00 น. พ้ืนท่ีท่ีผู้วิจัยได้ไปพบผู้ปกครองอยู่ในละแวกโรงเรียน 1 -  2 กิโลเมตร มีนักเรียนในกลุ่ม 
14 คน ช่ือกลุ่ม ร่องน้ําข้างวังแก่ง (นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ร้บมอบหมายให้ช่วยกันดูแลพ้ืนท่ี โดยการ 
ช่วยกันรักษาความสะอาด ในช่วงเข้าและเย็นทุกวัน เน่ืองจากโรงเรียนไม่มี นักการภารโรงเลย)

สภาพท่ีอยู่อาลัย ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ ๒ ช้ัน ค่อนข้างเก่า มีอาชีพเสริม/อาชีพหลัก ทอพรม 
ผ้ายืด ผู้วิจัยได้พูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน โดยสอบถามถึงโรงเรียน ครูอาจารย์ รวมท้ังผู้อำนวยการ 
ผู้ปกครองนักเรียนไม่ค่อยพูด เน่ืองจากไม่รู้จักผู้วิจัย แม้ว่านักเรียนจะแนะนำผู้วิจัยและให้ข้อมูล
เหตุผลในการมาเย่ียม บางส่วนไม่ลามารถพบผู้ปกครองได้ เน่ืองจากไปค้าชาย นักเรียนอยู่บ้านตาม 
ลำพัง บางคนต้องช่วยผู้ปกครองค้ารายเพราะท่ีบ้านเป็นร้านค้า โดยรวมนักเรียนมีฐานะค่อนข้าง
ยากจน โดยการลังเกตจากอุปกรณ์ เคร่ืองเรือน และเคร่ืองอำนวยความสะดวกภายในบ้าน ยกเว้น 
บ้านผู้ใหญ่บ้านท่ีดูจะมีฐานะดีกว่าคนอ่ืนๆ  ในชุมชน

ผลการลั'มภาษณ์เชิงลัก

ประเด็นท่ี 1 ผู้บริหารสถานสิกษา คุณลักษณะความเป็นผู้นำทางวิชาการ
การปฏิรูปการคืกษาม่งให้เกิดคุณภาพท้ังในด้านผลผลิต กระบวนการจัดการ และปัจจัยต่างๆ  

โดยมุ่งหวังให้การจัดการคืกษาพัฒนาท้ังระบบ (Whole school approach : WSA) บุคคลท่ีมี 
ความลำลัญอย่างย่ิงท่ีจะทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงลังกล่าวได้ก็คือ ผู้บริหารโรงเรียน เพราะต้องเป็น 
ผู้นำและผู้ประลานความร่วมมีอจากทุกฝ่ายท่ีมีความลามารถทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการ 
เรียนการลอน และการเรียนรู้ รวมท้ังประลารลัมพันธ์ ระดมและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรจะได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายในโรงเรียนและเป็นท่ีช่ืนชมชองบุคล 
ภายนอก แต่จากการลังเกต และได้สนทนาพูดคุยกับผู้บริหารอยู่เน่ืองๆ  จึงได้ทราบว่า ผู้บริหารมี 
ทัศนคติต่อชุมชนในเชิงลบจากข้อมูลท่ีผู้วจัยได้ลัมภาษณ์ ลังน้ี

“ท่ีว่าโรงเรียนกับชุมชนต้องไปด้วยกัน ผมเห็นด้วย แต่การบริหารจัดการโรงเรียน ชาวบ้านจะ 
มารู้ดีกว่าผมได้อย่างไร เร่ืองบางเร่ืองครูเรายังไม่รู้ ชาวบ้านจะรู้ได้อย่างไร เช่น หลักสูตร 
เปล่ียนไปเปล่ียนมา ผมเองต้องให้ครูเราคืกษา และร่วมกันคิด ร่วมกันหาความรู้ ไปดูท่ีอ่ืนบ้าง 
ประชุมลัมมนาจากเขตพ้ืนท่ีบ้าง ผมพยายามให้ครูเราเข้าใจเร่ืองปฏิรูปก่อน แต่ชาวบ้านใคร 
จะไปบอกเขาให้สนใจ เร่ืองทำมาหากินก็แย่แล้ว (ผู้อำนวยการ เม่ือ 7 มิ.ย.47)
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“ผ.อ. จะ!ม,ค่อยเข้ากับชุมชน ไม่เข้าหาด้วย โดยบุคลิกภาพ จะเป็นคนไม่ง้อคน อาตมาไปหา 
ขอคุยป!กษาเร่ืองให้นักเรียนมาเข้าค่ายปฎิบ้ติธรรม ตอนแรกท่านก็ไม่ส่งเสริม มาตอนหลังดี 
ข้ึน อาตมาบอกให้เด็กมาเถอะ ไม่มีค่าใช้จ่าย อาตมาหาได้จากญาติโยมท่ีมาปฏิบัติธรรม และ 
มีงบประมาณจากอำ๓อ ปีน้ีจึงมีแผนให้นักเรียนมาอยู่ค่าย 2 รุ่น ม.1 ก่อน ปลายๆ  เทอมจะ 
เป็น ม. 3 ผ.อ.มาคุยมากข้ึน เม่ือก่อนอาตมามาจำพรรษาท่ีน่ีช่วงแรก ซาวบ้านไม่มาวัดเลย 
อาตมาคิดว่า ถ้าเขาไม่มา เราต้องออกไปหาเขา เวลามีใครปวย มีงานอาตมาจะไป ให้ยาบ้าง 
แจกข้าวสารบ้าง เด๋ียวน้ีดีข้ึน วัดพัฒนาข้ึนมาก เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของอำ๓ อ โรงเรียนก็ 
เหมือนวัด ชาวบ้านไม่มาหาเรา เราก็ออกไปหาเขา’, (กรรมการผู้แทนพระ ลัมภาษณ์ เม่ือ 15 
มิ.ย.47)
“โดยส่วนตัว ผ.อ.ท่านคุยสนุกนะพ่ี แต่เวลาทำงานจะเป็นอีกแบบหน่ึง คือจะลังให้ทำอะไรต้อง 
รีบทำ ไม่ค่อยปรึกษาใคร เวลาทานข้าวกลางวันไม่ค่อยมีใครอยากน่ังคุยด้วยนาน เพราะว่าจะ 
คุยเร่ือง dirty joke บางคร้ังรับไม่ได้”(ครูวิทยาศาสตร์เม่ือ 6 ก.ค.47)
“หนูทำงานให้ ผ.อ. ในส่วนท่ีเป็นเอกสารของโรงเรียน ท่านจะไม่บอกว่าต้องทำอะไร แต่แฟน 
หนูเป็นคนบอกว่าต้องมีเอกสารอะไรในการประเมินโรงเรียน(แฟนทำงานอยู่ต่าง 
โรงเรียน,ผูวิจัย) ผ.อ. ไว้ไจมากว่าทำได้ (กรรมการครู เม่ือ10 ก.ค. 47)
“ท่านคุยสนุก เป็นกันเอง แต่เวลางานจะดุ เข้มงวดมาก เหมือน ผ.อ. โบราณ นักเรียนกลัว 
มาก เข้าๆ  จะตีนักเรียนบ่อย ส่วนใหญ่หน้าเดิมๆ  พวกหนีเรียน (ผู้วิจัยเคยเหินการเฆ่ียนตี 
นักเรียนหนีเรียน) ท่านจะเช่ือน่ันในตัวเองมาก เหมือนกับไม่กลัวใคร ท่านพ่ึงเป็น ผ.อ. ได้ 4 -  
5 ปี เป็นโรงเรียนท่ี 2 พวกเราไม่กล้าเถียง เวลาประชุมจะร้บฟังอย่างเดียว ท่านจะเรียกถาม 
บางคน ให้พูดแสดงความคิดเหิน ปกติจะประชุมไม่บ่อย และใช้เวลาไม่มาก (ครูคณิตศาสตร์ 
เม่ือ 15 ลค 47)
“งานโรงเรียนส่วนใหญ่ท่ีเป็นเอกสารจะได้ ฝนช่วยทำ งานวิชาการก็มักทำตามโรงเรียนใหญ่ ท่ี 
เราเลียนแบบมา หลักสูตรหรีอวิธีการวัดผลก็ไปดูอย่างเค้ามา ครูเราไม่มาก ทำงานรู้กันหมด 
ผู้ช่วยก็ต้องสอน เหมือนๆ  กัน การทำงานจึงช่วยกันมากกว่า ผ.อ.ช่วยสอนเหมือนกัน ถ้าถาม 
เป็นผู้'นำม๊ัย ก็เป็นนะตามตำแหน่ง แต่ท่านพยายามช่วยคิดแบบพลิกแพลง ให้งานน้อยลง 
มากกว่า เพราะถ้าทำแบบโรงเรียนใหญ่ทุกอย่าง เราไม่มีคน ไม่มีงบประมาณเท่าเขา เวลาจัด 
กิจกรรม เราพยายามทำ แต่จะไม่ใหญ่โต ทำลัน  ๆ อย่างวันแม่ ไม่เคยเชิญแม่มาเลย ท่านบอก 
ยุ่ง ต้องดูแลมาก บางคนไม่ว่าง เด็กบางคนไม่ได้อยู่กับแม่ จะเกิดปัญหามากกว่าจะดี’’ (ครู 
ภาษาไทย เม่ือ 19 ล.ค. 47)
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ประเด็นท่ี 2.การบริหารแบบกระจายอำนาจ'อย่างถ้วนถึงท่ีงโรงเรียน และเน้นการ
ทำงานเป็นทีม

การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยม 2 ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดครูสายสังคม พลศึกษา 
และวิทยาคาสตรี โรงเรียนจ้างครูวิทยาศาสตร์ 1 คน ครูพลศึกษา 1 คน ผู้วิจัยจึงอาสาช่วยสอนวิชา 
สังคม ระดับช้ัน ม.3 จำนวน 2 ห้องเรียน 4 คาบ / สัปดาห์ และวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมช้ัน ม.2 
จำนวน 2 คาบ / สัปดาห์ จึงได้เห็นกระบวนการทำงาน และการบริหารของโรงเรียน โดยได้มีส่วนร่วม 
ในประรุมครู และร่วมกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียน เช่น ไหว้ครู กิจกรรมว้นเฒ่ การอยู่ค่ายปฎิป้ติธรรม 
ของมักเรียน เน่ืองจากโรงเรียนมีขนาดเล็ก การส่ือสารจึงรวดเร็ว ไม่ค่อยได้ประชุม ใช้วิธีการบอกกัน 
เป็นรายคนต่อๆ  กันไป โรงเรียนมีรองผู้อำนวยการ 1 คน แต่งต้ังภายในเพ่ิม 3 คน คือ ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายอาคารสถานท่ี ฝ่ายแผนงาน และฝ่ายกิจการมักเรียน จากการสังเกตและสนทนากับรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เร่ืองการจัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ดังน้ี

"โรงเรียนมีตำแหน่งรองผู้อำนวยการ คนเดียว คือฝ่ายธุรการ นอกน้ันเป็นการแต่งต้ังภายใน 
และมีการปรับเปล่ียนบ่อยๆ  วิชาการมาเป็นกิจการมักเรียน ผ.อ. ให้เวลาทำงาน แต่ถ้าเห็นว่า 
ทำไม่ได้ หรือไม่ถูกใจ ก็จะปรับทันที ทำงานเร็ว และต้องการให้มักเรียนลอบผ่านหมด มี 
นโยบายไม่ให้เด็กตก ความจริงเป็นไปไม่ได้ ครูบางคนไม,ยอม แต่สุดท้ายก็ต้องเนาไขตาม 
ผ.อ.(ครุภาษาอังกฤษ เม่ือ 21 ก.ค. 47)
“เวลาทำงานเราไม่ได้คำนึงถึงหน้าท่ีตามคำท่ัง แต่จะช่วยกันทำ คำท่ังมี แต่เน่ืองจากคนน้อย 
จึงช่วยกันทำ จะได้เสร็จๆ  ไป เรารู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง เรียกว่าทำงานเป็นทีมหรือเปล่า หรือ 
ท้ังโรงเรียน การตัดสินใจส่วนใหญ่จะอิงฝ่ายธุรการ เพราะพ่ีเล็กอยู่มานาน และอาวุโสสุดใน 
โรงเรียน เวลาสงสัยมักไปถามพ่ีเล็กมากกว่า ผ.อ. (ฝ่ายอาคารสถานท่ี เม่ือ 24 ล.ค. 47)
“ทำงานหลายด้านทุกคน เพราะครูเราไม่พอ บางวันขาดครูสักคน โรงเรียนก็วุ่นเหมือนกัน เช้า 
มา ผมต้องถามก่อนว่าวันน้ีมีใครขาดบ้าง ถ้าครบ ผมจะสบายใจ และจะดูท่ัวๆ  ไป แต่ถ้าไม่ 
ครบ ผมต้องดูว่าจะให้ใครแทน ผู้ช่วยทุกคนมีงานสอนหมด ผมแทนเองก็มี ทุกคนแน่นหมด 
ผู้ช่วยท่ีมีก็ต้องลอนด้วย การตัดสินใจ หรือทำอะไรต้องปรึกษาผมตลอด ผมให้อำนาจแล้ว แต่ 
ยังไม่กล้า เพราะบางอย่างติดพันไปหมด เช่น เด็กหนีเรียน ติดยา หรือชู้สาว ผมตีพวกหนีเรียน 
ทุกวัน จะว่ามันกลัวผมก็กสัวนะ แต่ยังทำ หลังโรงเรียนเป็นป่าไผ่ มันมุดออกไป ไปน่ังเล่นกัน 
สูบบุหร่ีบ้าง (ผู้อำนวยการ เม่ือ 7 มิ.ย.47)

ป ระเด ็นท ี่ 3. ความร ู้ความเข ้าใจในหน ้าท ี่ของตน โดยเฉพ าะคณ ะกรรมการสถาน  

สืกษาฃนพ้ืนฐานของโรงเริอน
คณะกรรมการสถานศึกษาช้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนมัธยม 2 รุดปัจจุบันเป็นรุดท่ี 2
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ชุดแรก แต่งต้ังเม่ือปีการศึกษา 2543 ชุดปัจจุบัน เม่ือปี 2547 จากการสนทนากับกรรมการและครูบาง 
คนของโรงเรียน ทำให้ทราบความสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีของกรรมการท่ีผ่านมา และชุดปัจจุบัน ดังน้ี

“โรงเรียนมีปัญหากับกรรมการชุดก่อน อาตมารู้แต่ว่าไม่พอใจกันกึงขนาดไปแจ้งความ ต้องให้ 
ผ.อ.เขตฯ มาไกล่เกล่ีย พอต้ังชุดใหม่ ผ.อ. มาบอกให้อาตมาเป็นกรรมการโรงเรียน นอกจาก 
ท่ีน่ี โรงเรียนประถมก็มาบอกให้เป็น อาตมาไม่รู้ว่าหน้าท่ีจริงๆ  ทำอะไรหรอก คราวก่อนเชิญ 
ประชุมไม่ไดไป มีอาจารย์มาหาให้เซนตํช่ีอในสมุด ต้ังแต่เป็นมาประชุมคร้ังเดียว”(กรรมการ 
พระ เม่ือ 15 มิ.ย.47)
"เร่ืองทะเลาะกับกรรมการ เป็นกรรมการชุดเก่า เร่ืองดัดต้นไม้ โรงเรียนแจ้งกรรมการและขอม 
ติท่ีประชุม แต่มีกรรมการบางคนไม่ให้ดัด อ้างว่าเก่าแก' ปลูกมานานเสียดาย แต่โรงเรียนบอก 
ว่ามันติดกับอาคารมาก รากทำให้พ้ืนแตก โรงเรียนอธิบายว่าไม่ต้องเสียค่าจ้างดัด แต่ให้
ต้นไม้เขาไปเป็นค่าจ้างแทน กรรมการไม่ฟัง โรงเรียนก็ไม่ยอม ต่างฝ่ายต่างไม่ยอม ตอนน้ีดัด 
ไปแล้ว ผมว่ากรรมการไม่เข้าใจบทบาทตนเองมากกว่า คิดว่ามีอำนาจสัง ผ.อ.ไต้ โรงเรียนก็ 
ไม่ยอม คิดว่ากรรมการไม่มีอำนาจ โรงเรียนเพียงบอกให้ทราบเท่าน้ัน เร่ืองบานปลาย
พอลมควร กรรมการลาออกไป ตอน'น้ีมี,ชุด'ใหม่ เปล่ียนหลายคนเหมีอนกัน มีปัญหาการเมือง 
ในท้องถ่ินเหมือนกัน แยกพวกกัน โรงเรียนอยู่ตรงกลางลำบากใจ (ฝ่ายอาคารสถานท่ี เม่ือ 24 
ส.ค. 47)
“ ผมไม่รู้ว่า กรรมการท่ีจะมาร่วมบริหารงาน เข้าใจบทบาทตัวเองแค่ไหน ตอนให้ครูไปเชิญ ให้ 
เอกสารไปแล้ว ตอนมีประชุมกลุ่มโรงเรียนก็ไม่ไป ผมไม่ค่อยอยากประชุม ให้คนเอาหน้งสีอไป 
ให้เซนต์รับทราบเท่าน้ัน เวลาประชุมที ยุ่งยาก ต้องเล้ียงข้าวกัน ลงทุน 2 -  3 พัน โรงเรียน 
ขนาดเล็กอย่างน้ี จะมีเงินเหลือให้จัดเล้ียงบ่อย  ๆ ม๊ัย ผมไปหาท่ีบ้านกรรมการดีกว่า อย่างลุงน้ี 
ไปคุยให้ฟัง ท่านก็รับรู้ บอกทำอะไรก็ทำไปเถอะ กับกรรมการชุดน้ีก็มีปัญหา ผมอยากให้ลุง 
เป็นประธาน แต่ สจ.อยากเป็น พอแต่งต้ังแล้วไม่มาประชุมเลย โรงเรียนชายแดนอย่างน้ี จะ 
ให้ไปสรรหากรรมการท่ีไหนไต้ ระเบียบมันยุ่งยาก (ผู้อำนวยการ เม่ือ 7 มิ.ย.47)
ด้วยปัญหาท่ีเกิดข้ึน ต้ังกับกรรมการชุดเก่า และชุดใหม่ โรงเรียนจึงไม่ค่อยสนใจ และเห็น 

ความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือผู้วิจัยสอบถามครูหลายคนมักไม่อยากตอบ 
โดยการเล่ียงไปคุยเร่ืองอ่ีนๅ กรรมการจึงไม่ทราบว่าตนเองควรทำอะไรได้บ้าง กระบวนการประชุม 
หรือการทำงานร่วมกันจึงไม่เกิดข้ึน ทุกเร่ืองโรงเรียนดัดสินใจเอง และให้กรรมการทราบเท่าน้ัน ใน 
ล่วนของกรรมการท่ีผู้วิจัยได้ไปขอสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นดังน้ี

“ผมเป็นกรรมการโรงเรียนน้ี จากอาจารย์ จ. (นามสมมุติ,ผู้วิจัย) มาบอก และขอร้องให้เป็น 
ความจริงผมยุ่งมากช่วงน้ันเป็นตอนเลือกต้ัง นายก.อบต. ผมยังไม่เคยไปร่วมประชุมเลย ได้ 
แต่รับทราบผลการประชุม งานของ อบต. ท่ีเก่ียวกับการศึกษาก็พยายามดูแลให้ท่ัวถึง
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โดยเฉพาะโรงเรียนประถม มีเด็กเล็กที่เราต้องดูแลอยู่ บางแห่งเกือบต้องยุบ ไม่มีนักเรียน ผม 
ต้องไปช่วยพูดกับชาวบ้านให้พานักเรียนไปเรียน ช่วยค่าไซ้จ่ายให้ ถ้าจะให้ไปประชุมร่วม
แลดงความคิดเห็น บางอย่างผมว่าครูเก่งกว่าผม ผมไม่อยากไปเสนออะไร มีคนพูดว่าครูเรียน 
มาสูงๆ ท้ังน้ัน บางคนจบปริญญาโท ผมแค่ ปวซ. ไม่กล้าไปให้ความเห็นอะไรหรอก หน้าท่ีจริง 
ช่วยหาเงินให้ งบของ อบต.มีไม่มาก แค่ดูแลงาน'พ้ืนฐาน'ท่ัว1ไป ช่อมอุปกรณ์ ของใช้งานต่างๆ 
ที่รับโอนมาเสียเป็นส่วนมาก แต่ไม่ใต้ว่าจะไม่ช่วย แต่ต้องรองบ ปีต่อไป โรงเรียนไม่เช้าใจ หา 
ว่าผมดีแต่พูด ตอนหาเสียงเลือกตั้ง พอไต้เป็นแล้ว ไม่สนใจ (กรรมการ อบต. เม่ือ 24 ก.ย. 47) 
“นักเรียนบอกว่าท่านดุ ผมว่าเป็นธรรมดา ถ้าไม่ดุจะปกครองยาก นักเรียนท่ีน่ี ส่วนใหญ่เป็น 
นักเรียนในพ้ืนท่ี รู้จักกันหมด ฐานะไม่ดี ท่ีมีฐานะไปเรียนในอำ๓ อกันหมด ผมไปประชุมทุก 
คร้ัง พยายามเช้าใจงานของโรงเรียน แต่ไม่รู้จะเลนออะไร ส่วนใหญ่จะฟัง รับทราบให้ช่วยอะไร 
ก็ทำ (กรรมการคิษย์เก่า เม่ือ 20 ก.ย. 47)
“การเมีองท่ีน่ีแรง กรรมการเราแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ถ้าฝ่ายหนึ่งมาประชุม อีกฝ่ายหนึ่งจะไม่มา 
ประชุม แต่เราจะตามไปท่ีบ้านให้รับรู้รับทราบทุกเรื่อง’’(กรรมการครู)

ป ระเด ็น ท่ี 4 .การจัดทำแผนค ุณ ภาพของโรงเร ึอน
โรงเรียนมีแผนคุณภาพ หรือธรรมนูญโรงเรียน ส่วนกระบวนการจัดทำ หรือการวางแผน 

พัฒนางานของโรงเรียน จากการพูดคุยกับครูหลายคน ส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องวิธีการ มีครูท่ีได้รับมอบหมาย 
(ฝ่ายแผนงานของโรงเรียน) ดำเนินการ

“ไม่รู้ จำไม่ได้ ตอนน้ันยุ่งไปหมด ไม่รู้ทำอะไรบ้าง ส่วนใหญ่งานเอกสารฝนจะเป็นคนทำ’’(ครู 
ภาษาอังกฤษ เม่ือ 21 ก.ค. 47)
“ตอนทำฝนไปอบรมมา ไปดูของโรงเรียนอ่ืน แฟนฝนเค้าอยู่บ้านนาช่วยด้วย ประชุมช้ีแจงครู 
เหมือนกัน แต่ ผ.อ. ให้ฝนรับผิดชอบ แต่เวลาประเมินมาตรฐานต่างๆ เราช่วยกันหมด รวมท้ัง 
เวลาประเมินภายใน ภายนอก เราช่วยกัน ก่อนประเมินประชุมครูหลายครั้ง ทุกคนต้องเช้าใจ 
ตรงกัน (กรรมการครูเม่ือ 10 ก.ค. 47)
“โรงเรียนเราเล็ก ครูไม่พอ งานบางอย่างต้องมอบหมายให้คนเดียวไปทำมา แล้วมาประชุม 
สรุป ชี้แจงกัน ลงความเห็นกัน ระหว่างทำงานก็มาปรกษาผมตลอดเวลา (ผู้อำนวยการ 7 มิ.ย.
47)

ประเด ็นท ี่ 5. การม ีส ่วนร ่วมของช ุมชนในการจ ัดการส ืกษา
ตลอดภาคเรียนท่ีผู้วิจัยช่วยสอนท่ีน่ึโรงเรียนไม,เคยประชุมผู้ปกครองเลย ผู้วิจัยได้พูดคุยกับ
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ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนที่ผู้วิจัยคุ้นเคยกันในระหว่างช่วยสอนอยู่ท่ีน่ี กล่าวว่า “เทอมน้ียุ่งมาก เล่ือน 
เป็นเทอมหน้าดีกว่า” (ฝ่ายวิชาการ เม่ือ 20 ก.ย. 47) หลังจากสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 ผู้วิจัยไปเก็บข้อมูลท่ี 
อ่ืน แต่พยายามติดตามเรี่องการประชุมผู้ปกครองชองโรงเรียน จนสิ้นปีการคืกษา โรงเรียนไม่มีการ 
ประชุมผู้ปกครองเลย ผู้วิจัยจึงใช้การไปเย่ียมบ้านน้กเรียนที่ลอนระดับชั้น ม.3

“ไม่ค่อยประชุม เวลาฟังผลสอบ ลูกมาบอกแต่ไม่ได้ให้พอ แม่ไป เวลาเปิดเทอมตอนมอบตัวได้ 
พบครูเหมือนกัน แต่ไม่ได้คุยอะไร”(ผู้ปกครอง 1 เม่ือ 4 ต.ค. 47)
“ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า (ผู้วิจัยทามเรื่องเครือข่ายผู้ปกครอง) บางทีจัดงานอะไรก็ไม่บอกเลย ลูกก็ 
ไม่พูดให้ฟัง ไม่ค่อยรู้เร่ืองอะไร” (ผู้ปกครอง 2 เม่ือ 4 ต.ค. 47)
“ไม่ค่อยประชุมครับ ผู้ปกครอง หรือ พ่อ แม่ไม่อยากมาอยู่แล้ว ผมก็ไม่อยากให้มา” (นักเรียน 
ม .3 เม ื่อ4 ต.ค.47)
ผู้วิจัยคุยกับครูบางคน ได้ความว่า “ตอนน้ี ผ.อ. เครียดมากนะ ตั้งแต่พี่เข้ามาวิจัยเนี่ย เร่ือง 
ประชุมผู้ปกครองคงไม่มี แต่พ่ีช่วยลอน ผ.อ. เบาใจไป ให้หนูมาแอบดูพี่บ่อยๆ ดูวิธีการสอน 
ไม่ใช่อย่างอื่น(ครูภาษาอังกฤษ เม่ือ 21 ก.ค. 47)

ประเด ็นท ี่ 6 .ระบบธรรมาภบาลในการบรีหาร ความโปร่งใสและเป ็นธรรม
ในการบริหารแบบมีล่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องประลานงาน สร้างความชอบธรรมให้เกิด 

ข้ึน ให้ผู้ปฏิบ้ติงานมี'ขวัญ กำลังใจ และมั่นใจในระบบงาน โดยเฉพาะการประเมินผลงาน และการ 
พิจารณาความดีความชอบประจำปี จากการพูดฺคุยกับกรรมการและครูบางคน กล่าวว่า

“เรื่องน้ีสำคัญนะ แต่กรรมการไม่ค่อยรู้เร่ืองเท่าไร ผมรู้จักครูไม่หมดทุกคน โรงเรียนแค่พูดให ้
ฟัง แต่ไม่เคยปรึกษาเลย (กรรมการ อบต เม่ือ 24 ก.ย. 47)
“อาตมาว่าสำคัญ แต่ไม่รู้ว่าเป็นหน้าท่ีหรือเปล่า คนที่ทำงานใกล้ชิด คือ ผ.อ. น่าจะเป็นคน 
ประเมิน กรรมการไม่รู้จักครูทุกคน เวลามีปัญหาไม่มาปรึกษา เราไม่ช่วย เวลาจะมี
ผลประโยชน์จะไปแทรกแชง ก็ไม่ถูก"(กรรมการพระ เม่ือ 15 มิ.ย. 47)
“ผมให้คนท่ีไม่เคยได้เลย ช่วยให้เค้ากลับมาทำงาน ให้โอกาสคน เร่ืองน้ีท่ีน่ีไม่มีปัญหา เม็ดเงิน 
น้อย ต้องเฉล่ียกันไป ทุกคนทำงานหนักเท่าๆ กัน’, (ผู้อำนวยการ เม่ือ 7 มิ.ย. 47)
“ถ้าถามว่าเป็นธรรมม๊ัย ตอบยาก พอใจมั๊ย ก็ตอบยาก ครูท่ีอยู่น่ีถือว่าพอใจ พวกไม่พอใจขอ 
ย้ายไปหมดแล้ว ทำให้เราขาดครู ท้ังลังคม ท้ังพละ บางคนขอ early ไปเลย” (ครูวิทยาศาสตร ์
เม่ือ 6 ก.ค. 47)
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ประเด ็นท ี่ 7 .การประเม ินผลการปฏ ิบ ้ต ิงาน  / การป ระเม ิน ค ุณ ภ าพ ภ ายใน ตาม ส ภ าพ
จริง

ผลการประเมินในส่วนของการทำงานภายในโรงเรียนได้รับผลการประเมินระด'บ ดี ยกเว้นใน 
ส่วนของความสัมพันธ์กับชุมชน อันเนื่องมาจากการทำงานที่ขาดการประสานงาน โดยเฉพาะ
ผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้ให้ความสำคัญกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีครูบางคนเท่านั้นที่ผู ้
ประลานงาน

“การประเมินจากเอกสาร โรงเรียนเราผ่านอยู่แล้ว เอกสารมีมากมาย แต่ถ้าถามความรู้สึกของ 
คนในโรงเรียน เรารู้กันอยู่ว่า นโยบายไม่ให้นักเรียนตก หรือการเฉลี่ยความดีความชอบ หรือ 
การ'จัดลำดับ'ไว้น้ี ใครจะมาประเมิน ในฐานะที่อยู่ที่นื่ ก็ต้องบอกว่าดีทุกอย่าง” (ครู
คณิตศาสตร์ เม่ือ 1 5 ล.ค. 47)
“ตอนประเมินปีก่อน ผมไปโรงเรียนมีกรรมการมาถามอะไรมากมาย ผมบอกดีหมด ในสายตา 
ผมดีแล้ว โรงเรียนเล็ก ตั้งมาเป็น 10 ๆ ป ี ผู้อำนวยการหลายคน แต่ละคนมีดีคนละอย่าง 
นักเรียนท่ีน่ืมีท่ีเรียนไม,ต้องเดินทางมาก เรียนจบไปมีงานทำ หรือไปเรียนต่อได้ก็พอแล้ว
(ประธานกรรมการ เม่ือ 25 ก.ค. 47)
ประเด ็นท ี่ 8 .การส ิอส ารเผยแพ ร ่ ประชาส ัมพ ันธ ์ เพ ี่อ ส รางค วาม ร ู้ ความ เข ้าใจและ 

การออมร ับท ี่งภายใน และภายน อกโรงเร ียน
การรายงานผลการปฎิบ้ติงานในรอบภาคเรียน หรือรอบปีการดีกษาโรงเรียนจัดทำเอกสารได้ 

อย่างดี ประชุมรายงานผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 ที่ผู้วิจัยเก็บ1ข้อมูล โดยการ 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานชองโรงเรียน มีกรรมการมาร่วมประชุม เพียง 3 คน คือ 
ประธานกรรมการ (ผู้บริจาคท่ีดินให้โรงเรียน) กรรมการศึษย์เก่า และกรรมการองค์กรชุมชน (กำนัน) 
ผูวิจัยได้ร่วมประชุมด้วย ผลการดำเนินงานในรอบภาคเรียนที่ 1 เป็นการสรุปงานกิจกรรมท่ีโรงเรียน 
ดำเนินมาในรอบภาคเรียน เช่น ไหว้ครู การเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันแม่ เป็น 
ต้น นอกจากการรายงายในที่ประชุมแล้ว โรงเรียนมีแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายภาคเรียนท่ีแจกจ่ายไป 
ยังนักเรียนและผู้ปกครองด้วย

“เราทำรายงานประจำปี ให้กรรมการในวันประชุมบดภาคเรียน และมีวังแก่งสาร (ช่ือสาร 
ประชาสัมพันธ์,ผู้วิจัย) ให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกเทอม” (กรรมการครู)
“ไม่ต้องโฆษณามากหรอก นักเรียนที่นื่จะอยู่ในเกณฑ์นี้มาหลายปีแล้ว ไม่เพิ่มมาก ไมลดมาก 
ครูไม่พอ ปัญหาใหญ่ นักเรียนมาเยอะๆ แต่ไม่มีครูลอน ผมจะบ้านะซิ” (ผู้อำนวยการ)
โดยสรุป การบริหารโดยไซโรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) เป็นการ 

บริหารงานแบบมีส่วนร่วมที่โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการตามนโยบายของสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
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ตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2546 ในรูปคณะกรรมการลถานศึกษาชั้นพื้นฐาน ซ่ึงถือว่าเป็นตัวแทนของชุมชนในกลุ่มอาชีพ 
ต่างๆ ผลจากการปฏิรูปการศึกษาใด้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารตัดการศึกษาใหม่ โดยรวม 
การตัดการศึกษาระตับมัธยมศึกษา (ที่ขึ้นตรงกับกรมสามัญศึกษาเดิม) กับการตัดการศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา (ท่ีขึ้นตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ) เป็นการศึกษาชั้น
พ้ืนฐาน โดยแบ่งเป็นช่วงช้ัน ท่ี า (ประถมศึกษาปีท่ี 1 -  3) ช่วงช้ันท่ี 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 )  ช่วงช้ัน 
ท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี า -  3) และช่วงช้ันท่ี 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4 -  6) จากการสังเกตของผู้วิจัยในการ 
เก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่าวัฒนธรรมองค์การหรือการปฏิบัติงานในหน้าท่ี และโครงสร้างการทำงาน 
ของท้ัง 2 ระดับ แตกต่างกัน จึงขอสรุปเปรยบเทียบเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มช่วงช้ันท่ี 1-2 (ประถมศึกษาป ี
ท่ี 1 -  6) และกลุ่มช่วงช้ันท่ี 3 - 4  (มัธยมศึกษาปีที่ ใ -  6) ดังตารางต่อไปน้ี

ตารางท่ี 8 สรุปเปรยบเทียบผลการสัมภาษณ์

กลุ่มช ่วงช ั้นท ี่ 1 -  2 (ประถมสิกษาป ีท ี่ 1 -  6
โรงเรียนประถม 1 โรงเรียนประถม 2

ประเด็นท่ี 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คุณสักษณะความเป็นผู้นำทางการศึกษา
- เพศชาย วุฒิปรัญญาโท เป็นคนในพ้ืนท่ี มี 

ฐานะดี
-  มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักการอ่าน ชอบการ 

เปล่ียนแปลง มุ่งพัฒนางาน และบุคลากร 
กระตือรือร้นในการทำงาน

-  ให้อิสระทางความคิดแก่บุคลากร และ 
กระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงาน

- เพศชาย วุฒิปริญญาโท เป็นคนในพ้ืนท่ี มี 
ฐานะดี

-  เข้มงวด และบริหารแบบสั่งการ มีความคิดดี 
และหลากหลาย ชอบการแข่งขัน
ใช้เวลาสํวนใหญ่ในการคิด มากกว่า 
ปฏิบัติ

- ไม่ให้อิสระในการทำงาน
ประเด็นท่ี 2 การบริหารแบบกระจายอำนาจอย่างทั่วถึงทั้งโรงเรียน และเน้นการทำงานเป็นทีม
- มีการเลือกตั้งนัวหน้างานต่างๆ
- การทำงานแบบช่วยเหลือกัน
-  ให้อำนาจเท่าเทียมกัน ทุกคนมีสิทธิออกเสียง
- ทำงานเป็นทีม

- มีการเลือกนัวหน้าสายชั้น
-  ตัดบุคลากรตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
-  การทำงานแบบแบ่งกลุ่ม แบ่งฝ่าย และ 

ควบคุมเองโดยผู้บริหาร
ประเด็นท่ี 3 ความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตน โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน
- ทราบบทบาทหน้าที่จากการประชุมมากกว่า 

การอ่านจากคู่มือ
-  กรรมการได้รับการช้ีแจงหน้าท่ีจากผู้บริหาร

-  มีความขัดแย้งในกลุ่มคณะกรรมการ 
สถานศึกษาช้ันพ้ืน

-  กรรมการและครูบางคนไม่มีความศรัทธาใน
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-  งานบางอย่างกรรมการทำความเข้าใจยาก บทบาทของผู้นำ
เข่น หลักสูตร

-  กรรมการแต่ละกลุ่มให้การสนับสนุนครูดี
-  ครูทำงานตามหน้าที่และสายงาน มีการ 

แข่งขันในการเสนอผลงาน

- กระบวนการสรรหากรรมการไม,ขัดเจน ทำให้ 
บางคนไม่รู้ตัว และปฏิลธการเป็นกรรมการ

- กรรมการให้การสนับสนุนเฉพาะกลุ่มท่ี
คุ้นเคยกับผู้บริหาร บางคนไม่เคยมาประชุม 
เลย และไม่ทราบว่าตนเองเป็นกรรมการ

โนท่ี 1 -  2 (ประถมส ิกษาป ีท ี่ 1 -  6
โรงเรียนประถม 1 โรงเรียนประถม 2

ประเด็นท่ี 4 การจัดทำแผนคุณภาพของโรงเรียน
-  มีการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน ด้วยการระดม 

ความคิด การวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของ 
โรงเรียน

- มีการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน แต่ไม่ได้เกิดจาก 
กระบวนการวิเคราะห์ และระดมความคิดเห็น 
เกิดจากผู้บริหารและครูบางคน

-  ยึดธรรมนูญโรงเรียนในการบริหาร

ประเด็นท่ี 5 การมีส่วนร่วมของชุมซนในการจัดการคิกษา
-  การจัดเครือข่ายผู้ปกครองทุกระตับช้ัน 

ประสานงานในห้องเรียน
- การจัดเครือข่ายผู้ปกครองทุกระตับช้ัน 

ประลานงานในห้องเรียน
-  โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง
-  การเยี่ยมบ้านนักเรียน พูดคุยทำความเข้าใจ 

ให้ทุนการคิกษา
-  ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมของโรงเรียนดี

-  โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง
- ผู้ปกครองบางชั้นไม่มาร่วมประชุมกลัวเสีย 

เงิน โดยขอให้บริจาค
-  ผู้ปกครองบ่นเสียเงินมาก

ประเด็นท่ี 6 ระบบธรรมาภิบาลในการบริหาร ความโปร่งใสและเป็นธรรม
- มีการยอมรับในระตับสายชั้น -  ครูรู้สึกถูกแบ่งแยก ไม่ยอบรับในการพิจารณา
- การมีเหตุผลและยอมรับฟังให้เกียรติกัน
- ตังกรรมการตรวจลอบการใช้เงินบริจาค
- ให้ครูประเมินผลงานซึ่งกันและกันในลายช้ัน 

เรียน

ผลงาน การทำงานไม่โปร่งใส
- ผู้บริหารปรับเปล่ียนคนทำงานมาก เพ่ือให้คน

ของตนมาทำงาน
- เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรม ไม ่เท่าเทียม มี 

ความข ัดแย ้งในกลุ่มคร ู
ประเด็นที่7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/การประเมินคุณภาพภายในตามสภาพจริง
- มีการประเมินผลงานตามสภาพจริงของทุกคน - มีเอกสารประเมินผลงานของแต่ละบุคคล แต่
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และมีเอกสารการดำเนินในเรื่องการเรียนการ 
สอน เช่น แผนการสอน เอกสารสรุปงาน /โครง 
การต่างๆ ของแต่ละกลุ่ม และบุคคล 

-  มีการนิเทศภายในเสมอ ประชุมทุกเดือน

ละฝ่าย แต่ใม่เผยแพร่ให้รับรู้ท่ัวกัน เนื่องจาก 
กลัวเอกสารหาย

- การนิเทศภายในไม่มี ต่างคนต่างทำงานตาม 
หน้าท่ี

-  การประเมินเกิดจากผู้บริหารดำเนินการเอง 
กับกลุ่มครูบางคน

โรงเรียนประถม 1 โรงเรียนประถม 2
ประเด็นท่ี 8 การส่ือสารเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและการยอมรับรับ ท้ัง 
ภายในและภายนอกโรงเรียน
-  มีสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน แผ่นพับ วิทยุชุม 

ชน แจ้งข่าวสารชองโรงเรียน ผลงานครู ผล 
งานนักเรียน และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ัวไป

- จัดป้ายนิเทศให้ข้อมูลเชิงวิชาการ และงานของ 
โรงเรียน

-  มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียน แผ่นพับและการ 
แจ้งข่าวสารผ่านนักเรียน

-  มีเว็บไซร์ชองโรงเรียน แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการสัมภาษณ์
กลุ่มช่วงซนที่ 3 - 4  (ม ัธยมศ ึกษา'ป ็ท ี่ 1 -  6 )

โรงเรียนมัธยม 1 โรงเรียนมัธยม 2
ประเด็นท่ี 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คุณลักษณะความเป็นผู้นำทางการศึกษา
-  เพศหญิง เป็นคนนอกพ้ืนท่ี การศึกษา 

ปริญญาโท
-  มีมนุษ ยสัมพันธ์ดี ใช้การจัดการงานวิชาการ 

โดยการสร้างความเข้าใจในการทำงาน
มอบหมายรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
ดำเนินการตามแนวการปฏิรูปการศึกษา มี 
แผนการลอน ส่ือการลอน

- มีกรรมการสถานศึกษาร่วมอมรมในกิจกรรม 
ต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดข้ึน และให้ความช่วยเหลือ 
ในการจ้างครู และเป็นวิทยากรท้องถ่ินช่วย 
การสอน และผู้อำนวยการช่วยสอนด้วย

-  กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมีชุมชนเข้ามา

- เพศชาย เป็นคนในพ้ืนท่ี กำลังศึกษาป!'ญญา 
โท

-  บุคลิกเชื่อมั่นในตนเองสูง ใช้การจัดการงาน 
วิชาการ โดยการสั่งการ เนื่องจากขาดครู 
หลายวิชา ต้องใช้ งบประมาณในการจ้างครู 
มาก แต่ส่งเสริมครูให้พัฒนาตนเอง

- มีนโยบายไม่ให้นักเรียนสอบตก แก้ปัญหาที ่
เกิดข้ึนด้วยตนเอง แก้ปัญหานักเรียนหนีเรียน 
โดยการเฆี่ยนตี มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง 
บุคลากรอยู่ตลอดเวลา

- การจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่มีชุมชน หรอ 
ผู้ปกครองมาร่วมงานเลย
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iๆวยเหลือ และร่วมกิจกรรม
ประเด็นท่ี 2 การบริหารแบบกระจายอำนาจอย่างทั้วถึงทังโรงเรียน และเน้นการทำงานเป็นทีม
-  โรงเรียนไม,มรีองผูอ้ำนวยการ แตป่!บเปลีย่น 

โครงสรา้งการบรหิารงานภายในตามกรอบ
- โรงเรยีนมรีองผูอ้ำนวยการฝา่ยธรุการ และ 

แตง่ตัง้ภายในอกี 4 ตำแหนง่ โดยทกุคนตอ้ง
โครงสรา้งของการปฏริปูการสกืษา โรงเรยีน ลอนดว้ย

โรงเรยีนมธัยม 1 โรงเรยีนมธัยม 2
แตง่ตัง้รองผูอ้ำนายการภายใน 4 ตำแหนง่ 

-  ครทูำงานหลายหนา้ที ่ เน ีอ่งจากขาดคร ู ทำให ้
ปรบัเปลีย่นบทบาทหนา้ทีอ่ยูเ่สมอ ทำใหค้รรูู ้
งานทัง้หมด

-  ผูอ้ำนวยการมกัมาสงัการใหร้องฯ แตล่ะคน 
ทำงานตา่งๆ ตามความเหน็ของทา่น ในแตล่ะ 
วัน

-  ในภาคเรยีนทีผ่ ูว้จิยัใปชว่ยลอน ไมม่กีาร
-  มกีารทำงานเปน็ทมี ประชมุคร ู หรอืผูป้กครองเลย การทำงาน
-  ประชมุครบูอ่ย และเชญิกรรมการมารว่ม 

ประชมุดว้ยตามความจำเปน็
ภายในโรงเรยีนเปน็ไปตามคำสัง่รายวนั 

-  เวลาทำงานชว่ยเหลอืกนัตามความสนทิสนม 
สว่นตวัของแตล่ะคน

ประเด็นท่ี 3 ความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของตนโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานสืกษาซนพีนฐาน
-  กรรมการส่วนใหญ่ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของ -  กรรมการไม่ทราบหน้าที่ของตนเอง ส่วนใหญ่

ตนเองตามระเบียบและกฎกระทรวง แต่เรี่อง 
ที่ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนลามารถลรูปเป็น 
บทบาทหน้าที่ตามที่กำหนดได้ 

-  กรรมการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนดี ขึ้นอยู่ 
กับโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือด้านใด

ไม่ได้ร่วมประชุม
-  กรรมการไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับโรงเรียน 

เนื่องจากโรงเรียนไม่เห็นความสำคัญ ไม่ได้ให้ 
ร่วมพิจารณาการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ 
เพียงให้รับทราบเท่านั้น

เช่น จ้างครู ให้'ทุนการสืกษ-า แก้ปัญหา 
นักเรียน วิทยากรท้องถิ่น การสอบเปรยญ 
ธรรม และการรับรองเรื่องหลักสูตร การใช้ 
งบประมาณ การจัดจ้างบุคลากร และ 
กิจกรรมต่างๆ

-  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนดี
-  ความคิดเรื่องเป็นกรรมการต้องเสียเงิน ยัง 

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอ ทั้งในเชิงความคิด

-  โรงเรียนเคยมีปัญหากับกรรมการชุดท่อน ทำ 
ให้ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไม่ 
ดี การทำงานร่วมกันจึงไม่เกิดขึ้น

-  ความสัมพันธ์ของชุมชนแบ่งเป็น 2  ฝ ่ายตาม 
สภาพการเมืองท้องถ่ิน ส่งผลกระทบถึง 
โรงเรียนด้วย

- ความรู้สึกของกรรมการใน เรื่องความรู้ 
ความลามารถในการจัดการสืกษาด้อยกว่าครู

และปฏิบัติ และผู้บริหารโรงเรียน ทำให้ไม่อยากมาร่วม 
ประชุม



167

กลุ่มช่วงรํ่รนที่ 3 - 4  (ม ัธยมส ิกษาป ีท ี่ 1 -  6)
โรงเรียนมัธยม 1 โรงเรียนมัธยม 2

ประเด็นที่ 4 การจัดทำแผนคุณภาพของโรงเรียน
- มีธรรมนูญโรงเรียนที่เกิดจากการระดมความคิด

ของทุกฝ่าย
-  ให้กรรมการร่วมดำเนินการด้วย รับรู้ และร่วม 

แสดงความคิดเห็นด้วย
-  บุคลากรทุกคนจัดทำโครงการและแผนกล 

ย ุทธ์ เพี่อพัฒนางาน และมีโครงการ Top 
Star การดูแลเหลือนักเรียน

- มีธรรมนูญโรงเรียน ที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายแผนงาน
ของโรงเรียน ให้บุคลากรอื่นๆ รับทราบ

-  กรรมการไม่ได้ร่วมดำเนินการแต่รับทราบจาก 
ฝ่ายแผนงานของโรงเรียนที่ไปหาที่บ้าน

ประเด็นที่ 5 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสืกษๆ
-  การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมีการเชิญ 

ชุมชนเข้ามาร่วมด้วย เช่น ไหว้ครู วันแม่
-  นอกจากรรมการสถานสืกษา โรงเรียนยังมี 

กรรมการอี่นๆ อีก เช่น กรรมการที่ปรึกษา 
กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้โอกาสร่วม 
ประชุมด้วย แต่ละครั้งที่มีการประชุมจะมี 
อาหารจากชุมชนมาร่วมรับประทานกัน เพี่อ 
ช่วยรายจ่ายของโรงเรียน

-  โรงเรียนไม่มีการประชุมผู้ปกครอง หรือจัด 
เครือข่ายผู้ปกครอง

-  โรงเรียนไม,เห็นความสำคัญของชุมชน หรือ 
ผู้ปกครอง

-  มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพี่อทราบที่อยู่ 
และฐานะของครอบครัว

-  การจัดกิจกรรมภายใน ไม่ได้เชิญชุมชน หรือ 
ผู้ปกครองมาร่วมงานด้วย

ประเด็นที่ 6  ระบบธรรมาภิบาลในการบริหาร ความโปร่งใสและเป็นธรรม
- ผู้บริหารใช้วิธีการชี้แจง บอกเกณฑ์การทำงาน 

การประเมินผลงานของทุกฝ่าย เพี่อความเป็น 
ธรรม

-  มีครูบางคนยังรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมใน 
การประเมินผลงาน น้อยใจ และปรารกกับ 
กรรมการ

-  กรรมการทราบ แต่มิได้ช่วยแกิใขปัญหา

- การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตาม 
ความคิดของผู้บริหาร

-  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนเก่าที่อยู่มานาน 
ทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน

-  การพิจารณาความดีความชอบเป็นการเฉลี่ย 
ให้ทุกคน เท่าเทียมกัน กรรมการไม่มีส่วนร่วม 
ในการพิจารณา
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เนื่องจากไม่คิดว่าเป็นหน้าที่ของตนเอง
โรงเรียนมัธยม 1 โรงเรียนมัธยม 2

ประเด็นท 7 การประเมินผลการปฎิบ้ติงาน / การประเมินคุณภาพภายในตามสภาพจริง
-  มีการประเมินผลการปฏิบ้ติงาน มี

เอกลารทยงานคณะกรรมการสถานคิกษา 
ขั้นพื้นฐาน

-  มีการประเมินผลการปฎิบ้ติงาน และการ 
ประเมินคุณภาพ โดยดูจากเอกสารที่โรงเรียน 
จัดทำไว้มากมาย

-  ในส่วนของชุมชนได้รบความร่วมมือเป็นอย่าง -  ผลการประเมินในส่วนของความสัมพันธ์ก้บ
ดี ให้ความช่วยเหลือมาก ผลการประเมินอยู่ 
ในเกณฑ์ดี

-  กรรมการร่วมประรุมและรันทราบผลการ 
ประเมิน

ชุมชนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เนื่องจากกรรมการ 
สถานคิกษาไม่ใด้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
ของโรงเรียน เพียงรับรู้รับทราบเท่านั้น

ประเด็นที่ 8  การสือสารเผยแพร่ ประซาสัมพันธ์ เพี่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับพังภายใน
และภายนอกโรงเรียน
-  มีรายงานและสารประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวทุก 

เดือน
-  มีรายงานผลการปฏิบัติงาน และวารสาร 

โรงเรียน
-  ประรุมกรรมการเพี่อรายงานและร่วม 

ประเมิน พร้อมแจ้งข่าวการจัดกิจ 
กรรมช่วงปิดเทอม

-  โรงเรียนพยายามประชาสัมพันธ์ เพี่อให้ 
มักเรียนมาเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะมักเรียนที, 
มีความลามารถพิเศษด้านต่างๆ เซ่น กีฬา 
ฟุตบอล และรับฟังข้อเสนอแนะของกรรมการ

- ประชุมกรรมการเพี่อรายวานผลการ 
ประเมินตนเอง แต่กรรมการมาน้อย 
(3คน) โรงเรียนไม่ได้ให้ความสนใจกับ 

ชุมชนไม่ต้องการให้จำนวนมักเรียนเพิ่ม 
มากกว่านี้ เนื่องจากขาดครูลอน จึงไม่ 
เห็นความสำคัญของการสื่อสารประชา 
สัมพันธ์
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